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จาง2ศิลปนคุมคาชวยกระตุนศก.
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เล� อนงานบอลประเพณี

จุฬาฯยังเชิญ‘พระเก้ียว’

ทําเนียบรัฐบาล • “3 ป.” ถก 6 รัฐมน   

ตรี พปชร.รื้อโครงสรางใหญอีกรอบ เหตุ 

“ธรรมนัส” จัดทําโพลทําให ส.ส.ไมพอใจ 

หากปลอยไวอาจมีปญหามากขึ้น “บิ๊กปอม” 

เปดทาง กก.บห.ลาออกเกินกึ่งหนึ่ง ลั่นเร� อง

เสียงไมมีปญหาเดี๋ยวจัดการเอง ดีเดย 26 

ต.ค.นี้ ที่ประชุม ครม.ฮือฮาเพลง “ดุจบิดา

มารดร” นายกฯ ฮัม “รักชาติยอมสละแม

ชีวี” “บิ๊กปอม” ปดสั่งทําโพล ส.ส.พปชร. 

บอกยังไมถึงเวลา แตยืนยัน ส.ส.เกาตอง

ไดลงเลือกตั้ง “จุรินทร” ย้ํากระแส ปชป.ดี

ขึ้นเม� อเทียบกับ 2 ปที่แลว มีแตคนแหเขา

พรรค

ที่ทําเนียบรัฐบาล เวลา 13.15 น. 

วันที่ 25 ตุลาคม ภายหลังการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ไดเรียกรัฐมนตรีสังกัดพรรคพลังประชารัฐ  

(พปชร.) รวม 6 คนเขาพบที่ตึกไทยคูฟา  

ประกอบดวย นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, 

นายสุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม, 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อ

เศรษฐกิจและสังคม, นายสันติ พรอมพัฒน 

รมช.การคลัง และนายอนุชา นาคาศัย รัฐ 

มนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใช

เวลาหารือประมาณ 1 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ • “จุฬาฯ-ธรรมศาสตร” เห็น

พ้องเลื่อนงานบอลประเพณีเหตุโควิด-19 

ระบาด ยันจัดงานครั้งตอไปใหคงอัญเชิญ 

“พระเกี้ยว” สืบสานประเพณีอันดีงาม “ชัย

วุฒิ” โวย อบจ.ไมมีอํานาจตัดสินแทนคนอ� น 

“หมอวรงค” หวงเด็กตกเปนเคร� องมือพวก

หวังดอยคาสถาบัน 

เม� อวันที่ 25 ตุลาคม สมาคมนิสิตเกา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ

เร� อง แนวทางการจัดงานฟุตบอลประเพณี

จุฬาฯ-ม.ธรรมศาสตร โดยระบุวา “จากที่ได

จัดงานประเพณีฟุตบอลจุฬาฯ-ธรรมศาสตร 

สืบเน� องเปนประจําทุกป ตั้งแตป พ.ศ.2477 

เพ� อเช� อมความสัมพันธ และหลอมรวมความ

สมัครสมานสามัคคีระหวางนิสิตเกา ศิษย

เกา และนิสิต นักศึกษา ทั้งสองสถาบัน 

และรวมกันสรางสรรคสิ่งดีงามใหกับสังคม

ไทย ในการจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 

75 นี้ สมาคมธรรมศาสตรในฐานะเจาภาพ

ไดมีหนังสือแจงลงวันที่ 30 ก.ย.64 แจงขอ

เล� อนกําหนดการแขงขันฟุตบอลฯ ออกไป

กอน เน� องดวยสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังตองเฝา

ระวังอยู ซึ่งสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ ก็เห็น

พองดวยเพ� อรวมกันรับผิดชอบตอสังคมสวน

รวม

การจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” ยันงบ 100 ลาน

จาง “ลิซา-โบเชลลี” มาจากงบแซนดบ็อกซ

ที่ภูเก็ตและที่อ� นๆ “พิพัฒน” ย้ํา 2 ศิลปน

ระดับโลกมาแน� เช� อคุมคาเพราะกระตุน

เศรษฐกิจไดแน�นอน เล็งชงในท่ีประชุม  ครม.

สัญจรกระบี่ “ศบค.” แจงยอดติดเชื้อใหม 

8,675 ราย เสียชีวิต 44 ราย ต่ํากวาครึ่ง

รอยครั้งแรก “หมอเบิรธ” เตือนระวังตัว

ชวงงานบุญชุก “กรมควบคุมโรค” ลั่นไทย

ผานจุดติดเชื้อสูงสุดมาแลว แตโพลกรม

อนามัยบอก 94% วิตกเปดประเทศ

เม� อวันจันทรท่ี 25 ตุลาคม นายธนกร                              

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ                   

มนตรี ตอบคําถามส� อมวลชนตามที่ พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย 

กรณีรัฐบาลใชงบประมาณรอยลานบาทจาง

ลิซา แบล็กพิงก และอันเดรอา โบเชลลี                               

นักรองโอเปราชาวอิตาลีรวมงานเคาตดาวน

ปใหม ซึ่งถูกวิจารณวาเปนการใชงบไมคุม                                     

คา วา พล.อ.ประยุทธช้ีแจงวาขอใหแยกแยะ

วารัฐบาลไดใชจายงบประมาณในการดูแล

ธุรกิจตางๆ ไปอยางไรและเทาไหร

อัยการฟอง 

‘ณพ-คุณหญิงกอแกว’

จีนเล� อนปกกิ่งมาราธอน

สูไวรัส

กรอ.ชี้เปด ปท.

ดันลงทุนทะลัก

ทําเนียบรัฐบาล • เกษตรกรเฮ! ครม.เคาะ

ประกันรายได 3 พืชเศรษฐกิจ ขาว-มัน

สําปะหลัง-ขาวโพด 3 ป วงเงิน 2.7 หม� น

ลานบาท  ขณะที่ “บิ๊กตู” สั่งดวน “พาณิชย-

เกษตรฯ” สางปญหาปุยแพง 

เม� อวันจันทร นายจุรินทร ลักษณ     

วิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ                          

กระทรวงพาณิชย กลาวภายหลังการประ 

ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา กรณีประกัน

รายไดปที่ 3 ไดผานความเห็นชอบจากที่

ประชุม ครม.ไปแลววันนี้ทั้ง 3 ตัว ก็คือ 

1.ขาว โดยประกอบดวย ขาว 5 ชนิด วงเงิน 

18,000 ลานบาท 2.มันสําปะหลัง วงเงิน  

7,100 ลานบาท และ 3.ขาวโพด วงเงิน 

1,900 ลานบาท 

นายจุรินทรระบุวา รวมท้ังหมดท่ีประ 

ชุมเห็นชอบอนุมัติไป  27,000 ลานบาท ซึ่ง

หลักการเปนไปอยางเดียวกับประกันรายได

ขาว มันสําปะหลัง และขาวโพด แบบปที่ 

1 และปที่ 2 ทุกประการ โดยปนี้ถือเปนปที่ 

3 สําหรับมันสําปะหลังและขาวโพด ขณะน้ี

ถือวามีราคาดี และมีราคาเกินรายไดท่ีประ 

กัน อยางมันสําปะหลังวานนี้มีราคา กก.ละ  

2.70 บาท ซึ่งประกันรายไดที่ 2.50 บาท 

ถือวามีราคาสูงกวารายไดที่ประกันไว

นายจุรินทรกลาววา สวนขาวโพดประ                                                  

กันรายได กก.ละ 8.50 บาท ขณะน้ีมีราคา 

9-10 บาท ถือวาราคาสูงกวารายไดท่ีประกัน 

กรุงเทพฯ • นายกฯ วอนชวยกันรักษา

เสถียรภาพการเมือง หลังม็อบ 3 นิ้วประ 

กาศชุมนุมใหญ 31 ต.ค.และใหปฏิบัติตาม

กฎหมาย “ครูใหญอรรถพล” ตีปบชุมนุม

ใหญราชประสงคเคล� อนไหวยกเลิก ม.112                                                        

พรอมลาช� อเสนอกฎหมายเขาสูสภา บช.น. 

เผย 19 วันผานไปรอบแฟลตดินแดงยัง

สงบสุข

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 25 ตุลาคม 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํา 

นักนายกรัฐมนตรี ตอบคําถามส� อมวลชน

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมมอบหมาย ถึง

กรณีการรับมือชุมนุมใหญวันที่ 31 ต.ค.นี้ 

รวมถึงปจจัยแทรกซอนที่อาจนําไปสูความ

รุนแรง เชนการชุมนุมของกลุมทะลุแกส วา

นายกฯ ชี้แจงวาตองขอความรวมมือจาก

ประชาชนที่เกี่ยวของ ชวงเวลานี้มีภารกิจ

สําคัญมากมายหลายประการท่ีจําเปนจะ

ตองชวยกันรักษาเสถียรภาพทางการเมือง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ทางราชการและของประชาชน ขอความ

รวมมือใหปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

รัฐบาลและเจาหนาท่ีจะไมสรางเง� อนไขเพ่ิม

เติม 

ท่ีศาลอาญากรุงเทพใต ศาลนัดตรวจ

พยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอัยการสํา                                                          

นักงานคดีอาญากรุงเทพใต ย� นฟอง น.ส.                                                            

ภัสราวลี ธนกิจวิบูลยผล หรือมายด พรอม                                                         

พวก รวม 13 คน ประกอบดวย  1.น.ส. 

ภัสราวลี ธนกิจวิบูลยผล (มายด มหานคร) 

2.นายกรกช แสงเย็นพันธ (ปอ DRG) 

3.นายชนินทร วงษศรี หรือบอล 4.น.ส. 

เบนจา อะปญ 5.นายวัชรากร ไชยแกว                                                     

6.นายณวรรษ เลี้ยงวัฒนา (แอม) 7.นาย 

อรรถพล บัวพัฒน (ครูใหญ) 8.นายอัคร                                                       

พล ตีบไธสง 9.นายกฤษพล ศิริกิตติกุล

ไทยโพสต • นายกฯ ย้ํารัฐบาลเรง

บริหารจัดการนํ้าทั้งระบบครบวงจร  

สั่งเรงสํารวจความเสียหายในพื้นท่ี

อุทกภัยเพ� อชวยเหลือประชาชนโดย                                                   

เร็ว พรอมจัดสรรงบประมาณเยียว 

ยา “วราวุธ”  รับน้ําทวมสุพรรณฯ 

อวมหนักกวาป 54 โดนน้ําขนาบทุก

ดาน คาดใชเวลาเปนเดือนกวาจะแหง 

เม� อวันจันทร ที่หองสีมวง ตึก                                                       

ไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล กอนการ                                                    

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.                                                       

ประยุทธ จันทร โอชา 

อานตอหนา 7

อานตอหนา 7

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

นํ้าทวมสุพรรณ

หนักกวาป2554

อีกเดือนจะแหง

วันอังคารที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  แรม  5  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

อานตอหนา 15

อานตอหนา 7

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9114

อิสรภาพแหงความคิด

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  ขณะเขาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ

รัฐบาล  เม� อวันจันทร ซึ่งเล� อนมาจากวันอังคาร เน� องจากจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการ

ประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของผานระบบประชุมทางไกล ระหวางวันที่ 26-28 ตุลาคม 2564

ทุม2.7หม� นลาน

ประกันรายได

3พืชเศรษฐกิจ 

ปลุกม็อบ31ต.ค.

ลาช� อเลิกม.112

รัฐบาลยํ้ายึดกม.
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สส.พปชร.ไมพอใจทําโพล

บีบกก.บห.ลาออกก่ึงหน่ึง!

‘3ป.’จอเข่ีย‘ธรรมนัส’
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3บทความ-ในประเทศ

าสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) หรือนักรบชุด

เทา ถือว่ามีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อระบบสาธารณสุขไทยท่ี

สร้างความแข็งแกร่ง มิให้ล่มสลายในการป้องกันโควิด-19 

รวมทั้งบทบาท อสม.ยังทำาประโยชน์ให้สังคมในสถานการณ์ด้าน

สุขภาพอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะสร้าการรับรู้เพื่อป้องกันตัวเอง

มากกว่ารักษา 

ถึงขนาด หมอหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เคยออกมา

ยกย่องว่า  

“ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่านมา ถือว่ารัฐบาลเป็นหนี้

บุญคุณ อสม. เพราะลำาพังการทำางานของเจ้าหน้าที่รัฐไม่เพียงพอ แต่ 

อสม.กว่า 1.05 ล้านคน ช่วยแบ่งเบาภารกิจอย่างมาก” 

จึงเห็นทุกครั้งที่มีโอกาส “อนุทิน” ก็มักจะตอบแทนน้ำาใจนักรบ

ชุดเทาเหล่านี้ด้วยการจัดสวัสดิภาพ

ต่างๆ สร้างขวัญกำาลังใจและหนุนการ

ทำางานของ อสม. 

ล่าสุด ส.ส.เบอร์ ใหญ่อย่าง                   

“บังซุป” ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งทราบความ

สำาคัญของ อสม.เป็นอย่างดี แถม

ยังรู้ ใจหัวหน้าพรรค ได้จัดโครงการ 

“ประกันภัยโควิด-19” ภายใต้ “กลุ่ม

เพื่อนศุภชัย” ด้วยการมอบกรมธรรม์

ประกันภัยให้พี่น้อง อสม.จังหวัดตรัง 

จำานวน 11,000 คนไปเป็นที่เรียบร้อย

“ศุภชัย” บอกว่า น่าตกใจว่าจนถึงวันนี้พี่น้อง อสม.ตรังกว่า 50 

คน ที่ทำางานด่านหน้า ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย ติดโควิดเสียเอง 

“กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำาให้จึงเป็นเหมือนหลักประกันหนึ่ง 

ที่แม้ค่าสินไหมที่ ได้รับจะไม่มากมาย แต่ย่อมทรงคุณค่าต่อจิตใจที่

สัมผัสได้ว่าเราเห็นถึงความสำาคัญของงานเสียสละอันยิ่งใหญ่ของ

ท่าน”  

นอกจากนี้ ในฐานะ ส.ส.ยังได้ประสาน นพ.โอภาส การย์กวิน

พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 

ขอวัคซีนมาฉีดให้ชาวตรังเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมาย 70% และ

ท่านรับปากว่าจะจัดส่งให้ 40,000 โดสในเร็วๆ นี้ จึงขอขอบคุณท่าน

อธิบดีอย่างยิ่งยวด

ยอมใจ “ศุภชัย ใจสมุทร” ภารกิจร้อยแปดพันเก้า ทั้งงานใน

พรรค หน้าที่ ส.ส. และงานในบ้านเกิด ไม่ขาดตกบกพร่องเลย.

ช่างสงสัย

หนุนงาน อสม.   

อ

ย้อนยอกของ ‘เนติวิทย์’

วยเหตุเพราะไม่ได้เรียนเตรียมอุดมฯ ไม่ได้เรียน

จุฬาฯ แค่ผ่านๆ ไปแถวๆ เทเวศร์ศึกษา ผดุงศิษย์

พิทยาคาร แล้วไปต่อรามคำาแหง แต่ดันไม่จบ 

ก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเกี่ยว ยุ่งขิง กับเรื่อง พระ

เกี้ยว หรือ สัญลักษณ์ตราพระเกี้ยว ของพวกซับใน 

(ประทานโทษ) น้ำาใจน้องพี่สีชมพู เขาซักเท่าไหร่นัก...


 แต่ก็นั่นแหละ...เรื่องนี้ เอาเข้าจริงๆ แล้วมันคงไม่

อาจถือเป็นเรื่อง ภายใน ของมหาวิทยาลัย ของสถาบัน

การศึกษาดังกล่าวล้วนๆ เพราะการท่ีนายกสโมสรฯ 

จุฬาฯ อย่างคุณน้อง กาเหว่า เนติวิทย์ ท่านประกาศ

ยกเลิกพิธีกรรมเก่าๆ แก่ๆ อย่างพิธีอัญเชิญพระเก้ียว ท่ี

แทบไม่น่าจะหนักกบาลใครต่อใครเอาเลยแม้แต่นิด อาจ

แค่หนักบ่า หนักไหล่ ของผู้แบก ผู้หามเสล่ียง อยู่บ้าง

เล็กๆ น้อยๆ ท่านคงหวังจะให้เกิดแรงกระเพื่อม เกิดผล

สะเทือน แผ่ซ่านออกไปนอกร้ัว นอกมหา’ลัยของท่าน

น่ันแหละเป็นหลัก ย่ิงถ้าหากสะเทือนไปถึงเบ้ืองสูง ไป

ถึงมาตรา 112 อะไรประมาณน้ัน ย่ิงน่าจะดีไปใหญ่...


 อันนี้...อาจถือเป็นความ ฉลาด ของบรรดาหนู

เล็กๆ และเด็กๆ ทั้งหลายในยุคน้ี สมัยน้ี โดยเฉพาะ

ในแง่ของการยั่วยวนกวนส้นตีน ที่สามารถทำาได้นิ่ม 

ทำาได้เนียน และทำาได้อย่างเป็นจริง-เป็นจัง เป็นระบบ

และกิจการซะเหลือเกิน คือสามารถทำาให้บรรดาผู้ใหญ่ 

ไม่ว่าแวดวงไหนๆ ออกอาการปวดเศียร เวียนเกล้า ยิ่ง

กว่าดาวร้ายหนังไทยยุค มิตร-เพชรา ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า 

เพราะยุคนั้น...อย่างมาก แค่คุณน้า ทักษิณ แจ่มผล 

หรือคุณปู่ ประจวบ ฤกษ์ยามดี ใช้วิธีแบบเรียบๆ-ง่ายๆ 

คือไปนั่งแกว่งตีนอยู่แถวๆ หัวสะพาน รอคอยพระเอก

ที่ผ่านไป-ผ่านมา พร้อมกับครวญครางบทเพลง อยาก

จะชิมส้นตีนนัก...อยากจะชิมส้นตีนนัก เท่านั้นเอง ไม่

ว่าพระเอก พระรอง ก็อาจถึงขั้น ตบะแตก ต้องโจน

เข้าเตะ เข้าต่อย กันชนิดตกน้ำา ตกท่า ไม่ก็บ้านพังกัน

ไปเป็นหลังๆ เป็นแถบๆ...


 แต่สำาหรับ เด็กยุคนี้ ท่านออกจะ เล่นเป็น เผลอๆ 

เล่นไม่เลิก ซะอีกด้วยต่างหาก รู้จุด รู้จังหวะ รู้อุปนิสัย 

ใจคอ รู้วาสนาและสัญชาตญาณ ของบรรดาผู้ ใหญ่ 

หรือคนรุ่นเก่าทั้งหลาย ว่าจะจี้จุดไหน จับจุดไหน ถึง

จะ ตบะแตก และถ้าหากถึงขั้นต้องลงมือ ลงตีน ต้องลง

มาต่อยกับเด็ก เตะกับเด็ก อันนั้น...ก็อาจต้องเสียผู้ใหญ่ 

หรือเสียความเป็นผู้หลัก-ผู้ใหญ่ อันเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มี

ราคา มิใช่น้อย สำาหรับสังคมไทย ด้วยเหตุนี้นี่เอง...ท่ี

บรรดา คฝ. หรือบรรดาตำารวจควบคุมฝูงชนทั้งหลาย

ท่านจึงต้องถูกส่ังแล้ว ส่ังอีก ในการบริหารจัดการกับ 

ม็อบดินแดง หรือ ม็อบทะลุฟ้า-ทะลุแก๊ส ว่าจะนอต

หลุด นอตหลวม มิได้เป็นเด็ดขาด ต้องจากเบาไปหา

หนัก ต้องเป็นไปตามหลักสากล แต่ถึงกระนั้น...ก็ยัง

แทบเอาไม่อยู่ จนตราบเท่าทุกวันน้ี แถมๆ เผลอๆ ยัง

ถูกยิง ต้องนอนพะงาบๆ อยู่ในโรงพยาบาลไปซะอีก..


 แต่ในกรณีตราพระเกี้ยว หรือสัญลักษณ์ตราพระ

เกี้ยวนั้น แทบไม่ต้องเสียเวลาใช้ประทัดยักษ์ ระเบิด

ปิงปอง หรือกระสุนปริศนา ฯลฯ ใดๆ เอาเลยแม้แต่นิด 

แค่อาศัยเด็กๆ ไม่กี่สิบคน หรือประมาณกว่า 20 คน

เห็นจะได้ สุมหัว รวมตัว แล้วออกประกาศเลิกจัด เลิก

พิธีกรรมดังกล่าว แต่เพียงเท่านั้น ก็เล่นเอาบรรดา ผฝ. 

หรือผู้ใหญ่ควบคุมฝูงชนทั้งหลาย แทบนั่งไม่ติด ต้องดา

หน้าออกมาไล่ฟัด ไล่งับ งัดเอากระสุนยาง กระสุนจริง 

รถฉีดน้ำา ออกมาไล่ฉีดกันชนิดจ้าละหว่ัน เพราะอย่าง

ว่าน่ันแหละ ว่าโดยแรงกระเพื่อม โดยผลกระทบ มัน

คงไม่ได้เป็นแค่เรื่อง ภายใน ของสถาบันการศึกษาแห่ง

นี้เท่านั้น แต่มันยังกระแทก กระเทือน ไปถึงสิ่งอันเป็น

ที่เคารพ เทิดทูน และศรัทธา ของผู้คนในวงกว้าง หรือ

สิ่งที่เคยเป็นเสาหลัก เสาค้ำา สังคมไทยทั้งสังคมเอาเลย

ก็ว่าได้...


 การไล่เตะ ไล่ถีบ ไล่กระทืบ ของบรรดา ผฝ. 

หรือของบรรดาผู้ ใหญ่ควบคุมฝูงชนรายต่างๆ จึงคง

ต้องอาศัยความประณีตและความละเอียดอ่อนอยู่พอ

สมควร จะไปเล่นกันแบบบ้านพังไปเป็นแถบๆ เตะๆ 

ต่อยๆ กันชนิดตกน้ำา ตกท่า คงไม่น่าจะถึงกับเข้าท่า

กันซักเท่าไหร่นัก คือคงต้องอาศัยเหตุ อาศัยผล และ

อาศัย ความคิด นั่นแหละเป็นหลักใหญ่ ในการรับมือ

กับทัศนคติ พฤติกรรม อุปนิสัย ใจคอ ที่ออกจะเปลี่ยน

ไปอย่างเห็นได้ โดยชัดเจนของพวกเด็กๆ เขา อันเนื่อง

มาจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และโดย

เฉพาะ เทคโนโลย ีทั้งหลาย หรือไม่ อย่างไร ก็แล้วแต่

จะไปสรุปกันเอาเอง...


 แต่ที่แน่ๆ...ก็คือบรรดาสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวง เหล่า

นี้ มันได้กลายเป็นตัวหล่อหลอม เป็นตัวผลิต ให้เกิด                  

บรรดาเด็กๆ ที่ ฉลาด แต่ ไร้คุณธรรม หรือ กล้า-บ้า

บิ่น แต่ ไร้ความกตัญญูกตเวที หรือ โตเร็ว-โตไว แต่ 

ไร้ราก ฯลฯ ประกอบกับด้วยเหตุที่สังคมไทยทุกวันนี้ ยัง

เต็มไปด้วย กองฟืนแห้งๆ ที่ถูกวางสุมเอาไว้ โดยรอบ 

ไม่ว่าโดยฝีมือของ ระบบราชการ โดยภาวะแห่ง ความ

เหลื่อมล้ำา หรือโดย ความห่วยแตก ของรัฐบาล ของ

พวกนักการเมือง พรรคการเมือง ฯลฯ ก็แล้วแต่ การ

อาศัย ไม้ขีด แค่ไม่กี่ก้าน และอาศัยพฤติกรรมที่เปลี่ยน

ไปของเด็กๆ เหล่านี้ มันจึงอาจ...เต๊เหร่ง-เตร่งต๋อย-ไฟ

ไหม้มูลฝอยดังพรึ่บบ์บ์บ์ ขึ้นมาได้ง่ายๆ!!! ดังนั้น...สิ่ง

อันเป็นที่พึงปรารถนาและต้องการสำาหรับสังคมไทย

ทุกวันนี้ ก็คือการตระเตรียม น้ำา เอาไว้เพื่อการ ดับไฟ 

นั่นเอง น้ำา ที่ล้นเกล้าฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านเคยมี

พระราชดำาริ ทรงเคยคิดฝัน ว่าอยากจะเห็น โรงเรียน

คุณธรรม แผ่ซ่านไปทั่วทั้งแผ่นดิน ไม่ว่าจะโดย ตรา

สัญลักษณ์ ใดๆ ก็ตามที...


 ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้จาก Plato (อีกครั้ง...และ

อีกครั้ง)... “Virtue does not spring from riches, 

and all other human blessings, both private and 

public, from virtue. – คุณธรรมมิได้เกิดจากทรัพย์

ศฤงคารและการประทานพรใดๆ คุณงาม-ความดีของ

มวลมนุษย์ทุกประการ ไม่ว่าจะโดยส่วนรวมหรือส่วน

ตัว มีกำาเนิดมาจาก...คุณธรรม”.



ว่าด้วยการรับมือกับกาเหว่าที่บางเพลง

ศุภชัย ใจสมุทร

ด้

มมันคน “นอกวงแขน”

เรื่องอัญเชิญ “พระเกี้ยว” นั้น กะว่าพูดทีเดียวพอ!

แต่จากแถลงการณ์ “สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์” เมื่อวาน (๒๕ ต.ค.)

บวกกับเสียงวิพากษ์-วิจารณ์ต่อแถลงการณ์ 

“คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ, นายกองค์การ

บริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.) ท่ีนายเนติวิทย์ เป็น

นายกฯ

ดูๆ ฟังๆ แล้ว...

ผมว่าทั้งจุฬาฯ แท้-จุฬาฯ เทียม กำาลังติดเบ็ดนาย

เนติวิทย์ นิสิตจุฬาฯ

ที่ฉกฉวยโอกาสเชิงฉ้อฉล

นำาข่าวสารภายในมาต่อแต่งมุ่งทางหมิ่นแคลน

สถาบันกษัตริย์ เข้าแผนปฏิบัติการโค่นล้มของคณะสาม

นิ้ว แล้วใช้นามจุฬาฯ และความเป็น “คณะกรรมการ 

อบจ.” ประทับ รับผิดชอบแทนตัว

ลีลา “เลาะรูลอด” แบบนี้ คล้ายๆ ที่ “ธนาธร-ปิย

บุตร” ใช้อยู่!

กรณีนี้ ในความเป็นจริง เรื่องอัญเชิญพระเกี้่ยว 

เป็นเรื่องหนึ่ง

เรื่องฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นอีก

เรื่องหนึ่ง

แต่เนติวิทย์ ฉวยโอกาสใช้นาม “คณะกรรมการ

บริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ” นำาคนละเรื่องนั้น 

แถลงการณ์เป็นเรื่องอำานาจนิยมในสถาบัน

กษัตริย์ ว่าด้วยความไม่เท่าเทียม และเรื่องสิทธิมนุษย

ชน

แล้วตีขลุม อ้างมติคณะกรรมการ ๒๙:๐

“เห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือก

ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-

ธรรมศาสตร์

เพื่อยุติการผลิตซ้ำาธรรมเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึง

ความไม่เท่าเทียม มิให้คงอยู่ในสถาบันการศึกษาอีก

ต่อไป”

ซึ่งมันคนละเรื่องกันแท้ๆ....... 

แต่เนติวิทย์ แปลงเรื่อง, ป้ายสี ให้เป็น “คนละ

เรื่องเดียวกัน” แล้วใช้ตราสถาบันจุฬาฯ ประทับรับรอง

แถลงการณ์ที่บ่งเป็นปฏิปักษ์สถาบันเบ็ดเสร็จ!

นี่...ผมเห็นประเด็นตรงนี้ จากไม่ใช่ชาวจุฬาฯ อย่า

เสือก แต่เมื่ออ่านแถลงการณ์ “สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ” 

เมื่อวาน ที่ได้ให้ข้อมูลชัดเจน 

ในฐานะคนไทย เมื่อเห็นใครหมิ่นแคลนสถาบัน

กษัตริย์ ก็จะนิ่งเฉยไม่ได้ “ต้องเสือก”

ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ก็เห็นพ้องด้วย เพื่อร่วมกัน

รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ท้ังนี้ การจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ในคร้ังต่อๆ ไป 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ยังคงสืบสานให้มีการอัญเชิญพระ

เกี้ยว อันเป็นสัญลักษณ์ที่ ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ

พระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อ

เป็นขวัญ กำาลังใจ และความภาคภูมิใจในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยของเหล่านิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันทั้งมวล

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

25 ตุลาคม 2564

......................

จากแถลงการณ์นี้ ประเด็นที่ต้องทำาความเข้าใจก่อน 

คือ

ประเด็นแรก ฟุุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ 

สมาคมศิษย์เก่าทั้ง ๒ มหา’ลัย เป็นผู้จัด คือเป็นเจ้าภาพ

ประเด็นที่สอง ธรรมศาสตร์หรือ อมธ.และองค์การ

บริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ หรือ อบจ.ไม่เกี่ยวในการจัดงาน

มีหน้าที่แค่จัดขบวนพาเหรดล้อการเมือง ขบวน

อัญเชิญพระเกี้ยว และขบวนอัญเชิญธรรมจักร เท่านั้น

ประเด็นที่สาม ปีนี้่ ธรรมศาสตร์เจ้าภาพ แต่เนื่อง

ด้วยโควิด จึงแจ้งเลื่อนไปก่อน โดยแจ้งให้จุฬาฯ ทราบ

ตั้งแต่ ๓๐ ก.ย.๖๔

 ประเด็นที่สี่ ในฟุตบอลประเพณี ปีต่อๆ ไป สมาคม

นิสิตเก่าจุฬาฯ แถลงชัด ยังคงสืบสานให้มีการอัญเชิญพระ

เกี้ยวเช่นเดิม

มัน “ขาวกับดำา” กับที่เนติวิทย์แถลงการณ์เลย นั่นคือ 

ไม่มีประเด็นเกี่ยวเนื่องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด!

ธรรมศาสตร์ “ฝ่ายเจ้าภาพ” ปีนี้ 

เพียงแจ้งให้จุฬาฯ ทราบว่า ฟุตบอลประเพณีปีน้ี 

“เลื่อนไปก่อน” เพราะโควิดเท่านั้น แถมแจ้งล่วงหน้าแล้ว

ตั้งแต่ ๓๐ กันยา ๖๔

ก็ตรงตามตัว เมื่อเลื่อน ก็เท่ากับปีนี้ ไม่มีการอัญเชิญ

พระเกี้ยวไปด้วย

ก็หมายความว่า “คณะบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ” 

ที่นายเนติวิทย์เป็นนายก อบจ.รับทราบข้อมูลล่วงหน้า

เรียบร้อยก่อนแล้ว ๒๒ วัน

ว่าปีนี้ เลื่อนฟุตบอลประเพณีไปก่อน 

นั่นเท่ากับปีนี้ ไม่มีการอัญเชิญพระเกี้ยวไปด้วย ก็ไม่

ต้องไปต้อน ไปเกณฑ์ นิสิตคนไหน มาแบก-มาหามเสลี่ยง 

ตามอ้าง

แทนที่เนติวิทย์จะแถลงไปตามข้อเท็จจริง ก็รอ

จังหวะจนถึง ๒๓  ตุลาคม “วันปิยมหาราชรำาลึก”

แล้วใช้ความฉ้อฉลในคราบนิสิต ออกแถลงการณ์ 

นำาข้อเท็จจริงมาบิดเบือน 

แต่งแต้ม เชื่อมโยงไปทางหมิ่นแคลน “พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระผู้พระราชทาน

กำาเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหา

กษัตริย์ มุ่งโค่นล้มชัดแจ้ง 

ดังปรากฏในแถลงการณ์ของเขา ว่า......

“กิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเก้ียว สนับสนุนและ

สะท้อนถึงระบอบอำานาจนิยมรวมถึงค้ำายันความเชื่อว่า

คนไม่เท่ากัน

รูปแบบกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวยังเป็น

ภาพแทนของวัฒนธรรมแบบศักดินา ที่ยกกลุ่มคนหนึ่ง 

สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง พร้อมสัญลักษณ์ของศักดินาคือ 

‘พระเกี้ยว’ บนเสลี่ยง

..................

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ล้าหลังอันขัดต่อ

คุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตย ความเท่าเทียม และ

สิทธิมนุษยชน

.....เห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือก

ผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-

ธรรมศาสตร์

เพื่อยุติการผลิตซ้ำาธรรมเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึง

ความไม่เท่าเทียมมิให้คงอยู่ในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป

ให้คนเท่ากัน”

ครับ....

ก็น่ีแหละ เพื่อความเป็นธรรมกับจุฬาฯ และ

ธรรมศาสตร์ในภาพรวม ผมจึงต้องนำามาแจกแจงให้

เข้าใจกัน ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้

นายเนติวิทย์ ฉวยโอกาสที่ปีนี้งดฟุตบอลประเพณี 

ซึ่งเท่ากับงดอัญเชิญพระเกี้ยวไปโดยปริยาย ไปตัดตอน

ตีขลุมเป็นมติของเขา

“ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยว

ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์”

ทำาเป็นเท่ให้ดูเหมือนว่า กูนี่แหละยกเลิกอัญเชิญ

พระเกี้ยว ความจริงก็แค่หน้าที่ “คัดเลือกคนหามเสลี่ยง” 

เท่านั้น!

ทั้งหมด.......

เจตนาเดียวของเนติวิทย์ ที่พลิกแพลงตะแบงเล่ห์ 

ก็เป็นไปตามแนวทางที่ปิยบุตรโพสต์นั่นแหละว่า

“สภาพสังคมปัจจุบันนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่

ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำาแลงได้อย่างสันติ”

ก็ไปให้ตลอดรอดฝั่งนะ...เนติวิทย์!

มหา’ลัยสอนคนให้เป็นวิญญูชน

แต่จุฬาฯ กลับบ่มเพาะเลี้้ยงเนติวิทย์ให้กลอกกลิ้ง 

ฉกฉวยกัดกินชาติและมุ่งล้มสถาบัน ช่างน่าอดสูนัก 

อ่านแถลงการณ์ “สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ” แล้วจะเห็น

..................

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  และสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ได้ร่วมกันสืบสานงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-

ธรรมศาสตร์ สืบเนื่องเป็นประจำาทุกปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2477 

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และหลอมรวมความสมัคร

สมานสามัคคีระหว่างนิสิตเก่า ศิษย์เก่า และนิสิต นักศึกษา 

ทั้งสองสถาบัน และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม

ไทย

โดยทั้งสองมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการจัดงานโดย

เฉพาะการอำานวยความสะดวกให้กิจกรรมต่างๆ ดำาเนิน

ไปด้วยดี 

และได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเก่ามามีส่วนร่วม

อยู่ในฝ่ายเชียร์ พาเหรด และกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์

เพื่อสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้จักการ

ทำางานและการอยู่ร่วมกันในสังคม 

ทั้งยังได้ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ

ทั้งสองสถาบัน โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และสมาคม       

ธรรมศาสตร์ฯ เป็นผู้สนับสนุน

ในการจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 75 นี้ สมาคม

ธรรมศาสตร์ฯ ในฐานะเจ้าภาพ ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 

กันยายน 2564 

แจ้งขอเลื่อนกำาหนดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯ 

ออกไปก่อน  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด

เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ 

ผ



มาเกิดเหตุการณลาสุด มีช� อจะลง ส.ส.พัทลุง เขต 2 ในนามพรรค

ประชาธิปตย

น่ีคือเคสหน่ึงท่ีเกิดจากการจัดสรรบุคคลลงสมัครรับเลือกต้ัง 

ส.ส. ในยุค “จุรินทร” ท่ีมีการรวบรัดตัดตอน โดยไมถามเจาของพ้ืนท่ี

เดิม

นอกจากน้ี การบริหารพรรคประชาธิปตยของ “จุรินทร” ยังถูก

มองวาใหความสําคัญกับ “ทุน” จนละเลย “ลูกตาสีตาสา” ท่ีอยากจะ

อาสาทํางานการเมือง

ตัวอยางท่ีจังหวัดพังงา ตามรายงานขาว ราเมศ รัตนะเชวง 

คนพังงา ทํางานรับใชพรรคดานกฎหมายมายาวนาน เก็บเก่ียว

ประสบการณ สะสมความเปนพรรคเขาสายเลือด หวังวาสักวันหน่ึง

เม� อฟาเปดจะลงสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.

เม� อแกรัฐธรรมนูญใหการเลือกต้ังคร้ังหนาเปนแบบบัตรสองใบ 

ทําใหจํานวน ส.ส.ในภาคใตเพ่ิม ท่ีจังหวัดพังงาเพ่ิมข้ึนอีก 1 ท่ีน่ัง รา
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ww.thaipost.net แมสถานการณน้ําทวม 2565 

ไมหนักหนาเหมือนป 2554 แตก็มีประชาชน

หลายครัวเรือน หลายจังหวัด ไดรับผลกระทบ

จากภาวะน้ําทวม สรางความเสียหายท้ังอาคาร

บานเรือน ขาวของเคร� องใช พื้นที่การเกษตร บางพื้นที่น้ํา

ยังคงทวมขังอยู ขณะที่บางพื้นที่

น้ําลดแลว แตความเสียหายยัง

อยู พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี จึงไดฝากกําชับ

ใหหน�วยงานที่เกี่ยวของเขาไป

ดูแล ตามท่ี นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี ออกมาเปดเผยถึงความ

หวงใยจากนายกรัฐมนตรีตอน

หนึ่งวา ‘นายกฯ แสดงความเปน

หวงและไมนิ่งนอนใจกับความ

เสียหายที่เกิดขึ้น ขอใหหน�วยงาน

ที่เกี่ยวของเรงระบายน้ําที่ทวมขัง 

ซ่ึงเปนการดําเนินการตามพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ที่

ทรงหวงใยราษฎรที่ประสบปญหาอุทกภัย”

ยังไมเขาโหมดเร� องเลือกตั้ง แตหลายพรรคเริ่มขยับ มี

กระแสขาว ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการพรรคพลังประชา

รัฐ ซุมทําโพลสํารวจความนิยม 

ส.ส. โฟกัสไปยังกลุม ส.ส.ภาค

ใต จนถูกวิพากษวิจารณไปตางๆ 

นานา เพราะผลโพลที่ออกมาไมดี                        

เอาเสียเลย ส.ส.เดิมหลายคน                                   

สอบตก แมเร� องนี้จะมีการโยนมา

ใหทาง บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชา

รัฐไฟเขียวใหทํา แตในเวลาตอมา

เจาตัวบอกปดเสียงแข็ง ‘ไมไดสั่ง

ใหทํา ยังไมไดเลือกตั้ง จะไปทํา

โพลทําไม คนไหนทําใหไปถามคนนั้น’ บ๊ิกปอมออกตัวแบบ         

นิ่มๆ แตไมวาอยางไร สํานักโพลไมรูวาใชบริการเจาเดียวกัน

กับเพ� อไทยที่ใชสํานักฝรั่งลงไปสํารวจ มีวิธีสํารวจที่วากันวา 

ระดับความแมนยําสูงถึง 90 เปอรเซ็นตเลยทีเดียว ยิ่งผลออก

มา ส.ส.ใต พปชร.เหลือแค 4 คน คงตองเรงเคร� อง วางแผน 

แกเกม ทําอะไรบางอยางแลว 

ชวงนี้หลายพรรคการเมืองเริ่มขยับออกตัวลงพื้นที่

พบปะ เยี่ยมเยียนประชาชน พรรคเพ� อไทย สมพงษ อมรวิวัฒน 

หัวหนาพรรคเพ� อไทย มอบหมาย

แกนนําพรรค ส.ส.ลงพื้นที่ไปชวย

เหลือแจกจายขาวของ สิ่งของ

จําเปนใหประชาชนที่ ไดรับผล 

กระทบจากน้ําทวม อีกหนึ่งเร� อง

ที่น�าสนใจคือ การประชุมใหญ

สามัญพรรคเพ� อไทย วันที่ 28 

ต.ค. ที่ จ.ขอนแกน แมวาระจะ

ไมน�ามีอะไรต� นเตนมาก คงจะ

ปรับโครงสรางกรรมการบริหาร

พรรคเล็กๆ นอยๆ คัดเลือกผูมา

ทําหนาที่รองหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค 4 ตําแหน�ง

ที่วางลง แตเร� องที่คนใหความสนใจคือ วาที่แคนดิเดตนายกฯ 

คนใหมเพ� อไทยจะเปนใคร ซึ่งคียแมนเพ� อไทยยังขออุบเงียบ 

ไมเปดออกมาดวยความเช� อที่วา เปดเร็ว ช้ําเร็ว จะโดนเลน

งานเร็ว เลยขอไปเปดในชวงเขาสูโหมดเลือกตั้งเลยทีเดียว    

เป็นข่าวฉาว เรื่องงามหน้า หลังสํานักข่าว CNN 

รายงานพบถุงมือยางท่ีใชงานแลวจากประเทศไทยสงไป

ยังสหรัฐอเมริกา นายจุรินทร                   

ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พาณิชย รอนรนออก

มาใหสัมภาษณอยางน�าสนใจ 

‘ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงวาเปนอยางไร เบื้อง

ตนเทาท่ีทราบขอมูลมีมิจฉาชีพ

กลุมหนึ่งทําผิดกฎหมาย และทาง

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยากําลังดําเนินการตรวจ

สอบเร� องนี้อยู’ รมว.พาณิชย ใน

ฐานะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลหน�วยงานนี้โดยตรงคงตองเรงไป

ตรวจหา ทําความจริงใหกระจาง เพราะในระยะหลังพาณิชย

มีขาวไมสูดีนัก ขบวนการกักตุนหนากากอนามัย ทุจริตจัดซื้อ

ถุงมือยาง แมจะมีการลงโทษขาราชการ ผูเกี่ยวของไปบาง 

แตถึงอยางไรตองเขมงวดกวดขันอยางจริงจัง หากพบวาใคร

ไปพัวพันไมวาจะเปนคนใกลตัว ไกลตัว ตองลงโทษอยางหนัก.

สมพงษ อมรวิวัฒน 

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา

พล.อ.ประวิตร

วงษสุวรรณ

วงน้ีแกนนําพรรคประชาธิปตย (ปชป.) โหมกระแส ปชป.ขา

ข้ึน!!! สวนความจริง จะข้ึนหรือไมอยางไร ตองดูกันท่ีผลงาน

“ประกันรายไดเกษตรกร” เปนนโยบายหลักของพรรค        

“จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ใน

ฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตย ประกาศผลผลิตขายไมไดตามราคา

ตลาด พรอมเติมเงินสวนตางให ซ่ึงอาจจะทําใหตังคในกระเปาไมลด

ลง แตถามวาเพ่ิมข้ึนจากเดิมอยางไร

ดานการลดคาครองชีพ เพ่ิมรายได ลําพังปลอยขบวนรถ

พุมพวง บรรทุกสินคาอุปโภคบริโภคไปจําหน�ายตามชุมชนตางๆ ใน

ราคายุติธรรม ก็เปนการเขาถึงคนเปนกลุมๆ แตในระดับมหภาคยังไม

เห็นวาคนสวนใหญในประเทศจะไดรับประโยชนอยางไร

ในทางกลับกัน ปจจัยท่ีอาจทําให ปชป.ขาข้ึน? อาจมาจาก

ต้ังแตประชาธิปตยรวมรัฐบาลเปนเวลากวา 2 ป “จุรินทร” ดํารง

ตําแหน�งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย การสงออกคือผลงานท่ี

เปนเน้ือเปนหนัง เพราะรัฐมนตรีลุยจริง หาประเทศใหมๆ  ขยายตลาด 

สนับสนุนปจจัยตางๆ เพ� ออํานวยความสะดวกใหการสงออกราบร� น 

และพยายามลดอุปสรรคในดานข้ันตอนกระบวนการจนทําใหยอดสง

ออกเติบโต เปนหนาตาให “รมว.จุรินทร” และพรรคประชาธิปตย

ประกอบกับ “หัวหนาพรรคประชาธิปตย” ยุคน้ี พยายาม

ลดภาพการปะทะกับพรรคการเมืองอ� น ลดการพูดถึงในเชิงวิพากษ

วิจารณ โดยไมจําเปน เพ� อแยกตัวออกจากความขัดแยง ขณะท่ีหลาย

พรรคยังเลนการเมืองรูปแบบเกา ทะเลาะโตตอบรายวันซํ้าซาก

ทําใหประชาชนเบ� อหน�าย เหลียวซายแลขวาไมเจอใคร เห็นแต 

“ประชาธิปตย” ท่ีพูดการเมืองนอยลง อาจจะทําใหชาวบานกลับมา

พอใจในพฤติกรรม

ส่ิงท่ีตองทําจากน้ี พรรคตองปรับกลยุทธ โชวฝมือดูแลแกไข

ปญหาเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและรากหญาใหดี เพ� อให

ประชาชนติดใจและจดจําใหได

นอกจากน้ี การเมืองภายในพรรคเปนเร� องหน่ึงท่ีตองพึง

ระวัง จากเหตุ นิพิฏฐ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหนาพรรคและอดีต 

ส.ส.พัทลุง ออกมาเคล� อนไหว สะทอนใหเห็นวาการเปล่ียนผานพรรค

จากยุค อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ สูยุค จุรินทร ทําไดไว ทําไดจริง และยัง

มีคล� นใตนํ้าอยู

กรณีดังกลาวจะส� อสารคลาดเคล� อนหรือไมอยางไร ไมมีใคร

ทราบเทากับเจาตัว เพราะในเม� อผูบริหารพรรคมอบหมายให นริศ 

ขํานุรักษ ส.ส.พัทลุง เปนผูดําเนินการ และ “นริศ” ยืนยันไมทราบมา

กอนวา “นิพิฏฐ” มีคนท่ีวางตัวไวแลว

ขณะเดียวกัน นิพิฏฐ ก็ยืนยันวา ทั้ง นริศ และ สุพัชรี                                                                       

ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง ทราบ และเห็นดวยกับบุคคลท่ี “นิพิฏฐ” 

เลือกไว

ยังมีรายงานดวยวา กอนหนาน้ี นิติศักด์ิ ธรรมเพชร  ลูกชาย

ของ นายวิสุทธ์ิ ธรรมเพชร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

พัทลุง ลงแทน หรือลูกพ่ีลูกนองกับ สุพัชรี ไปเดินหาเสียงในนาม

พรรคพลังประชารัฐ แตจูๆ  ก็เลิก โดยใหเหตุผลวายังเด็ก กระท่ัง

เมศ จึงแสดงเจตจํานง พรอมแลวท่ีจะรับใชชาวพังงา

แตแลวก็ตองเจอกับ โกหล่ี-บํารุง ปยนามวาณิช อดีตนายก 

อบจ. ท่ีมีตนทุนเพียบพรอม “ทุกดาน” ขณะท่ี โฆษกราเมศ ใชสมอง

และสองมือ ถาดีดลูกคิดแลวยังไงก็ตองให โกหล่ี เพราะมีคุณสมบัติ

พรอมสูศึกเลือกต้ัง ท่ีวากันวาจะมีความดุเดือดเลือดพลาน

ทวา ผูบริหารพรรคอยาลืมความเปนประชาธิปตย พรรคเปน

ของทุกคน นายทุนครอบงํายาก ชวน หลีกภัย อดีตนายกฯ และอดีต

หัวหนาพรรค ยังคงเลาซํ้าอยูเสมอ ชีวิตการเมืองของทานเร่ิมตนจาก

ผูใหญในพรรคสมัยน้ัน ใหโอกาส  ลูกชาวบานไดเลนการเมือง 

ขณะท่ี นายพนิต วิกิตเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

ประชาธิปตย ไดเรียกรอง ปชป.เรงปรับตัวเปนพรรคการเมืองแหง

ความหวังทันยุคสมัย มีจุดยืนชัดเจน เปดพ้ืนท่ีคนรุนใหมสราง

ประชาธิปไตย ไมสืบทอดอํานาจ ขจัดทุจริต เลิกจมปลักการเมือง

เกา เพ� อหยุดเลือดไหลบุคลากรดีๆ ตีจาก  อยาใหประวัติศาสตรตอง

ซํ้ารอย

วิวัฒนาการการเมืองไทยเปล่ียนแปลงไปมากสูยุค ธุรกิจ

การเมือง เขาใจวาการรับใชประชาชนยุคน้ีตองอาศัยปจจัยมากข้ึน 

แตสุดทายผูบริหารชุด “จุรินทร” ตองบริหารอยางสมดุล ท้ัง ทุน 

อุดมการณ และความสามารถ ตองไปดวยกัน 

อยาใหทุนกดข่ีจนอีกฝายหมดใจ ขืนปลอยใหเปนเชนน้ัน ปชป.

ขาข้ึน คงเปนไดแคฝน.

 

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

w

‘ประชาธิปตย’(อยาก)ขาขึ้น

ความสมดุล‘ทุน-อุดมการณ’

ช

ปรุงดวยใจใหกับมือ

สังคมปจจุบันเปนสังคมยุคขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี 

เปนสังคมของผูบริโภคที่มีความตระหนักและมีความ

ระมัดระวังในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการมากขึ้น สวน

หนึ่งเปนเพราะผูบริโภคมีทางเลือกจากชองทางตลาดและการ

เขาถึงขอมูลที่มีความรวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น จําเปน

ตองมีการศึกษาคนควาขอมูล เปรียบเทียบคุณภาพและราย

ละเอียดของสินคาและบริการ 

อีกสวนที่สําคัญคือ กระแสรักษ โลก การดูแลสิ่งแวดลอม

และการดูแลสุขภาพ ทําใหผูบริโภคกลุมหนึ่งที่มีกําลังซื้อมักจะ

เลือกซื้อของกินที่มีประโยชนตอสุขภาพ ปลอดสารเคมี และไม

ทําลายสิ่งแวดลอม แนวคิดเชนนี้คือที่มาของงาน “ปรุงดวยใจให

กับมือ” ซึ่งตองการเปนจุดหมายปลายทาง  จุดนัดพบพลพรรค

คนรักษสุขภาพ รักษสิ่งแวดลอม โดยการออกรานจากผูผลิตและ

เกษตรกรรายยอยโดยตรง  

มีกิจกรรม Workshop กิจกรรมรณรงคลดการบริโภคเนื้อ

สัตว เน� องจากความตระหนักในปญหาภาวะโลกรอนและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากวิถีการบริโภคเนื้อสัตว

และอุตสาหกรรมปศุสัตว และสงเสริมการบริโภคอาหารจากพืชผัก

ผลไมอินทรียและอาหารปลอดภัย เพ� อลดภาวะโลกรอนและรักษา

สุขภาพเพิ่มขึ้น 

“ครูนกนอย” เจาของสถานที่จัดงาน “ปรุงดวยใจใหกับมือ” 

และเปนเจาของ “โยคะบานสวน” ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.นนทบุรี ได

เลาใหผูเขียนฟงถึงจุดเริ่มตนในการจัดงานวา  เริ่มจากความสนใจ

สุขภาพดวยการฝกโยคะมาตั้งแตป  2557 ไดเปดสอนโยคะแลว

รูสึกมีความสุข จึงตองการสงตอความสุขใหกับคนในชุมชนละแวก

ไทรมา-ทาอิฐ นนทบุรี และมีความสนใจในเร� องความมั่นคงทาง

อาหารโดยเฉพาะพืชผักผลไมอินทรีย 

ในชวงสถานการณไวรัสโควิดแพรระบาดที่ผานมา จึงได

เริ่มทําตลาดพรีออเดอรผักผลไมอินทรียจากสวนของเกษตรกร

โดยตรง และผักพื้นบานจากชาวสวนนนทบุรี มาจําหน�ายให

กับผูบริโภคในหมูบานจัดสรรที่อยูในยานนี้ ผานไลนกลุมของ

หมูบาน โดยการจัดสงใหฟรี ทําใหมีโอกาสไดรูจักเจาของ

ผลิตภัณฑสินคาโฮมเมดและสินคาเพ� อสุขภาพหลายราย เชน 

ขนมผักกาดโฮมเมด รสมือแม Nanthinee Homemade, Kitchin 

AtHome ขนมปง Vegan homemade, นาเคียงเมือง, พอใจใน

วิถีพอเพียง สินคาผลิตภัณฑจากชุมชน, Millionaem มิลเลียน

แหนมเห็ดนานาชนิด, รานกรีนเจ, Wish Craft Coffee, รานนี้มี

แตของดี, ผิงซันบุค เปนตน

จึงไดรวมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยมีการออกรานขาย

ของ ขายอาหาร และจัดกิจกรรม Workshop โดยมีการไลฟสด

ผานเพจปรุงดวยใจใหกับมือ เพ� อเปนการรณรงคใหคนหันกลับ

มาดูแลสุขภาพดวยการลดการบริโภคเนื้อสัตวและหันมาทาน

อาหารจากผักผลไมมากขึ้น โดยในงานไดใหความรู ความเขาใจ

กอนวา อาหารวีแกน (Vegan) กับอาหารมังสวิรัติ (Vegetar-

ian) และอาหารเจแตกตางกันอยางไร อาหารมังสวิรัติไมเหมือน

อาหารเจที่งดเวนพืชผักบางชนิดดวย อาหารมังสวิรัติบางกลุม

ยังกินผลิตภัณฑทางออมจากสัตวดวย เชน นมหรือเนย สวน

อาหารวีแกนไมยอมรับผลิตภัณฑจากสัตวใดๆ เลย 

กัลยาณมิตรหลายภาคสวนที่รวมกันจัดงานปรุงดวยใจ

ใหกับมือ ตั้งใจเปนอยางยิ่งที่จะใหสถานที่แหงนี้ ซึ่งเปนบาน

สวนตนไมใหญรมร� น อยูใกลรถไฟฟา ไปมาสะดวก เปนแหลง

สําหรับพบปะ แลกเปลี่ยน เสวนาเร� องอาหารเพ� อสุขภาพ ตนไม 

ของใช จากธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับอาหารเพ� อสุขภาพ

และอาหารที่เปน Homemade

โดยมีกลุมเปาหมายคือ ผูบริโภคที่สนใจเร� องสุขภาพ 

อาหารเจ มังสวิรัติ วีแกน  มีการวางเปาหมายในการลดการ

ใชถุงพลาสติก โดยใหนําภาชนะที่จัดเตรียมมาเอง หรือถุงผา 

นอกจากเร� องอาหาร ยังรวมถึงสินคาทํามือ เชน ของใช จาน 

ชาม งาน Handmade ตลาดตนไมที่ปลูกเอง ขายเอง เปนการ

สงมอบสิ่งที่ทํา และ “ปรุงดวยใจ” ของผูผลิต มอบ “ใหกับ

มือ” ผูบริโภคโดยตรง.

พาฝน ไพรเกษตร

มูลนิธิชีวิตไท

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ

วันนี้ในอดีต 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 พระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช เปนพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้น เพ� อ

แสดงความอาลัยเปนครั้งสุดทาย จัดข้ึน ณ พระเมรุมาศ 

มณฑลพิธีทองสนามหลวง ภายหลังการเสด็จสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 

ตุลาคม 2559. 

วันพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพ รัชกาลที่ 9

อีกสวนที่สําคัญคือ กระแสรักษโลก การดูแลสิ่งแวดลอมและ

การดูแลสุขภาพ ทําใหผูบริโภคกลุมหนึ่งที่มีกําลังซื้อมักจะเลือกซื้อของกิน

ที่มีประโยชนตอสุขภาพ ปลอดสารเคมี และไมทําลายสิ่งแวดลอม 

แนวคิดเชนนี้คือที่มาของงาน “ปรุงดวยใจใหกับมือ” ซึ่งตองการเปน

จุดหมายปลายทาง  จุดนัดพบพลพรรคคนรักษสุขภาพ รักษสิ่งแวดลอม

โดยการออกรานจากผูผลิตและเกษตรกรรายยอยโดยตรง  



อยคร้ังนักท่ีเราจะเอ่ยอ้างถึงประเทศในทวีปแอฟริกา 

เพราะอาจดูเป็นภูมิภาคดิบเถื่อน ล้าหลังและเต็มไป                                                                    

ด้วยความรุนแรง ทั้งเรื่องการรัฐประหาร ฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ หรือแม้แต่ก่อการร้าย แต่ล่าสุดก็มีเรื่อง

ระดับโลกเกิดขึ้น เมื่อ “ไนจีเรีย” หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า 

“สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย” ประเทศในแอฟริกาตะวันตก ที่

มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกา และมากเป็นอันดับ 7 ของโลก

จำานวนกว่า 211 ล้านคน ได้เปิดตัว “เงินสกุลดิจิทัล” แล้ว!!!!

โดย “มูฮัมมาดู บูฮารี” ประธานาธิบดีไนจีเรียเป็นผู้เปิด

ตัว “อีไนรา” (eNaira) หลังจากที่เลื่อนจากกำาหนดการเดิมที่จะ

เปิดตัวในวันที่  1 ต.ค. โดยอีไนรา หรือไนราดิจิทัล ซึ่งออกโดย

ธนาคารกลางไนจีเรีย หรือ CBDC นี้ ธนาคารกลางไนจีเรีย

ได้เลือก “บิตต์อิงก์” บริษัทเทคโนโลยีการเงินหรือฟินเทคใน

ประเทศบาร์เบโดส เป็นหุ้นส่วนทางเทคนิคในการสร้างสกุล

เงินดิจิทัล 

ทั้งนี้ เว็บไซต์อย่างเป็น

ทางการของ “ไนราดิจิทัล” 

อย่าง  www.enaira.gov.ng 

ได้แนะนำาวิธีลงทะเบียนให้แก่

ชาวไนจีเรียในการเปิด Wallet 

ผ่านธนาคารท้องถิ่น เพื่อที่จะ                                          

ได้ใช้อีไนราแทนสกุลเงินเหรียญ

และธนบัตร “ไนรา” ได้อย่าง

สะดวกโยธิน โดยเว็บไซต์ไนรา                                           

ดิจิทัลได้ขึ้นสโลแกนสั้นๆ ว่า “อี

ไนราเหมือนกับไนราท่ีมาพร้อม                                                        

กับความเป็นไปได้ที่มากกว่า” 

การเปิดตัวของสกุลเงินดิจิทัลของรัฐบาล “บูฮารี” ต้อง

เรียกว่าสร้างความมึนงงให้ทั่วโลกอย่างมาก เพราะเมื่อเดือน 

ก.พ.ที่ผ่านมา CBDC เพิ่งประกาศห้ามมีการทำาธุรกรรมด้วย

คริปโตเคอร์เรนซี ด้วยเหตุผลว่าเป็นภัยต่อระบบการเงิน แต่

สุดท้าย “ไนจีเรีย” ก็มาประกาศเงินสกุลดิจิทัลเสียเอง หรือ

อาจจะเลียนแบบพี่จีนที่หลังจากเปิดตัว “อีหยวน” ขึ้นมา รัฐ 

บาลก็เร่งปราบปรามเงินคริปโตในประเทศเพื่อลดคู่แข่งลง แต่

รัฐบาลบูฮารีกลับเลือกตัดไฟแต่ต้นลม โดยสั่งห้ามใช้คริปโต

ก่อนเปิดตัว “อี ไนรา”

แต่ท่ีแน่ๆ การเปิดตัวอีไนราคร้ังน้ีก็ต้องบอกว่าสร้างความ

ฮือฮาให้ทั่วโลกกันทีเดียว เพราะเป็นประเทศในแอฟริกาที่มี

ธุรกรรมทางการเงินนำาหน้าหลายชาติในโลกตะวันตก เพราะ

ขนาดอังกฤษและยุโรปท่ีมีแผนเปิดตัวเงินสกุลดิจิทัลน้ัน ก็วาง 

แผนไว้ว่าจะดำาเนินการในปี 2568 แต่  “ไนจีเรีย” กลับเปิดตัว

แต่ไก่โห่ งานนี้คงต้องยกการมองการณ์ไกลให้  “มูฮัมมาดู บู

ฮารี” ประธานาธิบดีที่เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2485 ที่อายุ

กำาลังย่าง 79 ปี ซึ่งครองเก้าอี้ผู้นำามาตั้งแต่ปี 2558  หลังจาก

ชนะการเลือกตั้งคู่แข่ง “ประธานาธิบดีกูดลัก โจนาธาน” ที่ลง

ชิงชัยอีกสมัย

การเลือกตั้งครั้งนั้น “บูฮารี” ถือเป็นผู้สมัครฝ่ายค้านคน

แรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะเลือกตั้งเหนือคู่แข่งขันที่เป็นผู้นำา

คนเก่า และยังเป็นครั้งแรกของวงการเมืองไนจีเรียที่มีการถ่าย

โอนอำานาจผู้นำาประเทศโดยสันติไม่เสียเลือดและน้ำาตา ซ่ึงก็ไม่ใช่

เรื่องแปลกสำาหรับ “บูฮารี” อดีตนายทหารเกษียณอายุราชการ

ท่ีมียศช้ันพลตรี เขาก็เคยนำาคณะทหารก่อรัฐประหารยึดอำานาจ 

และเป็นประมุขของรัฐในช่วงปี 2526-2528 มาแล้ว เรียกว่ามี

ลูกล่อลูกชนพอสมควร การเปิดตัวเงินสกุลดิจิทัลคร้ังน้ีจึงเป็นอีก

ก้าวหน่ึงของรัฐบาลเขาท่ีประกาศต่อสายตาโลกก็เท่าน้ัน.

ป่าบนดอยตุง” ทรงริเร่ิมโครงการพัฒนาดอยตุงในปี ๒๕๓๑ เพื่อบรรเทา

ความยากจนของราษฎร ให้คนได้มีชีวิตท่ีดีกว่า ทรงเลือกพ้ืนท่ีใกล้หน่วย

อนุรักษ์ต้นน้ำา ๓๑ ของกรมป่าไม้ คือ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย แผ่นดิน

สูงสุดของเมืองไทย ด้วยมนตร์เสน่ห์ความหลากหลายของธรรมชาติและ

วัฒนธรรม กลุ่มชนเผ่า ๓๐ ชาติพันธ์ุท่ีต้ังถ่ินฐานตามไหล่เขา

โครงการดอยตุงเป็น Success Story เป็นที่กล่าวขวัญของชาว

โลก ว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของเมืองไทยทำาโครงการปลูกพืชทดแทน

การปลูกฝ่ินได้สำาเร็จ โดยไม่ต้องใช้กำาลังทหารตำารวจเข้าไปปราบปราม  

แต่เป็นการสร้างอาชีพ ท่ีน่ีจึงเป็นห้องเรียนของชาวโลกท่ีเข้ามาดูงาน 

การปลูกพืชทดแทนฝ่ิน รวมท้ังคณะดูงานจากมหาวิทยาลัย หน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซ่ึงราษฎรมีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึนด้วยน้ำาพักน้ำา

แรงของตัวเองอย่างแท้จริง โดยมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นพ่ีเล้ียง 

“คุณชายดิศ” เป็นราชนิกุลก็จริง แต่ปฏิบัติตัวเป็นสุภาพบุรุษ

ติดดิน นอนกลางดินกินกลางทราย ค่ำาไหนนอนนั่น ไม่ว่าอากาศจะ

ร้อนหนาวฝนตกชุกก็ทำาตัวได้กลมกลืนกับชาวบ้าน เป็นแบบอย่างของ               

คนทำางานท่ีคลุกดินคลุกฝุ่นมามากกว่า ๕๐ ปี ไม่กลัวความยากลำาบาก

อย่างแท้จริง เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักข่าวได้สังเกตและซึมซับ 

คุณพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข ทำางานอย่างใกล้ชิดกับ ม.ร.ว.ดิศ

นัดดา ดิศกุลเป็นเวลาหลายปี ส่งข้อมูลว่านับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๕ ม.ร.ว. 

ดิศนัดดาดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ  ประธานคณะกรรมการและประ 

ธานคณะที่ปรึกษาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น

กำาลังหลักในการทำางานในนามของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จนได้รับความ                                                                         

ไว้วางใจจากรัฐบาลไทยและต่างประเทศให้นำาประสบการณ์การ

ดำาเนินงานไปขยายผลในประเทศเมียนมา ประเทศอินโดนีเซีย ประ 

เทศอัฟกานิสถาน ทำาให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะต้นแบบของ

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก  

ม.ร.ว.ดิศนัดดาได้รับการยอมรับและยกย่องจากองค์กรท้ังใน

และต่างประเทศ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยี

ภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ประจำาปี ๒๕๓๘ ปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัย

มหิดล ประจำาปี ๒๕๔๙ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำาปี ๒๕๕๑ หน่ึงในผู้ประ                                                                                              

กอบการทางสังคมดีเด่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มูลนิธิชวอบ ประ                                                                                             

จำาปี ๒๕๕๒ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลง 

กรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๕ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) ปี ๒๕๕๙ ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัล Thomas  Hart 

Benton Mural Medallion มหาวิทยาลัยอินดีแอนา (บลูมมิงตัน) ปี ๒๕๕๙ 

และยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ดิฉันเชื่อว่าหากถามตรงๆ กับนักข่าวว่าชอบแหล่งข่าวคนใด ที่

5บทความ

ยกให้ออกนะครับ

กระแสสร้างโลกใหม่ของคนรุ่นใหม่ กับการทำา 

ลายวัฒนธรรม 

ความเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กับทุก

เรื่องบนโลกใบนี้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร์ ยันทฤษฎีวิทยา                                                                                 

ศาสตร์-ดาราศาสตร์ 

ยกตัวอย่างล่าสุด ที่เคยเชื่อกันว่า “บิ๊กแบง” (Big Bang)  

การขยายตัวของสรรพสิ่งครั้งใหญ่เมื่อ หมื่นสี่พันล้านปีก่อนนั้น 

คือกำาเนิดของจักรวาล 

ล่าสุดอาจไม่ใช่เสียแล้ว

เมื่อนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล อังกฤษ ใช้ ทฤษฎี

ความโน้มถ่วงควอนตัม (Quantum Gravity - QG) พิสูจน์ถึง

ความเป็นไปได้ท่ีว่าจักรวาลอาจดำารงอยู่อย่างท่ีเราเห็นมาโดยตลอด 

ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือ บิ๊กแบง 

หรือถ้าหาก บิ๊กแบง มีอยู่จริงก็เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิด

ตามมาภายหลังเท่านั้น

เช่นเดียวกับสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ หากมีเหตุมีผลให้

เปลี่ยน 

มาเข้าเรื่อง “พระเกี้ยว” กันอีกวัน 

ต้องแยกให้ออกนะครับ กระแสที่คนรุ่นใหม่บางคนบาง                                                                                   

กลุ่มกำาลังโหมกันอยู่ ซ่ึงบางเรื่องมีธงเพื่อนำาไปสู่การเปล่ียนแปลง

ในอีกเรื่องหนึ่ง 

ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒน์ แต่เป็นเชิงทำาลาย 

การอัญเชิญพระเกี้ยว งานฟุตบอลประเพณี เป็นกิจกรรม

ที่นิสิตจุฬาฯ ส่วนใหญ่อยากมีส่วนร่วม

แต่ช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้ มีการสร้างกระแสล้มล้างสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาหลาย

สิบปี บางประเพณีปฏิบัติมาหลายชั่วอายุคน ถูกชุดข้อมูลใหม่

โจมตีว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำา

ทำาให้มนุษย์ไม่เท่ากัน 

และยกเป็นเหตุผลว่า ไม่จำาเป็นต้องมีสถาบันพระมหา

กษัตริย์ 

ยกตัวอย่าง “เจ พัทธจิต ตั้งสินมั่นคง” อดีตผู้อัญเชิญพระ

เกี้ยว งานฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ ๖๔ (ปี ๒๕๕๑) โพสต์เฟซบุ๊ก

ปลุกปั่นเพื่อล้มล้าง

ไปเมื่อสองวันก่อน

-------------

“...เห็นมีมิตรสหายหลายคนแชร์มาให้ดูว่า มีการยกเลิกกิจ 

กรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานบอลแล้ว 

จากน้ีไป ภาพน้ีคงจะกลายเป็นเพียงอดีต เป็นหลักฐานท่ีบอก

เล่าค่านิยมทางสังคมในช่วงเวลาหน่ึง...ท่ีมันหมดยุคหมดสมัยไปแล้ว

พูดตรงๆ ว่า ตอนที่ไปสมัครคัดเลือกผู้อัญเชิญฯ หรือแม้แต่

ตอนท่ีน่ังบนเสล่ียงท่ีมีคนจำานวนมากแบกหาม เรายังคงเป็น ignorant 

ท่ีคิดเพียงว่า น่ีเป็นกิจกรรมนึงของมหาวิทยาลัย และดีใจเหลือเกิน

ตอนที่ผ่านด่านสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์กลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม สัม 

ภาษณ์เดี่ยว มาได้อย่างยากเย็นจนสุดท้ายได้รับเลือก...

เราไม่ทันคิดด้วยซ้ำา ว่า นี่คือเครื่องสะท้อนและเป็นการผลิต

ซ้ำาระบอบอำานาจนิยม 

ในฐานะนิสิตเก่าคนนึง เราดีใจนะ ที่เห็นจุฬาฯ ก้าวหน้าไป

ขนาดนี้  เห็นนิสิตรุ่นนี้ อบจ.รุ่นนี้ที่มีความคิดและ awareness ต่อ

สังคมไปไกลกว่าตอนที่เราอายุเท่าพวกคุณมาก...เรานับถือในความ

กล้าตั้งคำาถามและกล้าเปลี่ยนแปลง...ทั้งๆ ที่รู้ทั้งรู้ว่าจะต้องเผชิญ

แรงต้านจากศิษย์เก่ามากมาย...

เราหวังเหลือเกินว่า สิ่งนี้จะแปลว่า ตัวมหาลัยและสังคมไทย

เองได้เดินมาไกลมากจากจุดที่มันเคยอยู่เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว 

เมื่อโลกเปลี่ยนไป ทุกค่านิยมย่อมมีวันหมดสมัย 

และเมื่อมันหมดสมัยแล้ว ก็ควรถูกปฏิรูป หรือแทนที่ด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ...ก่อนที่ค่านิยมที่ล้าหลังนั้น จะกลายเป็น

ตรวนโซ่ยึดตัวเองกับอดีต หรือกลายเป็นกรงขังตัวเองไปในที่สุด

เราเชื่อนะว่างานบอล version ใหม่ที่ ‘ให้คนเท่ากัน’ จะมี

สีสันและมีอะไรให้รอคอยยิ่งกว่าเดิม..........

------------ 

โพสต์นี้อธิบายเรื่องราวได้ดีทีเดียว 

กว่า ๑๐ ปีที่แล้ว “เจ พัทธจิต” มองการนั่งบนเสลี่ยงที่มีคน

จำานวนมากแบกหาม เป็นกิจกรรมนึงของมหาวิทยาลัย  

ไม่ใช่เรื่องคนไม่เท่ากัน 

เมื่อเวลาล่วงเลยมา เพิ่งฉุกคิดว่านี่ คือเครื่องสะท้อนและ

เป็นการผลิตซ้ำาระบอบอำานาจนิยม  

เปลี่ยนความคิดเพราะ “เนติวิทย์” เคลื่อนไหวให้เหตุผลว่า 

คนต้องเท่ากัน 

มันใช่เรื่องคนเท่ากัน หรือมีความคิดอื่นแฝงอยู่กันแน่?

ในโลกนี้มีวัฒนธรรมแบกเกี้ยวหามเสลี่ยงจำานวนมาก  

โดยเฉพาะวัฒนธรมในชาติเอเชีย 

แต่น่าจะมีที่เดียวมองว่าเป็นเรื่อง คนไม่เท่ากัน คือสังคมคน

ที่ปฏิเสธสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย 

ฉะนั้นทำาลายเสีย

การทำาลายมรดกทางวัฒนธรรม คือการทำาลายความเป็นมนุษย์ 

กลุ่มเนติวิทย์ อาจจะมองผลกระทบในระยะยาวไม่ออกว่า 

เมื่อตัวเองทำาลายวัฒนธรรมแล้วจะเกิดผลอะไรตามมา

แนวคิดแบบ เนติวิทย์ คือการส่งสัญญาณ ทำาลายในเรื่อง 

อื่นๆ ซึ่้งเจ้าตัวอาจไม่ทันคิด หรือรู้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ว่าจะนำาไปสู่

ความขัดแย้งในสังคมไทย 

รุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เพราะไม่เฉพาะชาวจุฬาฯ จำานวนมากที่ยังคงเห็นว่าการอัญ 

เชิญพระเกี้ยวคือประเพณีอันดีงาม ที่นิสิตต่างต้องการมีส่วนร่วม

เหมือนที่  “เจ พัทธจิต” เห็นเมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว 

แต่ประชาชนทั่วไปยังมองว่า การต่อต้านประเพณี การ

อัญเชิญพระเกี้ยวนั้น คือการปลุกกระแสต่อต้านสถาบัน 

มันไม่ใช่เรื่องค่านิยม ท่ีจะเปล่ียนกันตามใจชอบของคนไม่ก่ีคน

แต่เป็นเรื่องแนวคิดทำาลายรากเหง้าของประเทศไทย

ไม่ใช่เรื่องซ้ายจัด ขวาจัด 

แต่เป็นเรื่้องการทำาลายมรดกทางวัฒนธรรม

ที่อังกฤษ ญี่ปุ่น ต่างก็มีมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบเนื่อง 

จากสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยกันทั้งนั้น 

และสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้

ระหว่างที่ “เนติวิทย์” เคลื่อนไหว ล้มเลิกการอัญเชิญ

พระเกี้ยว อีกด้านหนึ่งที่ “เนติวิทย์” พึงรับรู้คือ เริ่มมีการโจมตี 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านโซเชียลด้วยชุด

ข้อมูลใหม่ 

เฟกนิวส์! 

เช่น “ร.๕ ไม่ได้เลิกทาสเอง แต่เพราะฝรั่งตะวันตกบังคับ

ให้เลิก จำาต้องเลิกเพื่อจะได้มีระบบกษัตริย์ต่อ”

นี่คือความคิดที่ตื้นเขิน 

ดูเหมือนขบวนการทำาลายสถาบันพระมหากษัตริย์ จ้อง

ทำาลาย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เมื่อมีโอกาส โดยอ้างประ 

วัติศาสตร์ที่บิดเบือน 

ของจริงคืออะไร?

ขณะท่ีสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ประทับอยู่ ณ พระตำาหนัก

อันสวยงามที่เรียกว่าพระตำาหนักสวนกุหลาบ (Rose - Planting  

House) นั้น แม้ว่ายังทรงพระเยาว์พระชันษาก็ตาม พอพระองค์

ทรงทราบว่า ประธานาธิบดีลินคอล์น แห่งสหรัฐอเมริกาถูกลอบ

สังหารถึงแก่อสัญกรรม จึงตรัสว่า 

“...ถ้าหากพระองค์ทรงมีโอกาสได้ ปกครองประเทศสยาม

แล้ว  พระองค์จะทรงปลดปล่อยทาสทั้งมวลให้เป็นอิสระ ชาติ

ไทยจะต้องเป็นไทสมชื่อนามแห่งชาติ...”

มีประวัติศาสตร์ปรากฏเป็นหลักฐานว่า พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทอดพระเนตรปัญหาต่างๆ ด้วย

พระองค์เอง 

ทรงริเริ่มดำาเนินการด้วยพระองค์เองก่อนที่เหตุการณ์จะ

สุกงอมจนเกินไป 

และก่อนจะมีการบีบบังคับจากทางอื่นๆ 

แต่เป็นเรื่องน่าเสียดาย คนรุ่นใหม่เสพประวัติศาสตร์ตัด

แปะจากโซเชียล และเชื่อกันหัวปักหัวปำาโดยไม่มีการตรวจทาน 

ขบวนการนี้ต่างคนต่างทำา หรือร่วมมือกันทำา ก็ตามที แต่

ผลที่ออกมาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ปลุกปั่นเพื่อล้มล้าง.

แก้โรคระบาดใหม่

ศาสนาไอโอ-โตขยาย

ศาสนิก มากมาย นับถือ

สมาร์ทโฟนทุกผู้เป็นคู่มือ

คนห่างหนังสือจินตนาการ

เรื่องราว รวดเร็ว เร่าร้อน

ผีปีศาจมาสอนน่าสงสาร

มิทัน ได้คิด วิจารณญาณ

นักอ่าน ปลอดภัย จากไอโอ

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล-คุณชายจอมลุยแห่งดอยตุง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ 

คุณอัตถ์ อัตนัยคงจะทราบข่าวจากสื่อออนไลน์ว่า ม.ร.ว.ดิศ

นัดดา ดิศกุล หรือคุณชายดิศ สุภาพบุรุษราชนิกุลเสียชีวิตอย่างสงบ

ด้วยภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันจันทร์ที่ 

๑๘ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๓๘ น. สิริอายุ ๘๑ ปี ๑๑ เดือน จึงเป็นอีกวัน

หนึ่งที่นักข่าวรู้สึกเศร้าโศกาอาดูรยิ่ง โดยเฉพาะคนที่เคยเดินทางไป

ทำาสกู๊ปข่าวมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิปิด

ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ

ในความทรงจำานักข่าวได้รับรู้รสชาติการทำาข่าวภาคสนาม

อย่างแท้จริง คือเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดเกือบจะเข็ดขยาดกับการ

เดินทางที่แสนจะวิบากด้วยเมารถแบบหวิวๆ เพราะรถตู้รวมถึงรถ

โฟร์วีลส์ไดร์ฟต้องไต่ระดับข้ึนเขาสูงสุดยอดอยู่บ่อยคร้ัง เมื่อถึงท่ีหมาย

ยังไม่ทันจะหายใจให้เต็มปอด คุณชายดิศก็เปิดโอกาสให้นักข่าวแลก

เปลี่ยนไอเดียอย่างที่เรียกว่าถึงพริกถึงขิง มีประเด็นดีๆ แบบเจาะลึก                                                                                 

ได้คำาตอบแบบกลางใจของแหล่งข่าวนำาโดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 

คณะผู้บริหาร  ทีมงานปิดทองฯ ปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนชาวบ้าน

ที่ลงมือปฏิบัติด้วยการถอดบทเรียนเดินตามศาสตร์ของพระราชา 

ประสบความสำาเร็จเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เกิดปีเถาะ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๒ 

เป็นโอรสในหม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล และหม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศ 

กุล (จักรพันธุ์) หรือท่านหญิงหลุยส์ คุณชายดิศมีพี่น้อง ๓ คน ได้แก่ 

ม.ร.ว.รัศมี ดิศกุล, ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล และ ม.ร.ว.ราษี  อมาตยกุล 

(ดิศกุล) และยังเป็นหลานปู่และย่าในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม 

พระยาดำารงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมเฉื่อย ดิศกุล ณ อยุธยา ทั้ง

ยังมีศักดิ์เป็นหลานตา-ยาย ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์

จาตุรนต์ กับหม่อมหวน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล สมรสกับคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ  

อยุธยา (อังศุสิงห์) มีบุตรชาย ๒ คน บุตรชายคนโต คือ ม.ล.ดิศ

ปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สมรส                                                                      

กับพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (วัฒนศิริโรจน์) ผอ.มูลนิธิเครือข่าย

เพื่อความย่ังยืนแห่งประเทศไทย มีบุตร ๓ คน คือ น้องพริม-ดิศรา ดิศ 

กุล ณ อยุธยา, น้องไพร-ด.ช.ดิศศานุวงศ์ ดิศกุล ณ อยุธยา และน้อง

พริบ-ด.ญ.ดิศตริยา ดิศกุล ณ อยุธยา ส่วนบุตรชายคนเล็ก ม.ล.ศานติ

ดิศ ดิศกุล  

คุณชายดิศสำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยอินดีแอนา (บลูมมิงตัน) สหรัฐฯ เริ่มต้นรับราชการที่

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อ

มาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่งราชเลขานุการใน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปี พ.ศ.๒๕๑๐ และสนองพระ

ราชดำาริด้านการพัฒนาของสมเด็จย่าตลอดพระชนม์ชีพ (รับตำาแหน่ง

ต่อจาก ม.จ.ดิศศานุวัติ ดิศกุล) บทบาทที่เห็นผลงานได้อย่างชัดเจน

คือทำาให้ชาวเขาบนดอยตุงพร้อมใจกันพลิกภูเขาหัวโล้นกว่า ๑ แสน

ไร่ ให้กลายเป็นผืนป่าต้นน้ำาที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ ลดปัญหาการปลูก

พืชเสพติด หันมาเดินตามแนวพระราชดำาริพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ และสมเด็จพระศรีนคริน 

ทราบรมราชชนนี หรืออีกนัยหนึ่งคือเดินตามรอยทั้งสองพระองค์

สมเด็จย่าขณะมีพระชนมายุ ๘๘ พรรษา มีรับส่ังว่า “ฉันจะปลูก

เปิดตัวสกุลเงินดิจิทัล

มีเสน่ห์มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความประทับใจ ก็จะได้รับคำา

ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณชายดิศ ทั้งยังเป็นแม่เหล็กสำาคัญในการ                                                                                

ดึงภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนอาจารย์ นิสิต 

นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย ๑๗๕ แห่งเข้ามาหลอมรวมกันทำางาน 

สร้างดรีมทีมในโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

เพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำาในสังคมระหว่างคนจนและคนรวย ให้เข้า

มามีส่วนร่วมกับชุมชน โครงการปิดทองหลังพระเริ่มต้นที่หมู่บ้านนำา               

ร่องครอบคลุม ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำาป้าก, บ้านห้วยธนู, บ้านห้วย

ม่วง จังหวัดน่าน เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดน่านเกิดปัญหาอุทกภัย

ดินถล่มอย่างรุนแรง  น้ำาป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ราษฎร

เป็นประจำาทุกปี โครงการเดินตามรอยพ่อหลวงนำามาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับภูมิประเทศแต่ละแห่ง 

บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี, บ้านโป่ง

ลึก-บางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี, ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ 

จ.อุทัยธานี, พื้นที่โดยรอบหนองเลิงเปือย จ.กาฬสินธุ์ 

คุณชายเป็นนักจิตวิทยาที่ช่างรู้ใจนักข่าวในยามเหนื่อยและหิว 

ด้วยทีมงานที่เข้มแข็งจัดเมนูอาหารแสนเอร็ดอร่อย มีผักพื้นบ้านที่คน

กรุงแทบไม่เคยรู้จักหรือลิ้มรส ก็จัดแกล้มอย่างเต็มอิ่มและประทับใจ

ทุกเมนูมิรู้ลืม นอกเหนือจากอาหารจะอร่อยแล้ว เมนูสมองที่คุณชาย

สอนความรู้ให้นักข่าวโดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เพราะนักข่าวที่มาทำางาน

นั้นมาจากหลายสาย เป็นสายสังคม สกู๊ป เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ที่

สำาคัญก็คือความสุขที่เกิดจากไมตรีจิตทำาให้เกิดความผูกพันทางใจ ใช้

คำาพูดในการสร้างพลังความคิด

นักข่าวรับรู้ว่าคุณชายดิศถึงจะสูงวัย แม้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือน  

แต่ก็ยังทำางานหนัก เพราะคุณชายดิศมีเป้าหมายในชีวิตท่ีเข้มข้น อยาก

ให้ราษฎรหายจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ตกเป็นเหยื่อของอบาย 

มุขและที่สำาคัญก็คือปลดหนี้ปลดสิน ชีวิตเป็นไท  

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล อุทิศตัวทำางานถวายพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ

ย่า พระราชวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวคุณชายดิศ                                                                                

ก็ทำางานถวายอย่างใกล้ชิด เมื่อถึงวันที่คุณชายดิศละจากโลกนี้ในวัน

ท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส่วนวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เวลา ๒๑.๑๗ น. 

เป็นวันที่สมเด็จย่าเสด็จสวรรคต ขณะมีพระชนมายุ ๙๕ พรรษา ผ่าน

มาแล้ว ๒๖ ปี ขณะเดียวกันในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๔๓ เป็นวันพระ

ราชสมภพของสมเด็จย่า หากยังมีพระชนม์ชีพจะมีพระชน มายุ ๑๒๑ 

พรรษา ซึ่งอีกเพียง ๓ วันเท่านั้น ขอความดีความงามที่คุณชายดิศ

ปฏิบัติมาแล้วตลอดชีวิต เป็นบุญกุศลส่งให้คุณชายดิศหลับสนิทนิทรา

เดินทางไกลสู่สรวงสวรรค์นิรันดร์กาล. 

       

ขอแสดงความรักและนับถือ 

“ต้นทองหลาง” 

 

เท่าที่รับทราบจากผู้สื่อข่าวของไทยโพสต์ “คุณชายดิศ” เป็น

อย่างที่ “คุณต้นทองหลาง” เล่ามาไม่ผิดเพี้ยนเลยครับ ท่านเป็นบุรุษ

ที่มีเสน่ห์อย่างมาก ถ้าใครได้ตามไปดูมูลนิธิปิดทองหลังพระทำางานใน

ชนบทห่างไกลความเจริญ จะสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระ

ราชวงศ์ไทยอย่างมาก โดยเฉพาะในหลวง ร.๙  เพราะเป็นที่กันดาร 

เดินทางไปก็ยากลำาบาก กว่าจะถึงที่หมาย ชนิดที่คนรุ่นใหม่ต้องถอด

ใจร้องไห้กลับบ้านครับ.

มูฮัมมาดู บูฮารี
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
ลอบขนยาบ้า 1.5 ล้านเม็ด-ยาอี-ยาเคกว่า 160 ล้านบาท

หนองคาย • เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 ที่กองร้อยทหารพราน 2105 บ้านวัดหลวง 

ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พันเอกมงคล หอทอง รองผู้บังคับการกอง

กำาลังสุรศักดิ์มนตรี, นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, 

พ.ต.อ.ภูวิศ ศิริพานิช ผกก.สภ.โพนพิสัย แถลงข่าวการจับกุมนายวิชัย ศรีวงษ์เรืองกิจ 

อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 532 หมู่ที่ 11 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย, นายสุพัด สุข

สำาราญ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 

และนายเอ อายุ 17 ปี ชาว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย พร้อมของกลาง ยาบ้า 1,594,000 

เม็ด, เคตามีน 5,000 กรัม, ยาอีสีฟ้า 5,000 เม็ด, ยาอีสีส้ม 5,000 เม็ด, รถกระบะอี

ซูซุ ดีแมคซ์ 4 ประตู สีขาว ทะเบียน 8 กฌ 3814 กรุงเทพมหานคร, รถเข็น 2 

ล้อ 1 คัน, โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง พันเอกมงคลกล่าวว่า การตรวจยึดจับกุมยาเสพ

ติดล็อตใหญ่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบ

ส่งมอบยาเสพติดบริเวณริมถนนหนองคาย-รัตนวาปี บ้านหนองกุ้งใต้ หมู่ที่ 1 ต.กุด

บง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จนกระทั่งเวลาประมาณ 04.00 น. พบรถยนต์กระบะ 

4 ประตูขับมาจอดบริเวณใกล้สะพานบ้านน้ำาเป มีชายฉกรรจ์แบกกระสอบสีดำามาใส่

รถกระบะ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 คนไว้ จาก

การตรวจสอบภายในกระสอบพบว่าเป็นยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ ซึ่งยาเสพติดทั้งหมดนี้มี

มูลค่าประมาณ 160 ล้านบาท

จับหนุ่มสาวฝ่าเคอร์ฟิวตั้งวงดื่มคาร้านคาราโอเกะ

นครศรีธรรมราช • วันที่ 25 ต.ค.64 นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำาเภอท่าศาลา 

จ.นครศรีธรรมราช เผยว่า เมื่อคืนวานนี้ (24 ต.ค.) ได้สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่าย

ปกครอง อ.ท่าศาลา นำาโดยนายศักดิ์ชาย นันทเกษตร ปลัดอำาเภอหัวหน้าฝ่ายความ

มั่นคง พร้อมเจ้าหน้าที่ อส.อ.ท่าศาลา ออกตรวจพื้นที่เพื่อรักษาความสงบและบังคับใช้

กฎหมายเรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตามมาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำาเป็นอย่าง

เร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเวลาเคอร์ฟิว ห้าม

ผู้ใดออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 22.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น กระทั่งเวลา 22.22 น. 

พบร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 13 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา มีนักดื่มชายหญิง

นั่งดื่มกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในซุ้มภายในร้านคาราโอเกะ บนโต๊ะมีอาหารและ

เครื่องดื่มชนิดเบียร์ขวดที่เปิดฝาแล้วจำานวน 8 ขวด และบิลเงินสดค่าอาหาร ค่าเครื่อง

ดื่ม จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบพร้อมจับกุมเจ้าของร้านคาราโอเกะ 1 ราย และแจ้งข้อ

กล่าวหาว่ามีเจตนาจงใจฝ่าฝืนคำาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ 

(เปิดร้านคาราโอเกะ) เพื่อบริการจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจับกุมนักดื่มอีก

จำานวน 3 ราย พร้อมแจ้งข้อหาออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.ของ

วันรุ่งขึ้น โดยไม่มีความจำาเป็นหรือเข้าข้อยกเว้น หรือมีเหตุจำาเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าที่ สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพ จึงคุมตัวพร้อมของกลาง

ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าศาลา ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กกต.บุรีรัมย์ตัดสิทธิ์ผู้สมัครนายก อบต.2 ราย ส.อบต.23 คน

บุรีรัมย์ • วันที่ 25 ต.ค.64 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานว่า หลังจากผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาองค์การบริหารส่วนตำาบล (ผอ.

กต.อบต.) แต่ละแห่ง ได้ตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ตำาบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล (ส.อบต.) 145 แห่ง ใน 

23 อำาเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 28 พ.ย.2564 ที่

จะถึงนี้ หลังปิดรับสมัครได้มีผู้สมัครทั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 

4,443 คน แยกเป็น ผู้สมัครนายก อบต.บุรีรัมย์ 346 คน และผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.

บุรีรัมย์ 4,097 คน ในจำานวนนี้ ได้ถูก กกต.ตัดสิทธิ์ผู้สมัครนายก อบต. 2 คน มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา 50 (20) เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์เพราะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.เมื่อ

วันที่ 20 ธ.ค.2563 ส่วนอีกรายมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (10) เนื่องจากเคย

ต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำาผิดกฎหมาย และตัดสิทธิ์รับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

บุรีรัมย์ 23 คน ส่วนใหญ่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (20) เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์

เพราะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 ทำาให้เหลือผู้สมัครนายก อบต. 

344 คน และ ส.อบต.บุรีรัมย์ 4,073 คน รวมทั้งสิ้น 4,418 คน.

12

กาญจนบุรี • ทหาร ฉก.ลาดหญ้า ร่วม

กับปกครองและตำารวจไทรโยค รวบ 2 

หนุ่ม อดีต จนท.กู้ภัยใช้รถติดสติกเกอร์

กู้ภัย ตบตาเจ้าหน้าที่ขนแรงงานเถื่อนชาว               

เมียนมา 14 คน ทั้งหมดยอมจ่ายค่าหัว

คนละ 20,000 บาท

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 ต.ค.

2564 พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า 

เปิดเผยว่า ตามนโยบาย พล.ต.บรรยง ทอง

น่วม ผบ.พล.ร.9/ผบ.กกล.สุรสีห์ ให้เจ้า

หน้าที่สนธิกำาลังเฝ้าระวังป้องกันและปราบ

ปรามการกระทำาผิดกฎหมายทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามา

ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของ

แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

ทั้งนี้ พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ ได้รับ

รายงานจากชุดปฏิบัติการข่าว กกล.สุรสีห์ 

ว่าจะมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองบริเวณ

ชายป่า ม.4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จึงสั่งการ

มอบหมายให้ พ.อ.ธัชเดช อาบัวรัตน์ รอง 

ผบ.ฉก.ลาดหญ้า พร้อม พ.ต.อ.ภุชงค์ ณรงค์

อินทร์ ผกก.สภ.ไทรโยค จนท.ปกครอง 

อ.ไทรโยค ตชด.136 สาธารณสุข อ.ไทรโยค 

นำากำาลังเข้าทำาการตรวจสอบบริเวณดัง

กล่าว 

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ ได้พบแรงงาน

ต่างด้าวชาวเมียนมาลักลอบเข้ามาใน

ราชอาณาจักรไทยโดยไม่ ได้รับอนุญาต 

(พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522) และฝ่าฝืน

คำาสั่ งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

กาญจนบุรี ตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่

ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

สัญชาติเมียนมา จำานวน 34 คน เป็นชาย 

20 คน หญิง 14 คน  

ขณะที่อีกแห่งหนึ่งกำาลังเจ้าหน้าที่

ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสายพุน้อย-

บ้านเก่า ม.7 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค พบรถ

ตู้ โตโยต้า สีบรอนซ์ ทะเบียน นค 4254 

นครปฐม พบนายหรรษา สำาราญสุขเสมอ 

อายุ 27 ปี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่กู้ภัยแห่งหนึ่ง 

พร้อมนายสุพล ใครหอม อายุ 30 ปี ซึ่งเป็น

เพื่อนนั่งคู่มาตอนหน้า ตรวจสอบภายในรถ 

พบแรงงานเถื่อนชาวเมียนมา จำานวน 14 

คน เป็นชาย 10 คน หญิง 4 คน จึงควบคุม

ตัวทั้งหมดไว้ 

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าแรงงาน

ชาวเมียนมาที่จับได้ทั้ง 2 แห่ง รวม 48 คน 

เดินทางมาจาก จ.ย่างกุ้ง จ.พะโค จ.เนปยี 

ดอ จ.ทวาย จ.เมาะลำาไย ประเทศเมียนมา 

เสียเงินให้กับนายหน้าคนละ 20,000 บาท 

โดยจะส่งไปทำางานในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร 

จนท.สาธารณสุข จนท.ได้ทำาการตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกายแรงงานทั้งหมด เบื้องต้น

ไม่พบอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศา

เซลเซียส จึงนำาตัวแรงงานผิดกฎหมาย

ทั้งหมด พร้อมผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ 

ซ่อนเร้น นำาพา จำานวน 2 ราย ส่งพนักงาน

สอบสวน สภ.ไทรโยค ดำาเนินการตาม

กฎหมายต่อไป.

2หนุ่มอดีตจนท.กู้ภัย

ตบตาใช้รถตู้ขนพม่า

ลักลอบหนีเข้าเมือง

สงขลา • ตำารวจตามรวบท้าววริศรา เท้าแชร์

ออนไลน์สาวน้อยร้อยล้านที่มีหมายจับติด                                                                   

ตัว 7 หมายจับ ผู้เสียหายทั่วประเทศ 1,457 

คน มูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาท หลัง

หนีไปกบดานอยู่กับแม่ที่ อ.นาทวี จ.สงขลา 

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 ตำารวจชุด

สืบสวนกองบังคับการสืบสวนภาค 8 ร่วม

กับตำารวจงานสืบสวนกองกำากับการ 3                                               

กองบังคับการตำารวจท่องเที่ยว 3 นำา

โดย พ.ต.อ.เทพพนม สุวรรณรัตน์ กก.

3 บก.สส.ภ.8, พ.ต.ต.วรวิทย์ เพ็ชรสีทอง 

สำาหรับวงแชร์ของท้าววริศรา จะเสนอ

ผลตอบแทนที่สูงตั้งแต่ร้อยละ 50 ถึงร้อย

ละ 60 แบ่งเป็น 5 ระดับ ต้ังแต่ 3 วัน 5 วัน                                                           

7 วัน 10 วัน และ 15 วัน โดยราย 3 วัน ลง 

500 ได้คืน 600, ราย 5 วัน ลง 5,000 ได้คืน 

6,000, ราย 7 วัน ลง 5,000 ได้คืน 7,000 

ราย 10 วัน ลง 10,000 ได้คืน 25,000 และ

ราย 15 วัน ลง 50,000 ได้คืน 100,000 

และสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 200 บาทจนถึง

หลักล้านบาท โดยเริ่มเปิดวงแชร์ในเดือน

มีนาคมปีที่แล้ว ซึ่งเปิดได้เพียงเดือนเดียวก็

ล่มทันที มีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 10-12 คน 

จากการสอบสวน น.ส.วริศรา หรือ

ท้าววริศรา ยอมรับและสารภาพว่าตั้งตัว

เป็นเท้าแชร์จริง จะมีลูกข่ายที่คอยเป็น

เลขาฯ 10-12 คน ช่วยโพสต์เชิญชวนให้คน

เข้ามาร่วมวงแชร์ แรกๆ ก็เริ่มจากวงเงิน

หลักร้อยและจ่ายจริง จนมีผู้คนเข้าร่วมวง

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากทั่วประเทศ จนสุดท้าย

สูงสุด 1 ล้านบาท ในที่สุดก็ล่มเพราะไม่

สามารถหมุนเงินได้ทัน โดยอ้างว่าเงินที่ได้

มาโอนให้เลขาฯ เป็นคนโอนต่อให้ลูกแชร์

ทุกคนไปหมดแล้ว 

พร้อมกับเตือนไปยังเท้าแชร์หรือผู้ที่

เล่นแชร์ออนไลน์ว่า สุดท้ายก็จะพบจุดจบ

สูญเงินทั้งหมด ไม่ว่าจะโปรไฟล์สวยหรู 

หรือมีเงินมากแค่ไหน สุดท้ายก็จะล่ม ทางที่

ดีให้เก็บเงินสดไว้กับตัวดีที่สุด.

ตร.ตามรวบเจ้ามือแชร์ออนไลน์

สโลแกน‘ท้าวชัวร์ โอนไว จ่ายจริง’

สว.กก.3 บก.สส.ภ.8 ร่วมกับงานสืบสวน 

กก.3 บก.ทท.3 เข้าจับกุมนางสาววริศรา 

สมหวัง อายุ 20 ปี หรือท้าววริศรา เท้าแชร์

ออนไลน์สาวน้อยร้อยล้าน ซึ่งเป็นเท้าแชร์

ลูกโซ่ ทั้งบ้านแชร์ เงินออม เงินกู้ สโลแกน 

“ท้าวชัวร์ โอนไว จ่ายจริง” 

ซึ่งมีหมายจับติดตัว 7 หมายจับใน                                                                

หลายจังหวัดทั่วประเทศ ในคดีฉ้อโกงประ 

ชาชน ฉ้อโกงทรัพย์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

ทั้ง สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์, สภ.ห้วยโป่ง                                                           

จ.ระยอง, สภ.โนนทอง จ.ร้อยเอ็ด, สภ.บาง                                                             

กระทุ่ม จ.พิษณุโลก, สภ.นาบอน จ.นครศรี 

ธรรมราช และ สภ.บางกล่ำา จ.สงขลา 

โดยเจ้าหน้าที่ทำาการแกะรอยและ

สามารถจับกุมได้ขณะหลบหนีไปอาศัยอยู่

กับแม่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต.ทับช้าง อ.นาทวี 

จ.สงขลา ไปช่วยแม่เก็บน้ำายางพารา หลัง

จากที่วงแชร์ล่มและถูกกลุ่มผู้เสียหายเข้า

แจ้งความกับตำารวจกองปราบปรามและ

สถานีตำารวจในหลายพื้นที่ รวมผู้เสียหาย

ทั่วประเทศประมาณ 1,457 คน มูลค่า

ความเสียหายนับร้อยล้านบาท 

อัยการฟ้อง‘ณพ-คุณหญิงกอแก้ว’

กรุงเทพฯ • อัยการยื่นฟ้อง “ณพ ณรงค์

เดช-คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา” กับพวก

รวม 3 คน คดีปลอมแปลงลายเซ็นซ้ือขาย

หุ้น 2 หมื่นล้าน ศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน 

13 ธ.ค.นี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ต.ค.2564 

พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพ

ใต้ 1 นัดผู้ต้องหาเพื่อส่งตัวยื่นฟ้องต่อศาล 

คดีที่พนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ สรุป

สำานวนคดีให้พิจารณาฟ้องนายณพ ณรงค์

เดช, คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา และ 

น.ส.สุภาพร วงษ์อนันต์ ผู้ต้องหาที่ 1-3 ใน

ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารสิทธิและใช้

เอกสารสิทธิปลอม

คดีนี้สืบเนื่องจากการพิพาทคดีหุ้น 

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งเกิด

ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2561 ซึ่งนายเกษม ณรงค์เดช 

ผู้เสียหาย ได้ตรวจพบว่ามีการปลอมแปลง

ปลอมลายเซ็นซื้อขายหุ้น2หมื่นล้าน
ลายมือชื่อของตนในเอกสารสัญญาแต่งตั้ง

ตัวแทน, ตราสารการโอนหุ้น, ใบสำาคัญการ

ซื้อขายหุ้น, สัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท วินด์ 

เอนเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จำากัด แล้วนำาเอกสารดัง

กล่าวไปใช้ตามสถานที่ต่างๆ เป็นเหตุให้ตนได้

รับความเสียหาย 

จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนัก 

งานสอบสวน สน.ทองหล่อ และพนักงาน

สอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว

พบว่า เหตุความผิดบางส่วนเกิดขึ้นนอก

ราชอาณาจักร (ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 20) อำานาจการ

สอบสวนจึงเป็นของอัยการสูงสุด ซึ่งอัยการ

สูงสุดพิจารณาสำานวนคดีแล้วมีความเห็น

สั่งฟ้องไปตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.2564 ขณะที่ผู้

ต้องหาได้เลื่อนรายงานตัวหลายครั้ง แต่ครั้ง

นี้พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพ

ใต้ 1 ไม่อนุญาตให้เลื่อน และมีหนังสือให้

ส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คนมาฟ้องโดยเร็ว

โดยในช่วงเช้า คุณหญิงกอแก้ว บุณยะ

จินดา กับพวกรวม 3 คน พร้อมทนายความ 

เดินทางมารายงานตัวกับพนักงานอัยการ

พิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 จากนั้น

พนักงานอัยการจึงนำาคำาฟ้องและส่งตัวผู้

ต้องหาไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้

เบื้องต้นศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ประ                                                                

ทับรับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำาที่ อ.1708/ 

2564 เพื่อดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ด้านนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนาย 

ความผู้ต้องหาคดีนี้ กล่าวว่า คุณหญิงกอแก้ว

กับพวกรวม 3 คน มารายงานตัวเพื่อส่งฟ้อง

ต่อศาล ซึ่งพนักงานอัยการเจ้าของสำานวนได้

ยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เสร็จสิ้นแล้ว 

ล่าสุดทั้ง 3 คนก็ได้ยื่นคำาร้องพร้อมหลักทรัพย์

ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างสู้คดี ศาลพิจารณา

แล้วอนุญาตให้ประกันตัวแล้ว ตีราคาประกัน

คนละ 50,000 บาท ทั้งนี้ ศาลนัดสอบคำา

ให้การและตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 13 

ธ.ค.นี้.

กรุงเทพฯ • “ผบช.ก.” สั่งตำารวจ ปคบ.

จับกุมแม่ค้าขายปุ๋ยเคมีไม่ขึ้นทะเบียน ยึด

ของกลางพร้อมเงินสดได้จำานวนมาก แจ้ง

ข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ขายปุ๋ยเคมีที่

ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

วันที่ 25 ต.ค.2564 พล.ต.ท.จิรภพ 

ภูริเดช ผู้บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง 

(ผบช.ก.) สั่งการให้ พล.ต.ต.อนันต์ นานา

สมบัติ ผู้บังคับการปราบปรามการกระ

ทำาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

(ผบก.ปคบ.) มอบหมายให้ พ.ต.อ.อภิชาติ 

เรนชนะ ผกก.2 บก.ปคบ. พร้อมชุดปฏิบัติ

การที่ 4 ร่วมกันจับกุม น.ส.ทิวาพร (สงวน

นามสกุล) อายุ 35 ปี โดยกล่าวหาว่า 

ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ขายปุ๋ยเคมีที่ต้อง

ขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้” ตาม

มาตรา 30 (5), 71 แห่ง พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.

2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

พร้อมด้วยของกลาง ปุ๋ยเคมีบรรจุ

ในกระสอบพลาสติกสานกลับด้าน ขนาด

บรรจุ 50 กก. จำานวน 140 กระสอบ, ปุ๋ย

เคมีผลิตเสร็จแล้วเตรียมส่งให้ลูกค้า ไม่มี

ทะเบียนปุ๋ยเคมี ขนาดบรรจุกระสอบละ 

50 กก. จำานวน 38 กระสอบ (อยู่ภายใน

โกดังสถานที่ผลิต), ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 

เอส-แอล ขนาดบรรจุกระสอบละ 50 กก. 

จำานวน 55 กระสอบ, ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 

ขนาดบรรจุกระสอบละ 50 กก. จำานวน 20 

กระสอบ, ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ขนาดบรรจุ

กระสอบละ 50 กก. จำานวน 52 กระสอบ, 

ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 ขนาดบรรจุกระสอบ

ละ 50 กก. จำานวน 17 กระสอบ, เม็ด

ฟิลเลอร์ (Filler) ขนาดบรรจุกระสอบละ 

50 กก. จำานวน 138 กระสอบ, กระสอบ

พลาสติกสาน กลับด้านกระสอบ จำานวน 

121 กระสอบ, ใบเสร็จรับเงิน ระบุสูตร

รวม จำานวน 140 กระสอบ กระสอบละ 

410 บาท เป็นเงินจำานวน 57,400 บาท 

ค่าขนส่ง จำานวน 1,500 บาท รวมเป็น

เงินจำานวน 58,900 บาท จำานวน 1 ฉบับ, 

ธนบัตรรัฐบาลไทย ฉบับละ 1,000 บาท 

จำานวน 59,000 บาท

ทั้งนี้ ชุดจับกุมได้ตรวจสอบเฟซ             

บุ๊กชื่อเพจ “ซื้อ-ขายประมูล ปุ๋ย-ยา เคมี

เกษตร” พบว่ามีสมาชิกในกลุ่มได้เสนอ

ปคบ.ล่อซื้อจับแม่ค้าขายปุ๋ยเคมีเถื่อน
ขายปุ๋ยเคมีทางออนไลน์ ซึ่งเข้าข่ายเป็น    

การกระทำาความผิดตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.

2518 และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550) เจ้าหน้าท่ี

ตำารวจได้ทำาการสืบสวนสอบสวนและติดต่อ

ขอซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีดังกล่าวจากผู้ ใช้

เฟซบุ๊กรายหนึ่ง จำานวน 140 กระสอบ 

ราคา 58,900 บาท โดยตกลงซ้ือขาย

และนัดส่งมอบสินค้าภายในโกดังพื้นที่ 

ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

โดยวันที่ 24 ต.ค. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม

ได้เดินทางไปยังจุดนัดหมาย เมื่อเดินทาง

มาถึง เจ้าหน้าที่พบกับ น.ส.ทิวาพรแสดง

ตนเป็นเจ้าของสถานที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่

ได้แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าไปรับปุ๋ยเคมี

ที่ได้สั่งซื้อไว้ ขณะเข้าไปในโกดัง พบว่า

ภายในมีพนักงานจำานวน 4 คน กำาลังบรรจุ

ปุ๋ยเคมีลงในกระสอบพลาสติกสานคละสี 

หลังจากนั้น น.ส.ทิวาพรได้ดำาเนิน

การขนย้ายปุ๋ยเคมีดังกล่าวขึ้นรถยนต์

ของเจ้าหน้าที่ เมื่อขนย้ายจนครบจำานวน 

140 กระสอบ เจ้าหน้าที่จึงได้มอบเงิน

จำานวน 59,000 บาท ให้เป็นค่าปุ๋ยเคมี 

เมื่อมีการนำาใบเสร็จรับเงินส่งมอบให้ เจ้า

หน้าที่จึงได้แสดงตนพร้อมแสดงบัตรและ

แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ น.ส.ทิวาพรดูจน

เป็นที่พอใจ พร้อมขอตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีและใบอนุญาตประกอบกิจการที่

เกี่ยวข้อง

ซึ่ง น.ส.ทิวาพรสมัครใจยินยอมให้

ทำาการตรวจสอบและเป็นผู้นำาการตรวจ

สอบด้วยความเต็มใจอย่างใกล้ชิด ผล

การตรวจสอบพบของกลางตามรายการ

ข้างต้น เจ้าหน้าที่ทำาการตรวจยึดและ

อายัดไว้ จากนั้นเจ้าหน้าที่กรมวิชาการ

เกษตรได้เก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมีนำาส่งตรวจ

วิเคราะห์ที่กองวิจัยและพัฒนาปัจจัย

การผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการ

เกษตร เพื่อจะดำาเนินการตามกฎหมาย 

ในส่วนของ น.ส.ทิวาพร เจ้าหน้าที่ได้

แจ้งข้อกล่าวหาและนำาตัวส่งพนักงาน

สอบสวน กก.2 บก.ปคบ. เพื่อดำาเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป.

คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา
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7บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เมื่อไบเดนประกาศ : ถ้าจีนบุกไต้หวัน สหรัฐฯ มาช่วยแน่!

ปดาห์ก่อนผมเพิ่งเขียนถึง “ชนวนสงครามชื่อไต้หวัน” ที่

เป็นประเด็นร้อนระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

ผ่านไปไม่กี่วัน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ก็หยิบ

เรื่องนี้ขึ้นมาสร้างความร้อนฉ่าอีกรอบ

ผู้ร่วมเสวนาถามว่า หากจีนบุกไต้หวัน สหรัฐฯ จะมาช่วย

ไหม?

“Yes, yes…” คือคำาตอบของผู้นำามะกันวันนี้ และตอกย้ำา

ว่า “เรามีพันธกรณีที่จะทำาเช่นนั้น”

จีนโต้ทันควันว่าสหรัฐฯ อย่าได้ประเมินความมุ่งมั่นตั้งใจ

ของจีนที่จะปกป้องอธิปไตยของจีนเป็นอันขาด

นั่นหมายความว่าจีนถือว่าคำาพูดล่าสุดของไบเดนเป็นการ

แทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างรุนแรง

พอไบเดนประกาศด้วยวาทะดุดันเช่นนั้น สื่อก็ตีความทันที

ว่านี่เป็นการแสดงความ “ชัดเจน” ของไบเดนที่เคยปรากฏมา 

ก่อน

เพราะเดิมทีผู้นำาอเมริกันคนก่อนๆ จะพยายามใช้สิ่งที่เรียก

ว่า “ยุทธศาสตร์แห่งความคลุมเครือ” (strategic ambiguity) ใน

กรณีไต้หวันเพื่อไม่ต้องออกมาเปิดศึกกับจีน

แปลว่าแม้วอชิงตันจะมีกฎหมาย Taiwan Relations Act ที่

จะช่วยให้ไต้หวันสั่งสมศักยภาพในด้านต่างๆ เพียงพอที่จะป้องกัน

ตนเองจากการรุกรานของจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ก็ไม่ต้องการจะระบุ

ว่าจะต้องส่งกองกำาลังสหรัฐฯ มาปกป้องไต้หวันอย่างตรงไปตรงมา

พอไบเดนพูดเสร็จ โฆษกทำาเนียบขาวก็ออกมา “ชี้แจง” 

ทันทีว่า วาทะของท่านประธานาธิบดีไม่ได้แปลว่ามีการปรับ

เปลี่ยนนโยบายของอเมริกาต่อกรณีไต้หวัน

อีกนัยหนึ่ง ทำาเนียบขาวรู้ว่าไบเดนพูด “ขึงขังเกินเหตุ” จึง

ต้องออกมา “ทำาความเข้าใจ” กับสิ่งที่ไบเดนพูดออกไปเพื่อยืนยัน

ว่า “ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในนโยบายหลักของเราในเรื่องนี้”

ไบเดนอาจจะ “ล้ำาเส้น” ไปหน่อย ทำาเนียบขาวต้องออกมา

ดึงให้กลับมาสู่เส้นที่ควรจะเป็น

นั่นคืออเมริกามีพันธะที่จะต้องช่วยไต้หวันไม่ให้ถูกรุกราน 

แต่ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐฯ จะรบกับจีนกรณีไต้หวัน

เหตุเกิดที่งาน Townhall ที่จัดโดย CNN เมื่อสัปดาห์ก่อน 

โดยมีคนลุกขึ้นถามถึงข่าวที่ว่าจีนได้ทดสอบขีปนาวุธที่มีความเร็ว

เหนือเสียง 

และถามไบเดนว่า “ท่านยืนยันว่าจะปกป้องไต้หวันจากการ

รุกรานของจีนหรือไม่ และจะทำาอย่างไรจึงพัฒนาด้านทหารให้ตั้ง

รับกับจีนได้”

ไบเดนตอบทันทีว่า : “ใช่...ขอย้ำาว่าใช่” และเสริมต่อว่าไม่

ต้องกังวลเรื่องแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐฯ เพราะ “จีน รัสเซีย 

และประเทศอื่นๆ ในโลกรู้ว่าเราเป็นกองทัพที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศาสตร์ โลก”

เท่านั้นไม่พอ Anderson Cooper พิธีกรของ CNN ถามย้ำาว่า

สหรัฐฯ จะเข้ามาปกป้องไต้หวันในกรณีที่จีนโจมตีหรือไม่ 

ไบเดนตอบว่า : “ใช่ เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำาเช่นนั้น”

ถามว่าไต้หวันและจีนมีปฏิกิริยาอย่างไร?

ทำาเนียบประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของไต้หวัน ออก

กาแฟดำ

สั

‘3ป.’ จ่อเขี่ย

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากการ

หารือไม่มีรัฐมนตรีคนใดออกมาเปิดเผย

ว่าเป็นการเรียกหารือเรื่องใด อย่างไร

ก็ตาม มีรายงานว่าในที่ประชุมได้มีการ

พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรค ทั้ง

กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการ

พรรค รวมถึงการทำาโพลภายในที่ทำาให้ 

ส.ส.หลายคนอึดอัดและไม่พอใจ และ

เห็นว่าหากปล่อยให้มีกรณีแบบนี้ต่อไป

อาจทำาให้มีปัญหามากขึ้น ที่ประชุมเห็น

ตรงกันว่าเพื่อยุติปัญหาดังกล่าว  จะให้

มีการปรับโครงสร้างพรรค พปชร.อีก

ครั้ง โดยใช้วิธีให้คณะกรรมการบริหาร

พรรคที่มีอยู่ 26 คนลาออกเกินกึ่งหนึ่ง 

เพื่อเปิดทางให้มีการจัดประชุมเลือก

กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยมี

รายงานว่าจะดำาเนินการยื่นหนังสือลา

ออกในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ภายหลัง

การหารือทึ่ตึกไทยคู่ฟ้า จากนั้นในช่วง

เย็นรัฐมนตรีทั้ง 6 คนได้เดินทางเข้า

พบ พล.อ.ประยุทธ์, พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รมว.มหาดไทย 

ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เพื่อหารือเรื่องการ

ปรับโครงสร้างพรรค พปชร.กันต่อ โดย

มีการหยิบยกเรื่องจำานวนกรรมการ

บริหารพรรคที่อาจมีปัญหาลาออกไม่ถึง

กึ่งหนึ่ง ซึ่ง พล.อ.ประวิตรระบุว่า เรื่อง

เสียงไม่มีปัญหา เดี๋ยวจะเป็นคนไป

จัดการเอง โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปใน

วันที่ 26 ต.ค.จะเริ่มดำาเนินการเรื่องดัง

กล่าว และจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ในพรรค พปชร.

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 26 

ต.ค.นี้ แกนนำาพรรคในสาย ร.อ.ธรรม 

นัส มีการนัดหารือกันอย่างไม่เป็น

ทางการที่รัฐสภา คาดว่าเป็นการพูด

คุยถึงเรื่องบทบาทการขับเคลื่อนพรรค

จะเป็นอย่างไรต่อไป นอกจากนั้นยังมี 

ส.ส.พปชร.อีกส่วนหนึ่งนัดพูดคุยปรึกษา

ถึงทิศทางต่อไปของพรรคเช่นเดียวกันที่

รัฐสภา หลังจากบรรยากาศภายในพรรค

อยู่ ในช่วงที่เกิดความไม่ชัดเจนหลาย

อย่าง ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนอย่างไร

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ 

เวลา 16.00 น.ยังมีการนัดประชุมคณะ                                      

กรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.พลังประ                                                     

ชารัฐ ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ซึ่งเป็น

กำาหนดการเดิมที่นัดกันไว้ก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านั้นในช่วงเช้า ในที่ประ 

ชุม ครม.เต็มคณะ ที่ตึกสันติไมตรี  เป็น

อีกสัปดาห์ที่ พล.อ.ประยุทธ์อารมณ์ดี

เป็นพิเศษ โดยยังคงเดินทักทายรัฐมนตรี

และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งก่อน

และหลังประชุม  ครม.เหมือนเช่นเดิม 

โดยช่วงหนึ่งนายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี ได้หยิบประเด็นที่มีภาค

เอกชนนำาเพลงปลุกใจสมัยอดีตมาทำา

เวอร์ชันใหม่ ซ่ึงรัฐบาลไม่ได้ให้การสนับ 

สนุนงบประมาณในการทำา แต่อยาก

เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมมาดูในเรื่อง

นี้ เผื่อรัฐบาลจะทำาเพลงแบบนี้ ได้บ้าง 

ขณะที่นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.                                                       

วัฒนธรรม ระบุว่า กระทรวงกำาลังทำา                                                    

โครงการนำาเพลงปลุกใจยุคเก่ามาทำา

ใหม่เหมือนกัน ระหว่างนี้  พล.อ.ประยุทธ์

ได้ฮัมเนื้อเพลงท่อนหนึ่งของเพลงดุจ

บิดามารดรว่า “รักชาติยอมสละแม้ชีวี” 

พร้อมกับถามที่ประชุม ครม.ว่ารู้หรือไม่

ว่าชื่อเพลงอะไร 

นายอิทธิพลจึงค้นหาชื่อเพลงใน

สมาร์ทโฟนและแจ้งว่าเป็นเพลง “ดุจ

บิดามารดร” ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  

วันเดียวกันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้า

พรรค พปชร.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบ

หน้าการทำาโพลของพรรค พปชร.ว่า ยัง

ไม่ได้ทำาอะไร ยังไม่ได้สั่งให้ทำาอะไร แค่

คิดไว้ว่าจะทำา แต่ยังไม่ได้ทำา

ผู้สื่อข่าวถามว่า การทำาโพลเพื่อ

ประเมินการทำางานของ ส.ส.ใช่หรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรปฏิเสธว่ายังไม่รู้ ยังไม่

ได้เลือกตั้งจะไปทำาโพลทำาไม คนไหน

ทำาให้ไปถามคนนั้น ไม่รู้ ไม่ได้ทำา ใคร

เคลื่อนไหวให้ไปถามคนที่เคลื่อนไหว

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีกระแสข่าวพุ่ง

ไปที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร.เป็นผู้

จัดทำาโพล พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ไม่

ทำา ใครทำา ผมไม่ได้สั่ง ใครจะทำา ไว้

ใกล้ๆ จะทำาไปก่อนทำาไม แต่เวลานี้ 

ส.ส.เก่าต้องได้ลง”

ด้านนายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   (ดี

อีเอส)  ในฐานะกรรมการบริหาร พปชร. 

ยืนยันว่า ในพรรคยังไม่มีการพูดคุยเรื่อง

นี้เพราะยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้ง โดยปกติ

ถ้าใกล้เลือกตั้งจะมีการคัดเลือกผู้สมัคร 

ซึ่งถือเป็นกระบวนการพรรคอยู่แล้ว ถ้า

ใครเสียงไม่ดี ประชาชนไม่นิยม ก็อาจจะ

เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งหลายพรรคก็มีการทำา

โพลแข่งกันในส่วนของผู้สมัคร ถือเป็น

เรื่องปกติ  แต่ส่วนตัวถือว่ายังไม่ถึงเวลา

เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่า

อาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครในภาคใต้

ถ้าไม่ผ่าน เช่นเดียวกับ กทม.ที่บางคน

ไม่ผ่าน นายชัยวุฒิตอบว่า ยังไม่ถึงเวลา

ที่จะมีการเลือกตั้ง และการจะส่งผู้สมัคร

ต้องดูว่ามีใครมาขอลงในนามพรรคบ้าง 

จากนั้นเป็นขั้นตอนการคัดเลือกหรือ

ที่เรียกว่าไพรมารีโหวต ซึ่งมันต้องทำา

อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นเรื่องปกติ อย่าไป

ซีเรียส เมื่อพรรคมีคะแนนนิยม มีคน

เข้ามาขอสมัครจำานวนมาก เราก็ต้องคัด

เลือกให้ดีที่สุด ถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ว่า

อยากจะส่งใครไปก็ส่ง เราต้องดูบุคคลที่

มีความเหมาะสม ประชาชนนิยม และมี

ศักยภาพในการทำางาน

ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้

สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจกรณีที่พรรค

ประชาธิปัตย์มีกระแสความนิยมดีขึ้น

ว่า เราดูจากการลงพื้นที่และการทำางาน 

เมื่อเทียบกับเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนนี้

สถานการณ์ดีขึ้น มีเสียงตอบรับในทางที่

ดีขึ้น มีผู้สนใจลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรค 

มากขึ้น และชักชวนคนให้มาลงสมัคร

รับเลือกตั้ง ส.ส.ในนามพรรคได้ง่ายขึ้น 

โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ เรามีผู้สมัครเกือบ

ครบแล้ว และในภาคใต้มีการแย่งกันลง

สมัครหลายคน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา 

ไม่ใช่ความผิดของใคร 

“เอาเป็นว่าเราม่ันใจว่าเราดีข้ึนกว่า 

2 ปีที่ผ่านมา เพราะผลการเลือกตั้งครั้งที่

ผ่านมา ทำาให้พรรคกลับมาตั้งหลักใหม่ใน

การกำาหนดทิศทางเดิม แต่เมื่อมาถึงวันนี้

ผมมั่นใจว่าหลายอย่างเสถียรขึ้น และมี

ความชัดเจนมากขึ้น คือเน้นการทำางาน 

และลดการให้ความเห็นทางการเมือง”   

ต่อข้อถามที่ว่า คิดว่าจะมีกรณี

เลือดไหลออกจากพรรคอีกหรือไม่    

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่า ขอ

อนุญาตไม่ตอบคำาถามนี้ เป็นสภาวะ

ทางการเมืองที่ทุกพรรคต้องมีทั้งนั้น 

สามารถย้อนดูทุกพรรคได้ที่มีทั้งคนเข้า

และคนออก แต่ละพรรคก็มีเหตุผลที่

แตกต่างกันไป ขณะที่คนเดินเข้ามาก็มี

อีกเหตุผลหนึ่ง เป็นเรื่องธรรมดา และ

เราผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก 

ซักว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ข้อ

สรุปผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครในนามพรรคแล้วหรือ

ไม่ นายจุรินทร์ตอบว่า  ได้ตัวแล้ว ถ้า

เขามาลงสมัครในนามพรรคก็ต้องสมัคร

เป็นสมาชิกพรรค  ไม่อย่างนั้นจะลง

สมัครในนามพรรคไม่ได้ ทั้งนี้เมื่อถึง

เวลาที่เหมาะสม เราจะแจ้งให้ทราบว่า

เป็นใคร แต่ตอนนี้ทุกคนในพรรคทราบ

เป็นการภายในหมดแล้ว

เมื่อถามว่า นายสุชัชวีร์ สุวรรณ 

สวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

(สจล.) ยังเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ใช่หรือไม่ 

นายจุรินทร์กล่าวว่าขอไม่ตอบ  เพราะ

ได้คุยกันแล้วว่าจะเปิดตัวชัดเจนเมื่อ

ถึงเวลาที่เหมาะสมในการบอกกล่าวกับ

สาธารณชน

ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้

สัมภาษณ์ถึงกรณีการทำาโพล ส.ส.ในส่วน

ของพรรคภูมิใจไทย  ว่า ยังไม่ทำาเพราะ

ยังไม่จำาเป็นและยังไม่ถึงเวลา.

ทุ่ม 2.7 หมื่นล้าน

ยกเว้นข้าวที่มีราคาหย่อนลงมา เพราะ

อาจจะยังเกิดความไม่มั่นใจในเรื่อง

นโยบายว่าจะมีประกันรายได้หรือไม่ 

และจะมีมาตรการคู่ขนานที่จะมาช่วย

สนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

สหกรณ์ที่สามารถรวบรวมข้าวและเก็บ

สต๊อกข้าวไว้ จะได้เงินช่วยเหลือตันละ 

1,500 บาทหรือไม่ เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อ

ที่ประชุมเห็นชอบชัดเจนแล้ว ก็สามารถ

เก็บรวมรวมข้าวได้ และยังไม่จำาเป็นต้อง

นำาข้าวออกมาขายในยามที่ราคายังไม่ดี  

ซึ่งจะช่วยดึงราคาในตลาดให้สูงขึ้นได้ 

“เพราะฉะนั้นโรงสีก็จะได้รับความ

ช่วยเหลือเรื่องภาระดอกเบี้ย  3% ทำาให้

สามารถรับซื้อจากเกษตรกรได้ในราคาที่

ดีขึ้น และเก็บสต๊อกไว้ได้ ซึ่งก็จะมีส่วน

ช่วยดึงราคาข้าวในตลาดให้ดีขึ้นจาก

มติ ครม.วันนี้  ดังนั้นการส่งออกในครึ่ง

ปีหลังก็จะมีตัวเลขที่น่าจะดีขึ้นกว่าครึ่ง

ปีแรก  และช่วยดึงราคาข้าวให้ดีข้ึนอีก

ช่วงหนึ่งด้วย” นายจุรินทร์กล่าว 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  แถลง

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร

ที่ประสบปัญหาต้นทุนการเกษตรที่มี

ราคาปรับตัวสูงขึ้น จากราคาน้ำามันและ

ปุ๋ยแพง โดยนายกฯ สั่งการให้แก้ปัญหา

ปุ๋ยแพงอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งปุ๋ยมี

ราคาสูงขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี

“ในขณะนี้ ได้ ให้กระทรวงพาณิชย์

และกระทรวงเกษตรฯ เร่งพิจารณาแนว 

ทางในการแก้ปัญหาปุ๋ยแพง รวมทั้งต้องมี

การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยภายใน

ประเทศ ทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ให้เร่ง

หารือช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนค่า

ปุ๋ย ในช่วงที่ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น  ลด

การพึ่งพิงตลาดนำาเข้า โดยนายกรัฐมนตรี

ย้ำาเป็นห่วงปัญหาราคาพืชผลเกษตรราย

ตัวตกต่ำาขณะนี้ ในขณะที่ต้นทุนการผลิต

ของพี่น้องเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจาก

สถานการณ์ โควิด-19 น้ำาท่วม และราคา

น้ำามันโลกที่สูงขึ้น” นายธนากรระบุ    

นายธนากรระบุด้วยว่า นายกฯ 

ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตาม

สถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อ

ประเมินผลกระทบที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจ

การเกษตรในช่วงไตรมาส 4 และดูแล

เกษตรรายย่อย โดยเฉพาะเกษตรกร

ที่ทำาการเกษตรในพี้นที่เล็กๆ รวมทั้งให้

แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในรูป

แบบใหม่ เพื่อยกระดับการเกษตรของ

ไทยให้ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้.

น้ำาท่วมสุพรรณ

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำานัก

นายกรัฐมนตรีเข้าพบ เพื่อรับมอบ

สิ่งของบริจาคจากกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์  

ประเทศไทย และส่งมอบต่อนายสุทธิ

พงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อนำาไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ

ภัยน้ำาท่วมในพื้นที่ต่างๆ 

โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก                                            

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า                                        

นายกฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของ

บริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 

2,960,604 บาท จากผู้บริหารกลุ่มบริษัท                                    

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เพื่อมอบปลัด

กระทรวงมหาดไทยนำาไปช่วยเหลือผู้

ประสบภัยน้ำาท่วมต่อไป โดยนายกฯ ชื่น 

ชมและขอบคุณนายโรเบิร์ต  แคนเดลิโน                                                 

ผู้บริหารระดับสูงยูนิลีเวอร์และคณะผู้

บริหาร ที่มอบสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ สะ 

ท้อนว่าคนไทยไม่ทิ้งกันในช่วงเวลาที่ยาก

ลำาบาก 

นายธนกรเปิดเผยว่า นายกฯ 

กล่าวว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ า 

ทำาให้ยังต้องประสบปัญหาสถานการณ์

อุทกภัย ประกอบกับความผันผวนของ

สภาพอากาศ และฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล 

มีปริมาณมากบ้างน้อยบ้าง รัฐบาลจึง

ต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำาของ

ประเทศทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ตอน

บน ตอนกลาง และตอนล่างของประเทศ 

โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง

ระบายน้ำาที่ยังท่วมขังสู่ทะเล โดยเฉพาะ

การระบายน้ำาจากแม่น้ำาท่าจีนสู่ภาค

ตะวันออก อาจส่งผลให้ระดับน้ำาใน

แหล่งน้ำาตามธรรมชาติสูงขึ้น เพราะเป็น

คูคลองที่มีความตื้นและเล็ก จึงต้องมี

การขุดลอกควบคู่กับการกักเก็บน้ำาไว้ใช้ 

และมีการบริหารจัดการระบายน้ำาออก

อย่างเหมาะสม 

“นายกฯ มอบหมายฝ่ายปกครอง 

ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำารวจ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยหลัง

หลายพื้นที่น้ำาลดลง เพื่อเร่งช่วยเหลือ

เยียวยาประชาชนที่ ได้รับความเสียหาย

ทางบ้านเรือน  ทรัพย์สิน ที่ทำากิน และ

สัตว์เลี้ยง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

และเยียวยาเกษตรกรที่ ได้รับผลกระ

ทบจากน้ำาท่วมไร่นา ตามหลักเกณฑ์วิธี

ปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วย

เหลือด้านการเกษตรแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564” นายธนกรกล่าว 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กล่าวถึงสถานการณ์น้ำาท่วมในจังหวัด

สุพรรณบุรีว่า ขณะน้ีน้ำาในจังหวัดสุพรรณ                                                             

บุรีและลุ่มน้ำาตะวันตกหนักหนาสาหัส

มากกว่าปี 2554 ปีนี้นอกจากน้ำาเหนือที่

ปล่อยมาจากแม่น้ำาเจ้าพระยา สิ่งที่ทำาให้

สถานการณ์เลวร้ายลงคือ เรามีร่องมรสุม

พัดผ่านทะเลอันดามันเข้ามาทางตะวัน

ตกเฉียงใต้ รวมถึงลมตะวันตกจากเมียนมา                                                             

ทำาให้เกิดฝนตกในซีกตะวันตกของประ 

เทศไทย ทำาให้น้ำาป่าไหลหลากมาจาก

ทิศตะวันตกลงแม่น้ำาท่าจีนจำานวนมาก 

รวมถึงทางตะวันออกก็ได้รับอิทธิพลจาก                                                       

แม่น้ำาน้อย ทำาให้ปีนี ้ จ.สุพรรณบุรี นคร 

ปฐม และสมุทรสาครมีปริมาณน้ำามาก 

“ดังนั้นเราโดนทั้งด้านบน  ด้าน

ซ้าย และด้านขวา พอจะเร่งระบาย

ลงสู่ด้านล่างก็เจอน้ำาทะเลหนุน ซึ่ง 

พล.อ.ประยุทธ ์และ พล.อ.ประวิตร  วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ  มีความเป็นห่วง  

รวมถึงกำาชับ โดยสิ่งที่ทำาได้ตอนนี้คือการ

เร่งระบายน้ำาตอนล่างของ จ.สุพรรณบุรี

ลงทางแม่น้ำาเจ้าพระยา เพราะขณะนี้

ไม่สามารถระบายน้ำาทางแม่น้ำาท่าจีนได้  

เนื่องจากเกินกำาลังแล้ว”

เมื่อถามว่า คาดว่าต้องใช้เวลา

เท่าไหร่น้ำาถึงจะลด นายวราวุธกล่าวว่า 

สำาห รับ  อ.บางปลาม้า และ อ.สองพี่น้อง 

ปกติเป็นทุ่งรับน้ำา เมื่อเจอสถานการณ์

น้ำาเยอะกว่าทุกปี คาดว่าจะใช้ระยะเวลา

เป็นเดือนกว่าน้ำาจะแห้งได้ แต่หากจะให้

น้ำาลดลงไปจนประชาชนสามารถใช้ชีวิต

ปกติได้นั้น  คงต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์

หรือเป็นเดือน.

แถลงการณ์เสริมทันทีว่า

“เราจะไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดัน ไต้หวันจะแสดงความมุ่งมั่น

อย่างแน่วแน่ที่จะปกป้องตัวเอง” 

ก่อนหน้านี้ จาง จุน เอกอัครราชทูตจีนประจำาสหประชาชาติ 

ของจีนซัดสหรัฐฯ ตรงๆ ว่ากำาลัง “ดำาเนินการที่จะนำาพาสถานการณ์

ในช่องแคบไต้หวันไปสู่ทิศทางที่อันตราย”

ต้องไม่ลืมว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้เคยประกาศ

อย่างชัดถ้อยชัดคำาก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องการรวมไต้หวันกับจีนแผ่นดิน

ใหญ่อีกครั้งภายใต้การนำาของเขา แม้จะตระหนักว่าเดิมพันสูงเพียง

ใดก็ตาม

“ไม่มีที่ว่างสำาหรับการประนีประนอมในเรื่องอธิปไตย” คือคำา

ประกาศจากกระบอกเสียงของปักกิ่งในทุกโอกาสที่มีประเด็นเรื่อง

ไต้หวันระเบิดขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ

วินปิน โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนย้ำาว่า ไต้หวันเป็นดิน

แดนอธิปไตยของจีน และปัญหาของไต้หวันถือเป็นเรื่องภายในของจีน

ที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซง 

นายหวังบอกผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่ง หลังจากโจ ไบเดน ประกาศ

วาทะเรื่องไต้หวันล่าสุดว่า

“เมื่อพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและบูรณภาพ

แห่งดินแดนของจีน รวมถึงผลประโยชน์หลักอื่นๆ ไม่ควรมีใคร

ประมาณการต่ำาเกินไปถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้าของประชาชน

จีน, เจตจำานงที่แน่วแน่ และความสามารถอันแข็งแกร่งที่จะ

ปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน”

นายหวังกล่าวว่า “ไต้หวันเป็นดินแดนอธิปไตยของจีนที่ไม่

สามารถแบ่งแยกได้ ประเด็นในเรื่องไต้หวันจึงถือเป็นเรื่องภายใน

ของจีนที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซง” 

นายหวังระบุว่า “สหรัฐฯ ควรระมัดระวังคำาพูดและการ                   

กระทำาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน และละเว้นจากการส่ง

สัญญาณที่ผิดใดๆ ไปยังกองกำาลังแบ่งแยกดินแดนของไต้หวัน เพื่อ

ไม่ให้เกิดความเสียหายกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน 

รวมถึงสันติภาพและเสถียรภาพบริเวณช่องแคบไต้หวัน”

ไต้หวันจึงเป็น “ระเบิดเวลา” ที่ทั้งสองฝ่ายต้องพยายาม

เลี่ยงที่จะทำาอะไรที่สุ่มเสี่ยงกับการ “ล้ำาเส้นสีแดง” จนกลายเป็นศึก

สงครามได้

หวังว่าจะไม่เกิดกรณี “ทำาปืนลั่น” จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจน

กลายเป็นเรื่องบานปลายไปทั่วภูมิภาค.



ะหวางยีนกับยีนสตัวโปรด คุณจะรักษารอบเอว

ไวตลอดชีวิตไดอยางไร.. ลาสุดนักวิชาการดาน

โรคเบาหวานแนะนําวา หากคุณไมสามารถ

สวมเสื้อผาเกาสมัยที่คุณเปนวัยรุนอายุ 21 ป

ไดสบาย แสดงวาคุณอาจ “มีไขมันมากเกินไป” และอาจ

เสี่ยงตอโรคเบาหวานประเภท 2 (ดื้ออินซูลิน) 

ศ.รอย เทยเลอร จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล 

นําเสนอขอมูลการศึกษาใหม ในการประชุมประจํา

ปของสมาคมยุโรป เพ� อการศึกษาเกี่ยวกับโรคเบา

หวาน วา “โรคเบาหวานไมไดเกิดจากโรคอวน แตเกิด

จากการที่รางกายมีน้ําหนักตัวมากเกินไป ดังนั้น การ

ควบคุมน้ําหนักจึงมีความสําคัญเกี่ยวกับการรักษาและ

ปองกันโรคเบาหวานประเภท 2 ซึ่งเปนโรคที่ผูปวยเกือบ 

3.5 ลานคนในอังกฤษ รวมถึงอีก 1 ลานคนที่ยังไมรูวาตัวเอง

ปวยโรคเบาหวานชนิดดังกลาว และอีก 7 ลานคน ที่ปวยดวย

โรคนี้ มีความเสี่ยงที่พัฒนาความรุนแรงมากขึ้น”

กรณีศึกษาน้ีกลับมาเปนท่ีสนใจหลังจากผูหญิงหลายคน

ต้ังคําถามใน Twitter วา การพูดถึงขนาดไซสของกางเกงยีนส มี

ประโยชนเพียงใด ผลการศึกษาท่ีตีพิมพในวารสาร Nature ใน

ป 2019 พบวาความหลากหลายทางพันธุกรรม เปนตัวกําหนดวา                                                                        

ไขมันในรางกายของคุณกระจายอยูท่ีใด รวมถึงปจจัยดานไลฟ

สไตลการใชชีวิต ก็มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเปนโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 ดังน้ันผูปวยโรคเบาหวานชนิดน้ีไมไดเกิดเฉพาะในผูท่ีเปน
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

กรอ.ชี้เปดปท.ดันลงทุนทะลัก
โว65พุงกวา2.76แสนลาน

เรงฉีดวัคซีนสรางเช� อมั่น

แท็กซี่-มอ’ไซครับสิทธิวันแรก 1.3 พันคน

นายจิรุตม วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนสงทางบก (ขบ.) 

เปดเผยวา ลงทะเบียนรับสิทธิชวยเหลือสําหรับผูขับรถแท็กซี่

และมอเตอรไซครับจางที่อายุเกิน 65 ป ประกอบอาชีพใน 

29 จังหวัด วันที่ 25 ต.ค.64 เปนวันแรก พบมีผูลงทะเบียน 

1,300 คน จากจํานวนผูมีสิทธิรับเงินชวยเหลือตามโครงการ 

16,000 คน แตมีคนลงทะเบียนทั่วประเทศทั้งสิ้นเพียง 7,600 

คน อยางไรก็ตาม สํานักงานขนสงจังหวัดทุกแหงทั่วประเทศ

จะเปดรับลงทะเบียนระหวางวันที่ 25 ตุลาคม–5 พฤศจิกายน 

2564 สามารถจองคิวลงทะเบียนลวงหนาผานแอปพลิเคชัน 

DLT Smart Queue หรือเว็บไซต https://gecc.dlt.go.th 

ทล.ลุยขยายถนน จ.กระบี่ หนุนทองเที่ยว

นายปยชาติ ปลื้มภิรมยนาฎ รองผูอํานวยการสํานัก 

งานทางหลวงที่ 17 กรมทางหลวง (ทล.) เปนประธานเปด

การประชุมสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ (การสัมมนา

ครั้งที่ 2) โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชร 

เกษม) สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ หลัง

จากน้ีจะรวบรวมขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ทุกภาคส่วนเพื่อนําไปพิจารณาประกอบการจัดทํารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ใหกับสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

เปนผูพิจารณาเห็นชอบ เม� อรายงาน EIA ไดรับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว เพ� อบรรเทาการ

จราจรและสงเสริมการทองเที่ยว คาดวาจะใชเวลากอสราง

ประมาณ 3 ป จึงเปดใหบริการ

เคาะราง พรบ.หามทิ้งขยะในทะเล

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี เปดเผยวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เห็นชอบรางพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย ตาม

ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ซึ่งจะ

เปนการแกไขปญหาเพิ่มเติมในการเดินเรือเกี่ยวกับขยะทะเล 

โดยจะมีการเพิ่มบทบัญญัติวาดวยการทิ้งขยะในทะเล มีการ

กําหนดมาตรการในการควบคุมการทิ้งขยะจากเรือ จากแทน

เรือ ใหเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล และใหเปนไปตาม

พันธกรณีแหงอนุสัญญาระหวางประเทศ วาดวยการปองกัน

มลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 ภาคผนวก 5 วาดวยกฎขอบังคับ

สําหรับการปองกันมลพิษขยะจากเรือ เปนการปองกันไมให

เกิดมลพิษและเปนการคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเล สําหรับ

สาระสําคัญ จะมีการหามไมใหมีการทิ้งขยะจากเรือหรือแทน

ลงในทะเล เวนแตจะเปนไปตามเง� อนไขที่กําหนด สวนการ

ทิ้งอาหารจากแทนเรือ ก็จะทิ้งไดไมนอยกวา 12 ไมลทะเล

เปนตนไป ตองท้ิงผานเคร� องบดปนผานตะแกรงท่ีมีชองขนาด 

ไมเกิน 25 มิลลิเมตร.

นายวันชัย พนมชัย อธิบดี                                                  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

เปดเผยวา กรอ.ตั้งเปามูลคา

การลงทุนในปงบประมาณ พ.ศ.                                               

2565 กวา 276,000 ลาน

บาท และมีเปาการประกอบกิจ                                      

การโรงงานเพิ่มข้ึนไมนอยกวา                                     

2,800 ราย เพิ่มขึ้นจากปงบ 

ประมาณ 2564 มั่นใจจะได

รับอานิสงสจากนโยบายการเปด

ประเทศต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2564 จะสรางความเช� อมั่นถึง                                               

ศักยภาพการบริหารจัดการปญหา 

การแพรระบาดโควิด-19 และ

กระจายวัคซีนไดครอบคลุมมาก

ขึ้น รวมถึงความสามารถในการ

อยูรวมกันระหวางเศรษฐกิจ

และโควิด-19

ดังนั้น จะสงผลใหภาค

อุตสาหกรรมมีการผลิตไดเพ่ิม

ขึ้นตามความตองการของตลาด

ในประเทศ คาดจีดีพีป 2565 

จะขยายตัว 3-5% และจีดีพีโลก

จะขยายตัว 4.5% ประกอบกับ

นโยบายสงเสริมการลงทุนใน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(อีอีซี) ที่มีการลงทุนโครงสราง

พื้นฐานขนาดใหญ เชน ระบบ

การขนสง (สนามบินอูตะเภา รถ                                                        

ไฟความเร็วสูง ทาเรือมาบตา 

พุด) การพัฒนาสมารทซีต้ีท่ีบาน 

ฉาง ที่มีการลงทุน 5G การ

สรางซิลิคอนเทคปารค 

นอกจากนี้ นโยบายสง

เสริมการลงทุนที่จะดึงดูดนัก

ลงทุนตางประเทศเขามาลงทุน

ในอุตสาหกรรมเปาหมาย เชน 

ยานยนตไฟฟา ระบบอัตโนมัติ/

หุนยนต อาหารแหงอนาคต พลัง                                         

งานทางเลือก เศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ

สีเขียว (บีซีจี) รวมถึงการจัดตั้ง

เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่ม

เติม 6 แหงในพื้นที่อีอีซี ซึ่ง

จะสงเสริมใหเกิดบรรยากาศ

ของการลงทุนที่จะขับเคลื่อน

เศรษฐกิจใหเติบโตและจะกระ                                                

ตุนเศรษฐกิจในประเทศใหขยาย 

ตัวไดตามเปาหมายที่กําหนด  

ไว

อยางไรก็ตาม เงินลงทุน                            

ภาคอุตสาหกรรมประจําปงบ 

ประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-                                          

กันยายน 2564) ทั้งการตั้งโรง 

งานใหมและการขยายกิจการ 

ซ่ึงมีมูลคารวม 350,064.72 ลาน 

บาท ลดลง 13.51% เม� อเทียบ

จากชวงเดียวกันของปท่ีผาน

มา และมีจํานวนโรงงานที่เลิก

ประกอบกิจการ จํานวน 720 

โรงงาน ลดลง 3.23% คิดเปน

มูลคาลงทุน 39,488.29 ลาน

บาท ลดลง 19.15% เทียบกับป

ที่ผานมา

“การสงเสริมการลงทุน

ของบีโอไอ ในชวง 9 เดือนแรก                                            

ของป 2564 มีมูลคาสูงกวา 

500,000 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 140% 

ของปกอน สะทอนถึงความเช� อ

ม่ันของนักลงทุนตอประเทศ 

ไทยที่มีอยางตอเน� อง เน� องจาก

ความเขมแข็งในดานปจจัยพื้น

ฐานแนวโนมป 2565 คาดจะมี

การขอรับการสงเสริมการลงทุน

เพิ่มขึ้นตอเน� อง จากเศรษฐกิจ

โลกที่ฟนตัว ประกอบกับการ

ยายฐานการผลิตท่ีเปนผลจาก

สงครามการคาโดยเฉพาะโครง 

การลงทุนจากจีนและไตหวัน 

นอกจากน้ีมาตรการเปดประ 

เทศยังเปนสวนเสริมสรางความ

เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติ 

และชวยทําใหการเดินทางเขา

ประเทศไทยของกลุมนักลง          

ทุนสะดวกมากขึ้น” นายวันชัย

กลาว.

คิกออฟ • นางนันทวรรณ ธรรมวิไลวัฒน ผูอํานวยการฝายมั่นคงปลอดภัยไซเบอรและธรรมาภิบาล

ขอมูล การไฟฟานครหลวง พรอมดวย นายดิเรก ตยาคี Head of Living Solutions และนางสาวสุดา

รัตน เจริญเกตุมงคล หัวหนาสายงาน บริหารลูกคาและการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน บมจ.เอสซี แอส

เสท คอรปอเรชั่น รวมกันคิกออฟฟเจอรใหม MEA Smart Life  ณ โครงการเวิรฟ รามคําแหง-วงแหวน 

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป.

KTISฟุงน้ําทวมชวยหนุน

ผลผลิตออยโตทะลุ25%

ไทยโพสต • “KTIS” แจงไมกังวล

พื้นที่ปลูกออยน้ําทวม ชี้เปนปญหา

แคชั่วคราว มองบวกชวยหนุน

ปริมาณผลผลิตออยสูงกวาปกอน 

20-25%

นายณัฎฐปญญ ศิริวิริยะ

กุล รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

กลุม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร

เนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น 

(กลุม KTIS) เปดเผยวา ไมไดกังวล

กับพื้นที่ปลูกออยที่ประสบปญหา

น้ํามากเพียงชั่วคราว แตกลับรูสึก

ดีกับพื้นที่ปลูกออยที่อยูระดับสูงที่

จะไดรับน้ํามากเพียงพอที่จะทําให

ออยเจริญเติบโตไดเต็มที่ และเม� อ

นําไปทําน้ําตาลและผลิตภัณฑตอ

เน� องอ� นๆ ก็จะไดผลผลิตที่ดีดวย

“มองวาปริมาณฝนที่มีมาก                                                

ในปนี้จะสงผลเชิงบวกกับกลุม 

KTIS และยังยืนยันวาจะไดผล 

ผลิตออยที่เขาหีบในฤดูการผลิต

ป 64/65 เพิ่มขึ้นจากปกอน 20-

25% ซึ่งจะสงผลดีตอทุกสายธุรกิจ

ทั้งสายน้ําตาลและธุรกิจชีวภาพ 

ไดแก เอทานอล ไฟฟา และเย� อ

กระดาษจากชานออย ซึ่งจะมีวัตถุ 

ดิบเขาสูกระบวนการผลิตมากขึ้น” 

นายณัฎฐปญญ กลาว

นอกจากนี้ ในป 2565 กลุม 

KTIS จะเริ่มรับรูรายไดจากกลุม

ธุรกิจใหมเพิ่มเติมเขามาอีกดวย 

คือ โครงการผลิตบรรจุภัณฑเพ� อ

สิ่งแวดลอมจากเย� อชานออย ซึ่ง

มีกําลังการผลิตสูงถึง 50 ตันตอ

วัน โดยมีเคร� องจักร 50 เคร� อง 

ที่สามารถผลิตบรรจุภัณฑออกสู

ตลาดไดหลากหลายรูปแบบ รวม

ไปถึงการผลิตและจําหน�ายหลอด

ชานออยไดรับการตอบรับเปน

อยางดี และโครงการนครสวรรค

ไบโอคอมเพล็กซ (NBC) เฟส 1 ก็

จะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย โดย

มีโรงงานผลิตเอทานอลจากนํ้าออย                                

กําลังการผลิต 6 แสนลิตรตอวัน 

และโรงไฟฟา 3 โรง กําลังการ

ผลิตติดตั้งรวม 85 เมกะวัตต.

ควิด-19 ทําใหหลายชีวิตตองพลิกผัน โลกใบเดิมที่

ไมเหมือนเดิมอีกตอไป ผลพวงของเชื้อโรครายนี้ นอก

เหนือจากเชิงเศรษฐกิจแลว ยังมีเร� องชีวิต-สุขภาพอีก

ดวย

เรามักจะเห็นขาววาเลือดขาด ขาดเลือด รณรงค 

ระดมพล ชวยกันไปบริจาคเลือดกันเถอะ งานแบบนี้ หาก

ไมมีใจ ทํายากนะ  

คุณสุรสิทธิ์ สุทินฤกษ วัย 62 ประธานชมรมผูบริจาค

โลหิตขอนแกน 61 จัดวาเปนแกนนําพาคนมาทําดี มุงเร� อง

เดียวคือ เชิญชวนมาชวยกันบริจาคเลือดในกาย อุทิศเพ� อ

มนุษยดวยกัน

กรรมดี

โ

เขาเปนคนทํางานคนหนึ่ง มูลเหตุจูงใจใน

การเดินเขาสูเสนทางของการ “ให” ที่ยิ่งใหญแก

เพ� อนมนุษย ยอมเปนเร� องที่ไมธรรมดา ยอมมีที่มา 

เขาเลาเปนเร� องปกติ ดูงาย แตกับบางคน อาจเปน

เร� องที่ไมธรรมดา .....

เปนชาวขอนแกนโดยกําเนิด เปนนองคน

เล็กของบาน ที่มีลูกชาย 4 คนรวด หลังเรียนจบ

เขาทํางานกับแบงกคายสีเขียวยาวนาน 15 ป จาก

นั้นลาออกมาชวยลูกคาที่ดูแลบัญชีกันมานาน-

เปนธุรกิจฟารมเลี้ยงไกขนาดใหญ เปนของชาว

ขอนแกนดวยกัน ทํางานยาวนานอีกกวา 20 ป

 และตองปดฉากธุรกิจไปแลวเม� อ 4 ปกอน 

กลายเปนตํานาน เม� อเจาของฟารมเสียชีวิตลง 

พรอมกับการขายธุรกิจทั้งหมดใหกับกลุมตระกูลดัง

ระดับประเทศ ที่ทําธุรกิจการเกษตร 

ชีวิตที่เกษียณแลวจึงมีอิสระ วางแผนไดดั่ง

ใจ ไมตองมีเร� องกรอบเวลาและเปาหมายทางธุรกิจ

อีกตอไป 

กอนหนานี้ราวเม� อ 10 ปกอน ก็เคยบริจาค

• จะเริ่มเปดเมือง แตองคกร

ยังระบมแผลโควิด-19  นิตินัย  ศิริ

สมรรถการ แหงการทาอากาศยาน

ไทย ใหขาววายังขาดเงินสดหนัก

สุด อีกราว 45,000 ลานบาท ในป 

2565 ออนใครไหม?!?..นี่ ...•

• เปนมือกํากับ มือไว กอน

ไฟจะลามทุง ดร.สุทธิพล ทวีชัย

การ เลขาฯ คปภ. รีบเคลียรกับ

ลูกคา บริษัท เอเชียประกันภัย 

จํากัด ที่เขาขายปดกิจการ เม� อมี

การถอนใบอนุญาต จากยอดเคลม

โควิด-19 เปนเหตุ ...•

• ตองขอบอกเลยวา

ครอบครัว “พรประภา” เปนอีก 

หนึ่งครอบครัวที่ใจบุญสุดๆ ก็เม� อ

ไมกี่วันมานี้ ปฐมา พรประภา 

กรรมการผูจัดการ และ ประพล 

พรประภา รองกรรมการผูจัดการ 

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) หรือ 

TK ไดรวมกันทําบุญใหของขวัญวัน

คลายวันเกิดหลานๆ ซึ่งเปนหลาน

คุณตา ดร.ชุมพล พรประภา “นอง

ไอยา” ครบรอบ 12 ป และ “นอง

บี๋” ครบรอบ 10 ขวบ ดวยการ

สงกําลังใจรวมฝาวิกฤตโควิด-19 

มอบเคร� องใหออกซิเจนอัตราไหล

เวียนอากาศสูง อุปกรณการแพทย

สําหรับการรักษาผูปวยที่ติดเชื้อ   

โควิด-19 จํานวน 2 เคร� อง มูลคา 

360,000 บาท ใหกับโรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ                    

วาวๆ ใจบุญยกครอบครัวกัน

ขนาดนี้ ก็ขอแฮปป เบิรธเดย ทู ยู                                        

ดวยนะคะ ...•

ณัฐ  วรา 

SCIปง!ควางานกฟผ.

มองครึ่งปหลังสดใส

โลหิตมาบางแลว แตไมใสใจนัก หลังจากมีเวลา

จึงถูกทาบทามจากประธานชมรมคนเดิมใหมา

ชวยงาน และรับตําแน�งประธานชมรม คนที่ 3 

ตอมา จึงทํางานแบบ (เกือบ) เต็มเวลา และมี

ความสุขทามกลางความหวังของญาติๆ คนปวย 

ที่ตองการเลือดไปรักษาพวกเขา

ปจจุบันนับครั้งของการบริจาคโลหิต ทาน

ประธานบริจาคไปแลว 41 ครั้ง.....

การเชิญชวนอาจมีขอจํากัดอยูบางใน

สถานการณเชนนี้ โควิด-19 อาจทําโลหิต

ขาดแคลน แตการเจ็บปวยก็รอไมไดเชนกัน 

เม� อสถานการณเริ่มคลี่คลายและการดไม

ตก จึงตองออกมาชวยกันอีกหลายรอบ หลาย

กิจกรรม ลาสุด-13 ตุลาคม 2564 ที่ผานมา วัน

น้ําตานองของชาวไทย ที่สิ้น “พอหลวง” หลาย

คนจึงมุงมั่นทําความดี ไดรับโลหิตจาก 94 คน 

ทะลุเปาที่วางไววาไดสัก 50 คน ก็ดีใจแหละ...

นอมรําลึกถึง “พระองคทาน” อิ่มเอมความสุข

ดวยกัน

เช� อมั่นวา กุศลจากกรรมดีจะยอนกลับมาสู

ตัวเรา ครอบครัวของเรา ทุกคน...สาธุ...

  ดาวเต็มฟา

 

ไทยโพสต • นายเกรียงไกร เพียร                                       

วิทยาสกุล ประธานเจาหนาที่

บริหาร บมจ.เอสซีไอ อีเลคตริค                                                 

หรือ SCI เปดเผยวา บริษัทได

งานผลิตเสาสงสายไฟฟาแรงสูง                                            

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประ 

เทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีมูลคารวม 

600 ลานบาท โดยจะใชเวลา

ผลิตและทยอยสงมอบประมาณ 

1 ป สงผลทําใหบริษัทมีปริมาณ

งานในมือที่รอรับรูรายไดเพิ่มขึ้น

แตะระดับ 1,500 ลานบาท

 ท้ังน้ี จะทยอยรับรูรายได

ต้ังแตปน้ีจนถึงกลางป 2565 คาด

วาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนน�า

จะเร่ิมเปดประมูลงานมากข้ึนหลัง 

คลายล็อกดาวน บริษัทมีแผนท่ีจะ

เขาประมูลโครงการใหมอยางตอ

เน� อง เพ� อเพ่ิมงานในมือ (แบ็กล็อก)                      

สรางรายไดใหกับบริษัท สวนงาน                 

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก ท่ีบริษัทรวมได

รับคัดเลือก 4 โครงการ กําลังการ

ผลิตรวม 11 เมกะวัตต ยังคงเดิน

หนา COD ตามแผน

สําหรับภาพรวมในครึ่งป

หลัง คาดวาจะมีทิศทางที่ดีขึ้น

จากครึ่งปแรก เน� องจากมีงานใน

มือรอรับรูรายไดตุนไวแลว และ

บริษัทมีแผนที่จะเขาประมูลงาน

ใหมอยางตอเน� อง ทั้งในสวนการ

ผลิตและจําหน�าย รวมถึงการเขา

รวมประมูลในฐานะผูรับเหมา 

โดยบริษัทตั้งเปาที่จะขยายธุรกิจ

งานรับเหมาในประเทศ เพ� อเพิ่ม

ชองทางในการสรางรายไดมาก

ขึ้น

อยางไรก็ดี บริษัทยังมอง                                                   

หาโอกาสในการลงทุนดานพลัง 

งานทดแทนผานบริษัทรวม เพ� อ

เพิ่มสัดสวนรายไดประจํา ซึ่งจะ

ชวยสนับสนุนการเติบโตของราย

ไดในอนาคตอยางยั่งยืน.

โรคอวนและมีภาวะนํ้าหนักตัวเกินเพียงอยางเดียว

ดาน “ซานา โมรี” นักโภชนาการ กลาว

วา “วัยกลางคนที่มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น จะทําใหเกิด

ร
เปลี่ยนแปลงของฮอร โมนบางอยางที่สงผลตอน้ําหนักตัว ตั้งแต

ความเครียดไปจนถึงการนอนไมเพียงพอ ไปจนถึงชวงใกลหมด

ประจําเดือนและวัยหมดประจําเดือน ซึ่งโรคเบาหวานชนิด

ที่ 2 มันไมไดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกินเพียงอยางเดียว

ดังนั้น การปรับสุขภาพกายและใจอยางเหมาะสม 

ก็สามารถชวยปรับสมดุลของฮอร โมนได ตั้งแตการจัด

ลําดับความสําคัญของการนอนหลับ ไปจนถึงการดูสิ่งที่

เรากิน เราสามารถลดไขมันหนาทองไดอยางมาก รวม

ถึงการลดการบริโภคคาร โบไฮเดรต โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในตอนเย็น และเพิ่มโปรตีนในมื้ออาหารของเรา    

นอกจากนี้ควรเวนชองวางที่เหมาะสมระหวางมื้ออาหาร 

ซึ่งหมายถึงไมตองทานอาหารวาง แตถาเปนไปได ใหเล� อนมื้อ

อาหารมื้อแรกของวันออกไป เพ� อใหรางกายมีโอกาสที่ดีในการ

คืนตัวอินซูลินใหรางกาย ซึ่งความลาชาในการรับประทานอาหาร

เชา หรือการอดอาหารมื้อเย็น เปนรูปแบบหนึ่งของการอดอาหาร

เปนชวงๆ ซึ่งการศึกษาพบวาอาจชวยลดการดื้อตออินซูลินได”

ทั้งนี้ แนวทางรับมือโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งทั้ง 2 ผู

เชี่ยวชาญอยาง “ศ.รอย เทยเลอร” และ “ดร.ไมเคิล โมสเลย” 

ไดแนะนําคือ การลดปริมาณแคลอรีในอาหารลง แตการเลือก

ประเภทในการออกกําลังกายก็สําคัญควบคูกันไป เชน พิลาทิส 

หรือโยคะ ที่ไมเพียงชวยควบคุมน้ําหนัก แตยังสามารถชวยเร� อง

ความเครียดและการนอนหลับ และการเดิน ซึ่งการศึกษาพบวา

ชวยลดไขมันในรางกายและภาวะดื้อตออินซูลินได. 

ความ

ไมสมดุล

ของฮอร โมนใน

รางกาย หรือ

แมแตน้ําหนัก

ตัวที่กลางๆ 

คือไมอวน

และไมผอม ก็เปนขอบงชี้วารางกาย

ปลอยอินซูลินมากเกินไป และนั่น

ก็ไมดีเชนกัน เพราะนั่นอาจมีการ

สํารวจยีนสตัวเกง‘บงชี้’โรคเบาหวาน

พระราม 6 • กรอ.ชี้อานิสงสเปดประเทศ 1 พ.ย.นี้ เรงฉีดวัคซีน 

สรางความเช� อมั่น ดึงเม็ดเงินลงทุนป 65 พุงกวา 2.76 แสนลาน

บาท
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

รัสเซล โครว์ ชื่นชอบวัฒนธรรม-อาหารไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า นายก

รัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นตัวแทนพบปะพูดคุยกับรัสเซล โครว์ 

นักแสดงระดับโลกเจ้าของรางวัลออสการ์ ท่ีโรงแรมแมนดาริน

โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เร่ือง “Soft Power” ความเป็น

ไทย โดย รัสเซล โครว์ เดินทาง

มาถ่ายทำาหนัง “Beer Run” ช่วง

เดือน ก.ย.-ต.ค.2564 แสดงความ

ชื่นชมและบอกประทับใจในความ

เป็นไทย ท้ังศิลปะและวัฒนธรรม

ไทยที่งดงาม ความมีน้ำาใจไมตรี

ของคนไทย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเหมาะ

กับการท่องเที่ยวพักผ่อน นักแสดงมีชื่อได้เดินทางไปท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ จ.ภูเก็ต และบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ 

อยากให้เพิ่มป้ายบอกทางภาษาอังกฤษในพื้นท่ี และช่ืนชอบ

อาหารไทยเป็นพิเศษ เช่น แกงพะแนง แกงเผ็ด ผัดไทยและ

ข้าวซอย รวมทั้งชื่นชมรัฐบาลท่ีส่งเสริมอาหารไทยเผยแพร่ไปท่ัว

โลก ชื่นชมกองถ่ายภาพยนตร์ไทยเป็นทีมงานที่มีฝีมือและคุณภาพ 

ประกวด VLOG : เที่ยวแบบเจ้าบ้าน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) เชิญชวนนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ

และอยากสร้างสรรค์ผลงาน VLOG ท่องเที่ยว โชว์ไอเดียเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม กับ “โครงการ

ประกวด Bangkok River Festival  

2021 VLOG Walking Tour : 

เที่ยวแบบเจ้าบ้าน” พาเที่ยวผ่าน

สื่อ VDO พาชมวิถีชีวิตผู้คน ศิลป

วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน 

เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนที่  

5 ชุมชนริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ได้แก่ 

วัดพระเชตุพนฯ  วัดอรุณราชวรารามฯ  วัดกัลยาณมิตรฯ วัดประยุร

วงศาวาสฯ และวัดระฆังโฆสิตารามฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร

ได้ที่ https://www.ticketgo.biz/riverfest-2021 ตั้งแต่วันนี้-28 ต.ค.นี้

ขายหัวเราะ CLASSIC SERIES: จุ๋มจิ๋ม

สำานักพิมพ์บรรลือสาส์นแนะนำาหนังสือใหม่ “ขายหัวเราะ 

CLASSIC SERIES: จุ๋มจิ๋ม” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้ง

ที่ 26 เล่มนี้คัดงานการ์ตูนในอดีตจากต้นฉบับจำานวนมาก ซึ่งการ์ตูน

แก๊กของจุ๋มจิ๋มมักจะมีหลากหลาย

สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นแก๊กตลกหรือมุก

ใบ้ที่ โชว์เทคนิคและไอเดียในการ

วาด ไปจนถึงบทสัมภาษณ์ระหว่าง

อาจุ๋มจิ๋ม, บ.ก.วิธิต และต่าย ขาย

หัวเราะที่ยกย่องจุ๋มจิ๋มเป็นนัก

เขียนการ์ตูนในดวงใจ แม้ผลงาน

จะเขียนข้ึนนานแล้ว แต่ลายเส้น

หรือเรื่องราวที่จุ๋มจิ๋มได้วาดไว้ร่วมสมัยเหนือกาลเวลา ติดตามสั่ง

ซื้อหนังสือได้ https://www.facebook.com/kaihuaror.

รบรอบ 74 ปี ห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล ห้างเก่าแก่ที่อยู่คู่คนไทย

มานาน หลังจากที่กรุงเทพฯ ได้ผ่อน

คลายมาตรการและทุกคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้

เกือบปกติ ห้างเซ็นทรัล ร่วมกับเซ็นทรัล เดอะวัน 

เครดิตการ์ดและมาสเตอร์การ์ด จัดงาน “Central 

Anniversary 2021 (เซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 

2021)” ซึ่งตกแต่งภายในห้างด้วยดอกไม้ออริกา

มิ (Origami) หลากสีสันกว่า 2 แสนดอก ที่มา

จากการฝีมือการประดิษฐ์ของลูกค้าและพนักงาน

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา นำามาประดับตกแต่งทั่วทั้ง

ห้าง พร้อมกับกิจกรรมสำาหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ

อีกมากมาย

กิจกรรมหลักของงานเซ็นทรัล แอนนิเวอร์

ซารี 2021 อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม พบ

กับไฮไลต์จากภาพยนตร์ โฆษณา Bloom เป็นการ

ถ่ายเรื่องราวของจิตอาสาและบุคลากรทางการ

แพทย์ในช่วงโควิด-19 และการเคลื่อนไหวทาง

ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือสังคม 

รื่นรมย์ชมผลงานศิลปะสุดสร้างสรรค์บนใบไม้

จริงขนาดใหญ่เต็มพื้นที่โถงชั้น 1 ไปจนถึงชั้น 7 

และกิจกรรมร่วมสนุกมากมายทั่วห้างตลอดตั้งแต่

วันนี้-25 ตุลาคม 2564

เชื่อมต่อความสุขด้วยผลงานศิลปะดอกไม้

จากแรงบันดาลใจของสายน้ำาเจ้าพระยา ในคอน

เซ็ปต์ The Flow at Sun Dawn ที่ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเอ็มบาสซี ที่จะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-31 

ตุลาคม 2564 เต็มอิ่มไปกับมวลหมู่ดอกออริกามิ  

ที่จะตกแต่งภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

อีก 4 สาขา ได้แก่ ลาดพร้าว บางนา ปิ่นเกล้า 

และเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันนี้- 

25 ตุลาคม 2564

คนที่มาเที่ยวงานหรือช็อปปิ้งจะต้องสวม

ใส่แมสก์ตลอดเวลา ตามมาตรการ Universal  

Prevention เพื่อให้ปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

และเพื่อให้การเที่ยวปลอดภัยยิ่งขึ้น

ถ้ามาที่เซ็นทรัลชิดลม เดินตั้งแต่ชั้นที่ 1 จะ

พบกับสีสันสดใสของมวลหมู่ดอกออริกามิที่เบ่ง

บานสดใสชวนมอง เมื่อดูใกล้ๆ จะเห็นดอกไม้สีสัน

แตกต่างกัน ซ่ึงประกอบด้วย 6 สายพันธุ์ อาทิ 

ดอกแอนนีโมนี (Anemone) มีความหมายว่า รัก

แท้และความคิดถึง, ดอกมงกุฎจักรพรรดิ (Crown 

Imperial) หมายถึง ความประทับใจ ความสง่างาม 

และตราตรึงใจ, ดอกแดนดิไลออน (Dandelion) 

สื่อถึงความสุข ความร่าเริง และความหวัง, ดอก

บิลลีบัตตัน (Billy Button) แทนความสุขนิรันดร์, 

ดอกพีโอนี (Peony) หมายถึง เกียรติยศ ความ

มั่งคั่ง ความโชคดี และชีวิตรักโรแมนติก และดอก

ไอริส (Iris) แทนรักบริสุทธิ์และความผูกพัน ที่จะ

ตกแต่งอยู่ตามจุดต่างๆ ให้ได้ถ่ายรูปเช็กอินเก๋ๆ

นอกจากนี้ สำาหรับลูกค้า The 1 Credit 

Card โดยเฉพาะสามารถเข้าร่วม Central The 

1 Credit Card Exclusive Lounge ที่ได้ร่วมกับ

คอระฆังคาเฟ่ รังสรรค์เมนูขนมอาลัวร์รูปดอกไม้

‘มวลหมู่ดอกออริกามิ’มอบความสุข

ในงาน‘เซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 2021’

‘มวลหมู่ดอกออริกามิ’มอบความสุข

ในงาน‘เซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 2021’

ที่ทำาขึ้นเป็นพิเศษ พร้อมเครื่องดื่มชื่นใจ แล้วยัง

สามารถไปรับดอกไม้จากแบรนด์ชั้นนำาในแผนก 

Beauty Galerie หรือเสื้อผ้าและเครื่องประดับ

จากแผนก Luxe Galerie ที่ร่วมรายการ เพื่อนำา

มาจัดช่อดอกไม้สวยๆ จากเป็นเลิศ เดอ เฟลอร์ 

ได้อีกด้วย

ต่อกันที่ชั้น 2 แผนกแฟชั่น เครื่องประดับ

สตรี นอกจากจะเพลิดเพลินกับมุมดอกไม้ต่างๆ 

ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเพนต์รูปดอกไม้ลงบน

ถุงผ้า โดยมีศิลปินมืออาชีพมารอเพนต์ดอกไม้

ที่เราสามารถเลือกได้ทั้ง 6 สายพันธุ์แทนความ

หมายดีๆ

มาที่ชั้น 3 แผนกวัยรุ่นและยูนิเซ็กส์ มี

ไฮไลต์ของงานที่ห้ามพลาด ขึ้นบันได้เลื่อนมา

ก็เจอกับจอที่จะฉายภาพยนตร์ โฆษณา Bloom 

ถ่ายทอด 3 เรื่องราวของจิตอาสา นำาโดย คู่รักนัก

สู้ บอย-อนุวัฒน์ และเจี๊ยบ-พิจิตตรา สงวนศักดิ์

ภักดี, ลิลลี่-ระริน สถิตธนาสาร นักเคลื่อนไหวเพื่อ

สิ่งแวดล้อม และกลุ่มหมอและพยาบาล ผู้ก่อตั้ง

โรงเรียนโควิดวิทยา ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจ 

ความสุข ความสดใสให้กลับคืนมาในสังคมไทยอีก

ครั้ง และป๊อปอัปบาร์ การแสดงดนตรีสดทุกวัน

เวลา 14.00 น., 16.00 น., 18.00 น. และโดนัท

จากร้าน Chubby Dough 

ขึ้นมาที่ชั้น 4 แผนกผู้ชายก็มีความน่าสนใจ

ไม่แพ้กัน ทั้งการโชว์เต้นฮิปฮอป โรลเลอร์แดนซ์ 

แฟลชม็อบ รอบตั้งแต่ 13.00 น., 15.00 น. และ 

19.00 น. สามารถนำาใบเสร็จมาแลกรับกาแฟจาก

ร้าน Bonci ร้านสุดฮิป

ยังไม่จุใจ ที่ชั้น 5 แผนกตกแต่งบ้าน ได้

เตรียมกิจกรรมสุดพิเศษสำาหรับคนรักบ้าน ทั้ง

การสาธิตทำาอาหารจากแบรนด์ Tefal จากเชฟชื่อ

ดังและผู้เข้าแข่งขัน The Next Iron Chef สาธิต

การปรุงกาแฟแบบต่างๆ จากแบรนด์ Hario 

และ Bialetti สายกาแฟห้ามพลาด พบกับ Wine  

Festival และถ่ายรูปตามซีรีส์ดังเกาหลีที่ โซน  

Korean Cooking Theme โดย Lock n’ Lock ใน

บรรยากาศปิกนิกริมแม่น้ำาฮัน พร้อมป๊อปอัปร้าน

เค้กสุดอร่อยจาก CakeLicious

โซนของเด็กๆ ก็ได้เนรมิตชั้น 6 ของแผนก

เด็กด้วยการตกแต่งลูกโป่งหลากสีสัน ดีไซน์เป็น

ดอกไม้หลายแบบ และยังมีลูกโป่งประดิษฐ์บิด

เป็นช่อดอกไม้มอบให้น้องๆ ด้วย ปิดท้ายที่ชั้น 7 

พบกับ Muji New Concept Store ที่ใหญ่และ

ครบครันถูกใจสไตล์มินิมอล แอบกระซิบ มีคน

บอกว่าไอติมอร่อยมาก นอกจากจะได้ช็อปแล้ว

ยังได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะงานนี้ กับการรับบริการ

ปักผ้าลายดอกไม้ฟรี เพียงช็อปครบ 3,000 บาท

เดินลัดเลาะมาฝั่งเซ็นทรัลเอ็มบาสซี ที่ ได้

สร้างงานศิลปะดอกไม้กลางห้างในรูปแบบ Flower 

Installation โดยได้แรงบันดาลใจจากความย่ิงใหญ่

ของสายน้ำาเจ้าพระยา และความสวยงามในรุ่งอรุณ

ยามเช้า กลายเป็นฉากสีฟ้าของสายน้ำาและสีแดง

ของพระอาทิตย์ ชิ้นงานขนาด 4 เมตร จัดวางด้วย

มีลูกบอลเมทัลลิกขนาดใหญ่ที่สื่อถึงดวงอาทิตย์และ

เกาะดอกไม้บานสะพรั่งนานาพันธุ์ แสดงให้เห็นถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย

กิจกรรมเซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 2021 

มีตั้งแต่วันน้ี-2 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะพบกับ

โปรโมชั่นคุ้มที่สุดแห่งปีอีก อาทิ ลดสูงสุด 30% 

ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนจากบัตร

เครดิตที่ร่วมรายการสูงสุด 30% และรับฟรีคูปอง

แทนเงินสด หรือ E-Coupon และเครดิตเงินคืน

จากบัตรเครดิต Central The 1 รวมสูงสุด 19% 

เมื่อช็อปครบตามเงื่อนไข แลกรับผ้าพันคอผ้า

ไหมพิมพ์ลายดอกไม้ดีไซน์พิเศษ เมื่อช็อปครบ 

20,000 บาทขึ้นไปต่อวัน พบสินค้า Flash Deal 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/

CentralDepartmentStore.

ค

‘เปิดเทอม’พ้ืนท่ีแดงเข้มครูต้องฉีดวัคซีนครบ

‘ตรีนุช’เผยเตรียมแถลงมาตรการ27ต.ค.น้ีเพื่อสถานศึกษาจะได้นำาไปปฏิบัติ

ศึกษาธิการ • นายกฯ ฝาก ศธ.เพิ่ม

ทักษะผู้เรียนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ First และ New  

S-curve ป้อนอีอีซี หวังสร้างคุณภาพคน

ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้กระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) ผลักดันเรื่องการเรียน

การสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ โดย

เฉพาะการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรียนสาย

อาชีพและการสร้างผู้เรียนให้ตอบโจทย์

กลุ่มอุตสาหกรรม First s-curve และ 

New S-curve เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี

และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น ใน

เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อี

อีซี) ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำาคัญกับ

เรื่องการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานให้มากขึ้น

โดยในเรื่องนี้ตนได้มอบเป็นนโย 

บายให้สำานักงานคณะกรรมการการอาชีว 

ศึกษา (สอศ.) ทบทวนเรื่องการจัดการเรียน

การสอนของอาชีวศึกษาท้ังระบบ ต้ังแต่

ตัวหลักสูตรระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การจัดการเรียนรู้ 

การจัดเวลาเรียน การฝึกประสบการณ์

สมรรถนะวิชาชีพ การฝึกอาชีพ การ

ประเมินผลการเรียนรายวิชา ตลอดจน

การฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี รวมถึงเรื่อง

สื่อท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ

ให้มั่นใจว่าผู้เรียนสายวิชาชีพสามารถจบ

ออกไปอย่างมีคุณภาพ มีสมรรถนะสูงสุด

ตรงตามที่สถานประกอบการหรือตลาด

แรงงานต้องการ

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโค 

วิด-19 ทำาให้เราขับเคลื่อนงานอาชีวศึกษา

ได้ไม่เต็มที่ เพราะจะต้องมีนักศึกษาออก

ไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 

อีกทั้งการเตรียมผลิตคนเพื่อป้อนตลาด

อีอีซีจึงต้องหยุดชะงักไป แต่จากน้ีเรา

จะเดินหน้าเรื่องทวิภาคีให้มากขึ้น โดย

ให้สถานศึกษาจับมือกับสถานประกอบ

การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งในพื้นที่

ไหนจังหวัดเล็กไม่ได้อยู่ในกลุ่มอีอีซี เรื่อง

ทวิภาคีอาจไม่เข้มแข็ง เราจะมาวางแผน

ว่าจะดำาเนินการอย่างไรได้บ้าง รวมถึงจะ

เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน

อาชีวศึกษาด้วย” รมว.ศธ.กล่าว. 

ศึกษาธิการ • ศธ.ส่งหนังสือถึงสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูทุกแห่งให้เข้าร่วมโครงการ

แก้ปัญหาหนี้ครู โดยจะเฟ้นหาสหกรณ์ฯ 

ที่เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหา 2 แห่ง 

ก่อนขยายผลไปอีก 12 แห่ง เผยนายกฯ 

ห่วงเรื่องนี้ หวังให้ครูได้ดอกเบี้ยต่ำา รวม

หนี้ ไว้สถาบันการเงินแห่งเดียว

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้

สำานักงานปลัด (สป.) กระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) ได้มีหนังสือถึงประธานสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูทุกแห่งในประเทศไทย ขอ

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหา

หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เนื่องจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้

สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของ ศธ.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูต้นแบบ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้

สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ดัง

นั้นจึงขอชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมัคร

เข้าร่วมโครงการได้ที่ สำานักตรวจราชการ

และติดตามประเมินผล สำานักงานปลัด ศธ.

นายสุภัทรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้การเชิญ

ชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้เข้าร่วม

โครงการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามนโยบาย 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ท่ี ให้ความสำาคัญการแก้ ไขปัญหาหนี้

สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จึง

ได้มอบหมายให้ ศธ. กระทรวงการคลัง 

และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันกำาหนด

แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย

มีเป้าหมายทำาอย่างไรให้ครูได้ชำาระหนี้

ในอัตราดอกเบี้ยต่ำา หรือการรวมหนี้ครู

มาไว้สถาบันการเงินแหล่งเดียว กำาหนด

มาตรการที่เหมาะสมกับการผ่อนชำาระ

หนี้ของครูให้ได้มากที่สุด ตลอดจนพัฒนา

ครูบรรจุใหม่ และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ 

สร้างวินัยการบริหารจัดการเงินได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยนายกรัฐมนตรีได้มี

คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับการ

แก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ตาม

คำาสั่งซึ่ง ศธ. ในฐานะคณะกรรมการมี

ภารกิจรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของ ศธ. เพื่อให้การขับ

เคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นรูป

ธรรม จึงกำาหนดให้มีแผนแก้ปัญหาหนี้สิน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

สำาหรับระยะแรกได้กำาหนดโครง 

การแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยใช้สหกรณ์

ออมทรัพย์ต้นแบบเป็นฐาน โดยดำาเนิน

การศึกษาและถอดบทเรียนกับสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูตัวอย่าง จำานวน 2 แห่ง 

และขยายไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ต้นแบบอย่างน้อยจำานวน 12 แห่ง เพื่อ

ให้ครูมีสภาพคล่องในการชำาระหนี้ มี

คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ส่ง

ผลให้ครูทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างทั่วถึงและเป็น

ระบบ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ที่มีคุณภาพ และส่งผลต่อคุณภาพการ

ศึกษาและคุณภาพสังคมต่อไป.

ศธ.เฟ้นหา‘สหกรณ์ต้นแบบ’แก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ศึกษาธิการ • รมว.ศธ.ยืนยัน 1 พ.ย. 

เปิดเทอมแน่นอน พื้นที่สีแดงเข้ม ครูและ 

ผู้ปกครองต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เตรียม

แถลงมาตรการความพร้อม 27 ต.ค.น้ี 

เพื่อให้สถานศึกษานำาไปปฏิบัติ ส่วนเด็ก

นักเรียนฉีดวัคซีนแล้ว 50% หรือ 2 ล้านคน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมความ

พร้อมเปิดเรียนในภาคเรียนท่ี 2 วันท่ี  

1 พฤศจิกายนนี้ ว่า ขณะนี้สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่

ระหว่างการสำารวจจำานวนโรงเรียนว่าจะ

มีโรงเรียนในพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง หรือ

สีส้ม จำานวนกี่แห่งที่สามารถเปิดเรียนใน

รูปแบบปกติ หรือ On Site ซึ่งตนยืนยันว่า

ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ สถานศึกษาทุก

แห่งจะเปิดเรียนพร้อมกันหมด แต่ในการ

เปิดเรียนนั้นจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการ

ความปลอดภัยด้านสุขภาพ ซึ่งในบาง

พ้ืนท่ีอาจไม่ได้เปิดเรียนในรูปแบบ On 

Site ทั้งหมด โดยบางโรงเรียนอาจยังเปิด

เรียนในรูปแบบออนไลน์ หรือการสลับวัน

มาเรียนของนักเรียนตามช่วงชั้น ซึ่งใน

วันที่ 27 ตุลาคมนี้ ตนจะแถลงข่าวความ

พร้อมเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ โดย

มาตรการในการเปิดภาคเรียนนั้น ศธ.ได้

วางแผนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) ซ่ึงจะมีรายละเอียดการเปิดเรียน

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาไป

ปฏิบัติตาม ส่วนที่ผู้ปกครองกังวลว่าเมื่อ

เปิดเทอมแล้วมีนักเรียนที่อายุต่ำากว่า  

12 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะมีความปลอดภัย

หรือไม่ ศธ.ได้หารือกับ สธ.มาโดยตลอด 

ซึ่ง สธ.มีความเห็นว่าเด็กเล็กไม่มีความ

น่ากังวล เพราะเด็กไม่ต้องเดินทางมา

โรงเรียนเองเนื่องจากผู้ปกครองมาส่ง อีก

ทั้งเด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าผู้ใหญ่

“ขณะนี้เรากำาลังสำารวจการฉีด

วัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพราะการฉีดวัคซีนของครูจะเป็นปัจจัย

หลักในการเปิดเรียนแบบ On Site ซึ่งอาจ

จะแบ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่สีแดงเข้ม 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับ

วัคซีนครบสองเข็มแล้ว รวมถึงผู้ปกครอง

ก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน 

เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่บุตรหลาน

ของตัวเอง” นางสาวตรีนุชกล่าว

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนการฉีดไฟ

เซอร์ให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 12-17 ปีนั้น 

ได้รับทราบข้อมูลว่านักเรียนได้รับการฉีด

แล้วกว่าร้อยละ 50 รวมจำานวนกว่า 2 

ล้านคน และทยอยเข้ารับการฉีดมากขึ้น 

เพราะบางคนเมื่อเห็นเพื่อนฉีดแล้วไม่ได้

มีอาการข้างเคียงจึงแจ้งความประสงค์

ตามมาภายหลัง สำาหรับการตรวจ ATK 

จะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเปิดเรียนแล้ว 

แต่จะอยู่ในส่วนของแผนเผชิญเหตุ หาก

โรงเรียนเป็นกลุ่มเส่ียงจึงจะมีการตรวจ 

ATK.  

นายกฯฝากผลิตแรงงาน

ยานยนต์-อิเล็กทรอนิกส์

ป้อนเขตเศรษฐกิจอีอีซี
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ด้แล้วครับ!

ก็.. “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021” ไงล่ะ เขาเลือกเฟ้น 

ส่องกล้องพิจารณาดูท่ัวท้ังเรือนร่าง พร้อมฟังการตอบ

คำาถามอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้ว จึงมีมติ..

มอบ “มงกุฎเพชร” สุดล้ำาค่า ให้ MUT 27 “แอนชิลี 

สก๊อต-เคมมิส” พร้อมเงินสด 1,000,000 บาท และรถยนต์ 

คอนโดมิเนียมสุดหรูไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา!

ซึ่งจากที่นอนดู (ไม่ได้ลุ้น-เชียร์ใคร) ก็ไม่ได้รู้สึกค้าน

สายตา หรือผิดหวังกับการตัดสินของคณะกรรมการเหมือน

บางเวที ยังนึกชมตัวเองเสียด้วยซ้ำา.. 

“กูก็มองคนสวยเป็นเหมือนกันแฮะ” เพราะหมายตา

อยู่ว่า “คนนี้” แหละ น่าจะเข้าวิน!

อย่างไรก็ตาม รองอันดับ 1 MUT 02 ทารีน่า โบเทส 

กับอันดับ 2 MUT 13 นันทิยา สุวรรณแสวง ก็มีออร่าเป็น

ประกายเปล่งปลั่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ชนะเลิศ.. 

นี่..ถ้าผมเป็นกรรมการก็คงจะหนักใจอยู่ไม่น้อย..จะ

เด็ดดอกตูม ก็นึกเสียดายดอกบาน ประมาณนั้นเลยเชียว!

จากนี้ก็คอยเป็นกำาลังใจ-คอยลุ้นกันว่า “มิสยูนิเวิร์ส

ไทยแลนด์” คนใหม่จะบินไปคว้ามงกุฎ “นางงามจักรวาล” 

จากเวทีประกวด “มิสยูนิเวิร์ส” ณ เมืองเอลลาธ ประเทศ

อิสราเอล ช่วงปลายปีนี้ ได้หรือไม่?

แต่ก็นะ..นี่หากเป็น “มด” นันทิยา สุวรรณแสวง ได้

เป็นตัวแทน ผมจะรู้สึกยินดี ภูมิใจมากกว่านี้ เหตุผลนะหรือ 

ไม่มีอะไรซับซ้อน..

ผมชอบ.. “เมดอินไทยแลนด์” ครับ!

อย่างหนู “ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า แบล็กพิงก์” ที่

กำาลังดังระเบิดระเบ้อไปทั่วโลกในขณะนี้ ใครจะมอง-จะเห็น 

จะอคติ-อิจฉาอย่างไรก็ช่าง..

สำาหรับผม ให้ชื่นชม ยินดีเป็นที่สุด ที่ได้เห็นเด็กบ้านๆ 

เด็กไทยแท้ๆ ไปมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก และก็ยิ่งจะยินดี

ที่ล่าสุดนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและ

กีฬา

ได้พูดเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่า “ลลิษา มโนบาล” 

ศิลปินสาวชาวไทยของค่าย YG Entertainment ยืนยัน..

จะมาร่วมงาน “เคาต์ดาวน์ 2022” ที่ จ.ภูเก็ต กับ “อัง

เดรอา โบเชลลี” นักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาลีเป็น

ที่แน่นอน โดยสัปดาห์หน้าจะมีการเซ็นสัญญาร่วมงานอย่าง

เป็นทางการ!

นัยว่าเงินค่าจ้างจะอยู่กรอบ 100 ล้านบาท ถ้าเพียง

แค่นี้ (จริง) ก็อย่าเอามาสร้างเป็นประเด็นให้ถกเถียง-โจมตี

กันไปเลย

การที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ คิดงานอีเวนต์ยิ่งใหญ่

เพื่อโปรโมต จ.ภูเก็ต ในฐานะเมืองท่องเที่ยวให้กระฉ่อน-

ระบือไกลไปทั้งโลกให้สำาเร็จได้

กับเงินร้อยสองร้อย (ล้าน) มันจิ๊บจ๊อยหอยแครงมาก 

เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้กลับมา..

“จะตกปลาตัวใหญ่ อย่าเสียดายเหยื่อ”!.

อย่าเสียดายเหยื่อ!

ไ

• จบกันไปแล้วพร้อมกับความ

รัก ความสุข ความเศร้า และความ

อบอุ่นแบบครบรส ใน “Don’t Say 

No The Serie เมื่อหัวใจใกล้กัน” 

ผลิตโดยบริษัท มี มายด์ วาย จำากัด 

แต่ “จา-พชร สวนศรี” และ “เฟริสท์-

ฉลองรัฐ นอบสำาโรง” บอกว่ายังไม่

หมดแค่นั้น ยังมี Special Episode ให้ได้ติดตามกัน

ต่อในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ส่วนช่องทางและเวลา 

แฟนๆ สามารถรอติดตามได้ทุกช่องทางออนไลน์ของ 

Me Mind Y Official กันได้เลย

• Westlife (เวสต์ ไลฟ์) ศิลปินชื่อดังระดับโลก

จากเกาะอังกฤษ บอยแบนด์ในตำานานที่ประสบความ

สำาเร็จมากที่สุด หลังกลับมาทำางานร่วมกันอีกครั้งในปี 

2019 พร้อมมีอัลบั้ม ‘Spectrum’ ออกมา ปีนี้ Westlife 

จะมีอัลบั้มชุดใหม่ให้ฟังกันแล้ว อัลบั้มชุดนี้ใช้ชื่อว่า 

‘Wild Dreams’ และมีกำาหนดปล่อยให้ฟังกันเต็มๆ 

26 พฤศจิกายนนี้ แต่ก่อนจะถึงวันนั้น Westlife มี 

“Starlight” เป็นซิงเกิลแรกให้สัมผัสกันเรียบร้อยแล้ว!

• ถูกใจคอหนังแนวฆาตกรรม-สยองขวัญ

แน่นอน เมื่อ “ทรูวิช่ันส์” พร้อมต้อนรับวันฮัลโลวีน คัด

สรรหนังสุดสยองมาให้ชมกัน

ถึงบ้านตลอด 24 ช่ัวโมง ในคืน

วันปล่อยผี ไม่ว่าจะเป็น Bram 

Stoker’s Dracula (ดูดเข้ียวจม

ยมทูตผีดิบ) นำาแสดงโดย คี

อานู รีฟส์, Child Play (คล่ังฝัง

หุ่น), Ghost Rider (อเวจีพิฆาต) 

นำาแสดงโดย นิโคลัส เคจ, Orphan (เด็กนรก), The Bye 

Bye Man (กู๊ดบาย  ตายไม่ดี) ฯลฯ ในวันฮัลโลวีน 31 

ตุลาคมน้ี ทางทรูวิช่ันส์ ช่อง True Film HD  (115, 222) 

และ True Film HD 2 (136, 223)

• “My Universe” เพลงดังจากสองศิลปินระดับ

ท็อปของตะวันตกและตะวันออก อย่าง Coldplay (โคลด์

เพลย์) และ BTS (บีทีเอส) วันน้ี “My Universe” จะ

กลับมาอีกคร้ังพร้อมมุมมองใหม่ทางดนตรี โดยการรี

มิกซ์ของ SUGA (ชูก้า) หน่ึงในสมาชิกของ BTS ซ่ึงเกิด

ข้ึนจากการท่ี BTS และ Coldplay ได้พบกันท่ีนิวยอร์ก

เมื่อไม่นานมาน้ี นอกจากน้ีมิวสิกวิดีโอแบบเน้ือร้องของ 

“My Universe (SUGA’S Remix)” ก็ปล่อยให้ชมกันแล้ว

ทาง YouTube: Coldplay โดย วอร์นเนอร์ มิวสิค.

มักเกิ้ล

ดนบูลลี่ ไม่หยุดสำาหรับคุณแม่คนสวย  

ซาร่า คาซิงกินี ที่ล่าสุดโพสต์ภาพโดน

ชาวเน็ตด่าแรงๆ ด้วยถ้อยคำาหยาบคาย

และดูถูก หลังเจ้าตัวโพสต์ขายปลาร้าบอง ซึ่ง

สาวซาร่ายืนยันว่าถึงหน้าตาจะเป็นฝรั่งแต่หัวใจ

อีสาน และอาชีพแม่ค้าขายปลาร้านั้นก็เป็น

อาชีพที่ตนภาคภูมิใจ

“และนี่ไม่ใช่การโดน Social Bullying 

และ Social Harassment เดียวที่ซาร่าเจอ ซา

ร่าต้องทนเจอกับเรื่องอะไรพวกนี้มาเป็นเวลา

กว่า 8-9 ปี...รู้สึกสมเพชตัวเองไหมคะ ที่ทักมา

ด้วยวาจาหยาบคายแต่ยังใช้ภาษาไทยผิด ตั้งแต่ซา

ร่าขายแจ่วบองมาก็มีแต่คนทักมาหยาบคาย 

ดูถูก ดูแคลน ซาร่าอยากจะบอกให้ชัดๆ เลย

ว่า อาชีพแม่ค้าขายปลาร้าเป็นอาชีพที่

ซาร่านั้นภาคภูมิใจเหลือเกิน เพราะนี่

คือมรดกตกทอดจากคุณยาย ส่งต่อมา

สู่รุ่นต่อรุ่น ซาร่าภูมิใจที่เกิดมาเป็นคน

ไทย ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัว

ของคนอีสาน ภูมิใจท่ีนำารสชาติ ฝืมือน้ำา

พริกภูมิปัญญาบ้านๆ มาสร้างอาชีพ 

สร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวและ

ลูกๆ ของซาร่าได้บ้าง ซาร่าทำา

อาชีพสุจริต ตั้งหน้าตั้งตาทำามาหากิน หาเอง

ด้วยน้ำาพักน้ำาแรง ด้วยคติที่ว่า อย่าอายทำา

กิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา 

ไม่มีสักวันเลยที่จะมีความคิดสมเพช

ตัวเอง มีแต่ความภาคภูมิใจทั้งนั้น 

ที่คืออาชีพแม่ค้าที่ซาร่ารัก ยิ่งมี

ลูกค้ากลับมาอุดหนุน มาชมว่า

มันอร่อยแค่ไหน ซาร่ายิ่ง

กลับดีใจ ชื่นใจ หน้าฝรั่ง

หัวใจอีสานมากนะ 

#เว้าอีสานก็ได้ เป็น

คนใจดี แต่แม่ก็

สู้คนนะ อย่าหา

ทำา มาดูถูกคน

ทำามาหากิน อย่า

พยายามด้อยค่าอาชีพ

คนอื่น นอกจากไม่ได้ผล 

ยังน่ารังเกียจยิ่งกว่า

 #ผจกบอกให้สู้ แม้เรา

ตั้งใจจะมีเมตตา แต่ก็มีสิทธิ์ปกป้องตนเอง 

ไม่จำาเป็นต้องยอมให้ใครทำาร้ายโดยไม่ต่อสู้อะไรเลย 

เพียงแต่อย่าสร้างบาปใหม่ด้วยการทำาร้ายเขากลับ 

#เงียบก็ไม่หยุด ขออนุญาตพูดดีกว่า ในเมื่อไม่เคย

หยุดมาระรานในพื้นที่ของเรา #จากบางส่วน…”.

ตอกย้ำ�คว�มสำ�เร็จ • Star Hunter Entertainment ร่วมกับ iQiyi (อ้ายฉีอี้) บวงสรวงเปิด

กล้องซีรีส์วายฟอร์มยักษ์ ‘Gen Y The Series Season 2 วัยรุ่นวุ่นYรัก’ พร้อมออกอากาศ 2 

ช่องทาง กับออริจินอลคอนเทนต์ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กด 33 และดูออนไลน์

เวอร์ชัน Uncut บนแอปพลิเคชัน iQiyi (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น! โดย

มีนักแสดงขวัญใจวัยรุ่น บาส สุรเดช, ดุล ร่มจำาปา, คิมม่อน วโรดม, คอปเตอร์ ภานุวัฒน์, 

แบงค์ ธรณินทร์, โบนัส ธนเดช ร่วมแสดงนำา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันก่อน.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

โ

งดนตรีป๊อปรุ่นตำานานสัญชาติ

สวีดิช กับการคัมแบ็กในรอบ 40 

ปี เจ้าของเพลงดัง Waterloo 

ที่ปัจจุบันก็ยังได้ยินเวอร์ชันคัฟเวอร์กัน

อยู่บ่อยๆ ตอนนี้ อักเนียตา เฟลสโกก,       

บยอร์น อัลเวียส, เบนนี อันเดอร์สซัน 

และอันนิ-ฟริด ลิงสคัด ในวัย 70 กว่า 

ปล่อยเพลงใหม่ “Just A Notion” เพลงที่ 

3 จากอัลบั้ม “Voyage” ซึ่งจะปล่อยออก

มาในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ หลังจากก่อน

หน้าน้ี “ABBA” ได้ปล่อยเพลงอย่าง “I Still 

Have Faith In You” และ “Don’t Shut Me 

Down” ออกมานำาร่องไปก่อนแล้ว

บยอร์น อัลเวียส พูดถึงเพลง “Just 

A Notion” ว่า “Wikipedia บอกว่าเพลงนี้

ถูกอัดขึ้นในเดือนกันยายนปี 1978 ซึ่งมัน

ก็ถูกต้องแล้ว พอมองย้อนกลับไปมันเป็น

เพลงที่ดีและมีเสียงร้องที่ยอดเยี่ยม เรา

เคยเล่นเพลงนี้ให้สำานักพิมพ์ในฝรั่งเศส 

และไม่กี่คนที่เราเชื่อใจให้ฟังกัน เท่าที่ผม

จำาได้พวกเขาชอบมันมาก ตอนนี้เบนนีได้

บันทึกเสียงดนตรีใหม่ที่เราได้

ใส่เสียงกลองและกีตาร์เข้าไป 

แต่เสียงร้องทั้งหมดมาจาก

เพลงต้นแบบในปี 1978 และ

สิ่งที่เราวางแผนที่จะทำากับ

อัลบั้ม Voyage ในปี 2022 คือ 

เราจะมีวงดนตรีเล่นเพลงสด 

แต่เสียงร้องทั้งหมดจะเอามา

จากเสียงบันทึกเก่า”

เมื่อเดือนที่แล้ว สมาชิก

ทั้ง 4 คนอย่าง อักเนียตา,    

บยอร์น, เบนนี, และอันนี-ฟริด 

ได้คอนเฟิร์มกับแฟนๆ ทั่วโลก

ว่าพวกเขากลับมาแล้วหลัง

จากผ่านมาถึง 40 ปี พร้อม

กับอัลบั้มใหม่และคอนเสิร์ต

ในรูปแบบแปลกใหม่ที่จะได้เห็นพวกเขา

แสดงในรูปแบบดิจิทัลอวตาร คอนเสิร์ตจะ

จัดขึ้นที่ Queen Elizabeth Olympic Park 

ใน London วันนี้พวกเขาได้ประกาศออก

มาว่าตั๋วคอนเสิร์ต ABBA Voyage จะจัด

จำาหน่ายในวันที่ 3 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

คอนเสิร์ต ABBA Voyage จะเปิด

รอบแรกในวันที่ 27 มีนาคม ปี 2022 และ

จะได้เห็นวง ABBA 

แสดงในเวอร์ชัน

ดิจิทัล พร้อมกับเพลง

ฮิตและเพลงโปรด

ของใครหลายๆ คน 

รวมไปถึงเพลงใหม่

ของพวกเขา ‘I Still 

Have Faith in You’ 

and ‘Don’t Shut 

Me Down’ ร่วม

กับวงดนตรีสด ที่มีเจมส์ ไรท์

ตัน อดีตมือคีย์บอร์ดของวง 

Klaxons และนักร้องที่มีชื่อ

เสนอเข้าชิงรางวัล BRIT อย่าง 

Little Boots มาร่วมด้วย

แฟนๆ ของ ABBA 

เตรียมพร้อมสำาหรับคอนเสิร์ต 

ABBA Voyage ซึ่งจะเปิดให้

จองตั้งแต่ 10 โมงเช้าของวันที่ 

3 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 

2022 ทาง abbavoyage.com 

และสำาหรับตั๋วพิเศษจะจัด

จำาหน่ายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 

เวลา 10 โมงเช้า.

ว

โปรดอย่าด้อยค่าอาชีพคนอื่น!

‘ซาร่า’สุดภูมิใจเป็นแม่ค้าปลาร้า

“Unstoppable” แองเจลา ลี ราชินีรุ่น

อะตอมเวต กำาลังจับตาดูฟอร์ม “ว่าที่ผู้ท้าชิง” 

จากการแข่งขันเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอม

เวตหญิง ซึ่งจะจัดขึ้นในศึก ONE: NEXTGEN 

ที่จะถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 

2564 โดยเจ้าตัวออกมาเก็งผลว่าใครจะ

เป็นสองคนสุดท้ายที่

จะผ่านเข้าสู่รอบ

ชิงชนะเลิศ

ต่อไป 

ขณะ

ที่แชมป์

โลก ONE รุ่น

อะตอมเวตหญิง “แองเจ

ลา ลี” ต้องพักจากการ

ลงสังเวียนเพื่อทำาหน้าที่

คุณแม่ดูแลลูกน้อย เธอ

ก็ยังติดตามฟอร์มการ

ต่อสู้ของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 

8 คนในเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 

รุ่นอะตอมเวตหญิงอย่าง

ละเอียด เพื่อวางแผนล่วง

หน้าในการรับมือกับ “ว่าที่ผู้ท้าชิง” ในอนาคต

แองเจลาวิเคราะห์ผู้เข้าแข่งขันเวิลด์ 

กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง โดยหลัง

จากได้ชมการแข่งขันรอบแรกในศึก ONE: 

EMPOWER เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา แองเจ

ลาเผยความรู้สึกว่าเป็นเกมที่น่าตื่นเต้น มีทั้ง

การพลิกล็อกและดรามาตามมามากมาย โดย

มองว่าเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้และเป็นโอกาส

ของทุกคนจริงๆ

อย่างไรก็ตาม แองเจลาเผยว่า ไฟต์ที่

เตะตาเธอมากที่สุดเป็นศึกพลิกล็อกระหว่าง

นักปล้ำาสาวแดนโรตี “ริตู โฟกาต” ที่โกงความ

ตายพลิกเอาชนะตัวเต็งอย่าง “เมง โบ” นักสู้

สาวชาวจีนไปได้

อีกไฟต์ที่ทำาให้แองเจลาน่ังไม่

ติดเก้าอ้ีคือคู่ของ

อดีตแชมป์

สองประเภท

กีฬาชาว

ไทยอย่าง 

“แสตมป์ 

แฟร์

เท็กซ์” ท่ี

กลับมาแก้แค้นอริ

เก่า “อาลีโอนา 

ราสโซฮินา” จอม

เก๋าชาวยูเครนได้

แบบสูสี

เมื่อได้

เห็นฝีมือของสาว

แกร่งแต่ละคน

แล้ว แองเจลาก็

พอจะมีตัวเต็งในใจว่าใครจะได้ผ่านไปสู่รอบชิง

ชนะเลิศของเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ครั้งนี้ ซึ่งหนึ่ง

ในนั้นจะเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดจากเธอ โดยแอง

เจลาเผยว่า

“ฉันคิดว่ามีแนวโน้มสูงที่เราจะได้เห็น

แสตมป์เจอกับริตูในรอบชิงฯ ฉันว่าทั้งสองคน

เป็นนักสู้ที่เก่งกาจ พวกเธอต่างมีทั้งจุดแข็ง

และจุดอ่อน แต่มันคงสนุกน่าดูที่ได้เห็นนัก

มวยไทยกับนักมวยปล้ำามาชนกัน”. 

linkthaipost@gmail.com

ตัวแม่มาเอง!‘แองเจลา ลี’เก็งผลคู่ชิง

ศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง

‘ABBA’วงยุค70ปล่อยอีกเพลงนำาร่อง

ก่อนลุยคอนเสิร์ตดิจิทัลอวตารต้นปีหน้า

‘เคลียร์’กลับมากับ‘เธอไหวค่อยไป’

ถ่ายทอดความเจ็บปวดแสนงดงาม

หลังจากปล่อยเพลงที่มีความเข้มข้น หนักแน่น ใน

อัลบ้ัมชุดท่ี 5 “Grow In The Dark” (โกรว์ อิน เดอะดาร์ก) 

กันไปเมื่อปีที่แล้ว ล่าสุดวง “Klear” (เคลียร์) ศิลปินร็อก

เจ้าของเพลงฮิตสะกิดต่อมน้ำาตาแห่งค่าย genie records (จี

นี่ เรคคอร์ดส) กลับมาอีกครั้งกับภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูอบอุ่น

ขึ้น พร้อมซิงเกิล “เธอไหวค่อยไป” เพลงช้าเนื้อหาลึกซึ้ง 

ถ่ายทอดความเจ็บปวดที่งดงามของการเป็นคนข้างๆ ที่ทำาได้

แค่เพียงปลอบใจคนรักที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยังไปต่อไม่ไหว

แพท-รัณนภันต์ 

ยั่งยืนพูนชัย (นักร้อง

นำา) ที่ยังคงรับหน้าที่

เขียนและถ่ายทอด

บทเพลง พูดถึงความ

พิเศษของเพลงนี้ว่า 

“เนื้อหาของเพลงนี้จะ

เล่าถึงการได้ดูแลคนที่เรารักในวันที่เขากำาลังเสียใจ อยู่เคียง

ข้างคอยปลอบโยน และยอมปล่อยให้เขากลับไปหาคนที่เขา

รัก และเราก็จะอยู่ตรงนี้คอยดูแลได้เสมอ เหมือนเป็นความ

เจ็บปวดที่งดงาม เป็นมุมมองความรักเชิงบวกที่มีความ

ปรารถนาดีต่อกันเสมอ อย่างในท่อนฮุกของเพลงที่ร้องว่า 

“มีอะไรที่ฉันทำาให้เธอได้บ้างไหม ในเวลาที่เขาทำาเธอให้

เสียใจ จะไม่ไปไหนไกล จับมือเธอไว้สักหน่อย ให้ฉันคอย

ดูแลเธอตรงนี้” เรียกได้ว่าเป็นเพลงช้าที่ฟังแล้วได้อารมณ์

หม่นเศร้าของคนดูแล ที่เป็นได้แค่เพื่อน และถือเป็นการ

เปิดฤดูกาลใหม่ของพวกเรา Klear จริงๆ ค่ะ ซึ่งในตอนนี้วง

ก็กำาลังทำางานเพลงกันอย่างต่อเนื่อง อยากให้แฟนเพลงได้

ติดตามกันค่ะ”.



12 ขาวประชาสัมพันธ

สรางราย ด       ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผูแทนราษฎรคนที่  และ พล.ท. สีหเดช 

ดีสนธิโชติ ประธานสถาบันพั นาสงเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย จับมือ อสังหาริมทรัพยใหญ 

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอรตี้ หนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน  ปลูกกัญชาทางการแพทย สรางรายได

ฟนเศรษฐกิจหลังโควิดคลี่คลาย เตรียมเปดเสนทางทองเที่ยวสายกัญชานครพนม ณ โรงเรือน

กัญชาตนแบบ จ.นครพนม

สํารวจความพงพอใจ     ทัศนีย เปาอินทร รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี 

และ ผศ.อัครนัย ขวัญอยู พรอมดวย อ.วิชาญ กิตติรัตนพันธ จากสํานักงานศูนยวิจัยและให

คําปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมแถลงขาวผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

และการเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวทางระบบราชการ .  พบมีคาเ ลี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง .  จาก

คะแนนเต็ม  จากการสํารวจกลุมประชาชนที่รับบริการกรมบังคับคดี ,  รายทั่วประเทศ  

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการแจงวั นะ

ณ หอประชุมทวารวดีศรีพระประโทณ 

ดร.กษมา ปองกัน ผูอํานวยการ สพป.นครปฐม 

เขต   เปนประธานในพิธีรับตราพระราชทาน  

บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย  

ของปการศึกษา  โดยมี ดร.วีระ บัวผัน 

รองผูอํานวยการ สพป.นครปฐม เขต  กลาว

รายงานถึงวัตถุประสงคในการจัดพิธีรับตรา

พระราชทาน บานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย  

พรอมกันน้ี มิน ประจวบวัน รองผูอํานวยการ 

สพป.นครปฐม  เขต  รวมพิธีดังกลาว  

ซ่ึงในปน้ี โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม 

เขต  ผานการประเมินไดรับ ตราพระราชทาน 

บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย   

และโรงเรียนวัดสามควายเผือก เปน  ในจํานวน 

 โรงเรียนที่ไดรับตราพระราชทานในครั้งนี้  

ป ิทินสังคม กิจกรรม ปร มชั่น

หลังจากดําเนินการสนับสนุนทุน ครงการยุววิสาหกิจ

เริ่มตน (   ) ประจําป  จนประสบ

ความสําเร็จแลว ดร.ชาญวิทย ตรีเดช ผูจัดการกองทุนพั นา

ผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (  ) เดินหนา

สานตอดวยการจัด พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

( ) กับหนวยงานเครือขายรวมพั นาผูประกอบการ (  

) ในวันท่ี  พ ศจิกายน เวลา .  น. ณ หองแถลงขาว 

อาคารพระจอมเกลา กระทรวงการอุดมศึกษา  ในรูปแบบ

ออนไลน รวมกับเครือขายท่ัวประเทศ และถายทอดทางเฟซบุก

ของ   ดวย

รงพยาบาลเจาพระยา พรอมทีมจักษุแพทยเ พาะทาง

สําหรับเด็กจัดแพ็กเกจ โปรยิ้มสดใส..ใสใจสุขภาพดวงตา  

แนะนําผูปกครองพาบุตรหลานตรวจเช็กสุขภาพดวงตาใน

ราคาพิเศษกอนเปดเทอม เน� องจากการเรียนออนไลนท่ีผานมาน้ัน 

เด็ก  ใชสายตากับจอคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และสมารทโฟน

เปนเวลานานเกินขีดจํากัด เสี่ยงตอการเกิดโรคคอมพิวเตอร

วิชั่นซินโดรมและอาจสงผลกระทบตอการเรียนได สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ศูนยจักษุ  ชั่วโมง โทร. - -  

หรือทาง   

ศนยการคา วเจอรพารค และสเปลล พารค จัดงาน 

  มหกรรมขนมหวานนานาชาติ รวมที่สุด  

ขนมไทย, เคก, เบเกอรี่, ช็อกโกแลต, ครัวซองต จากรานดัง

กวา  รานคา อาทิ   ,  , 

ทองยอย,  , . เกา และอ� น  อีกมากมาย ให

สายหวานไดฟนแบบทามกลาง สวนดอกไมสีสันสดใสหอมหวาน 

ตั้งแตวันที่  -  ตุลาคม ณ  บริเวณ แคสคาตา และ

สปอตไลท  ชั้น   ศูนยการคาฟวเจอรพารค และสเปลล

ป มา พรประ า กรรมการผูจัดการ และประพล 

พรประภา รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ฐิติกร รวมทําบุญให

ของขวัญวันคลายวันเกิดหลาน  ซ่ึงเปนหลานคุณตา  ดร.ชุมพล 

พรประภา นองไอยา  ครบรอบ  ป และ นองบี  ครบรอบ 

 ป ดวยการสงกําลังใจรวมฝาวิก ตโควิด-  มอบเคร� องให

ออกซิเจน อัตราไหลเวียนอากาศสูง อุปกรณการแพทยสําหรับ

การรักษาผูปวยที่ติดเชื้อโควิด-  จํานวน  เคร� อง มูลคา 

,  บาท ใหกับโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ ลิมพระเกียรติ 

ศนยทันตกรรม รงพยาบาลหัวเ ียว ขอเชิญชวน

ผูประกันตนในระบบประกันสังคมทุกโรงพยาบาล เขารับ

บริการถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน และผาฟนคุด  โดยไมตอง

สํารองจาย ภายใตวงเงินคนละ  บาทตอป ตั้งแตวันนี้  

 ธันวาคม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย

ไดที่ ศูนยทันตกรรม โทร. - -  ตอ , 

ราน หตี่เลา ( ) รานหมอไฟจีนพรีเมียมระดับ

โลก ลองเปดสาขาใหมสาขาที่สองในจังหวัดภูเก็ต และสาขา

ที่เจ็ดของประเทศไทย ณ ศูนยการคาจังซีลอน ปาตอง ภูเก็ต 

จัดโปรโมชั่นพิเศษ เม� อซื้อเมนูเคร� องด� มชานมไขมุก  แกว 

รับอีก  แกวฟรีทันที  (สําหรับลูกคาที่เปนสมาชิกโดยเ พาะ) 

เร่ิมแลวต้ังแตวันน้ี ถึงส้ินเดือนตุลาคม เวลา .   .  น. 

ณ ชั้น  โซนเดอะพอรท อารีนา ศูนยการคาจังซีลอน 

ปาตอง ภูเก็ต ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่โทร. - - , 

- -  หรือ  // . . /

สพป.นครปฐม เขต 1 จัดพิธี
รับตราพิธีรับตราพระราชทาน บานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย

กลุม  

  

 ( ) การรวมตัว

ของพันธมิตรผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคโนโลยีและบล็อก

เชนชั้นนําของประเทศไทย 

ไดแก บริษัท เจเวนเจอรส 

จํากัด,   , 

เอพี ทยแลนด สานตอความรวมมอ อิเกีย ประเทศ ทย เปดตัวตนแบบสเป  

      บริษัท เอพี (ไทยแลนด) ผูนําดานการพั นาอสังหาริมทรัพย ภายใต

พันธกิจ   เพ� อสงมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่ลูกคาสามารถเลือกได นําโดย 

กมลทิพย บํารุงชาติอุดม รองกรรมการผูอํานวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม ประกาศ

เดินหนาความรวมมือระยะยาวกับ อิเกีย ประเทศไทย นําโดย ทอม ซูเทอร ผูจัดการสโตร 

อิเกีย ประเทศไทย เปดตัวตนแบบสเปซ -   การออกแบบสเปซยุคใหม 

ชูแนวคิด ยั่งยืน ยืดหยุน ยืนยาว  เซตมาตรฐานใหมเจาะตลาดแมสคอนโด สงยูนิตเลยเอาท

ดีไซนพิเศษ พรอมฟงกช่ันการอยูอาศัยสุดเอ็กซคลูซีฟ แก โจทยการใชชีวิตโลกยุคใหมในคอนโด 

ตอบไลฟสไตลลูกคาคนเมืองนิวเจเนอเรชั่น เพ� อการใชชีวิตที่ดีกวา คลองตัวกวา สัมผัสไอเดีย

และความพิเศษกับแฟล็กชิพคอนโดแบรนด  โ มใหม ประเดิมทําเลแรก  

รัตนาธิเบศร เวสตตัน  คอนโดใหมใกลรถไฟฟาเพียง  เมตร ถึงสถานีบางกระสอ เริ่ม 

.  ลานบาท ฟรีเฟอรนิเจอรแพ็คเกจเซ็ตใหญ เตรียมเปดใหชมหองชุดที่จะปลุกพลังในตัว

คุณทุกวันของการอยูอาศัย เริ่มวันที่ -  พ ศจิกายนนี้  

รวมชมไลฟเปดตัว xCHAIN ระบบบล็อกเชน

พรอมใชงานจริงสําหรับธุรกิจและนักพั นา 

จาก     ( ) และพันธมิตร 

  และ   

ขอเชิญรวมงานเปดตัวออนไลน  

    ปรากฏการณ

ความร่วมมือเพื่ อ เทคโนโลยีบล็อกเชน

ประเทศไทย กับ  ระบบนิเวศบล็อก

เชน (  ) ของคนไทยที่

พั นาเสร็จสมบูรณพรอมใชงานจริง 

ครั้งแรกที่สถาบันการศึกษา เอนเทอร

ไพรส ธุรกิจ และผูพั นาซอฟทแวร รวมกัน

เปนผูตรวจสอบธุรกรรม (  ) 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากผูพั นาบล็อกเชน 

     โดยปรมิ

นทร อินโสม,  โดม เจริญยศ,  

 และทศพร บรรเจิดกิจ,  -

 ,  และวรพจน 

ธาราศิริสกุล,   ทําความเขาใจ

การใชงาน  เทคโนโลยีบล็อกเชน

สําหรับทุกคน จาก วรวิทย รัตนธเนศวิไล 

และ อํานาจ ลักษณภู,    ทีม

ผูพั นาระบบ และรวมพูดคุยถึงการใชงาน 

และพั นาแอปพลิเคชันจริงบน  

จากตัวแทนสถาบันการศึกษา และธุรกิจ 

โดย อ.ดร. อัคเดช อุดมชัยพร, หัวหนาศูนย

วิเคราะหขอมูลดิจิทัลอัจ ริยะพระจอมเกลา

ลาดกระบัง ปยพันธ วงศยะรา , -

 สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย - , 

    และอภิชัย 

เรืองศิริปยะกุล ,   

.

พบกับ    -

  ในวันอังคารที่  ตุลาคม เวลา 

-  น. ทาง   เพจ 

    ( ) 

. . /  หรือกด

ติดตามไดที่ // . / /  

คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๒๓/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายโซเย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๓๒๘-๐-๕๑๖๒๐-๘ 

ช� อบัญชี นายโซเย

- นายโซเย ๕,๓๕๘.๓๐ บาท

(ณ วันที่ ๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี ๗๑๓-๐-๐๐๗๐๒-๙

ช� อบัญชี นายโซเย

- นายโซเย ๒๗๘,๑๐๑.๗๐ 

บาท (ณ วันที่ ๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี ๓๒๘-๐-๙๗๒๐๘-๘

ช� อบัญชี นายโซเย

- นายโซเย ๕๖,๓๔๑.๒๓ 

บาท (ณ วันที่ ๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔)

จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓๓๙,๘ ๑.๒๓ บาท (สามแสนสามหม� นเกา

พัน แปดรอยหน่งบาทย่ีสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนาย เย กับพวก

 

(นางสาววสันตศิริ ทรัพยสิรินทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ          

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๓๑/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายอิทธิพล ปญญาใส กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาคําเข� อนแกว 

เลขท่ีบัญชี ๖๗๙-๐-๕๒๓๑๖-๒ 

ช� อบัญชี นายอิทธิพล ปญญาใส 

- นายอิทธิพล 

ปญญาใส

๑,๐๐๗.๗๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร 

เลขท่ีบัญชี ๔๓๖-๒-๑๒๗๒๘-๔ ช� อบัญชี 

.   

- .  

(นายพูมะลีน

พะสะหวัด)

๓๙๕,๙๕๙.๙๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ จํานวน ๓๙๖,๙๖ .๖๓ บาท 

(สามแสนเกาหม� นหกพันเการอยหกสิบเจดบาทหกสิบสามสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายอิท ิพล ปญญาใส กับพวก

วาที่ ร.ต.

(องอาจ ชูถึง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

วาที่ ร.ต.

(องอาจ ชูถึง) (นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๒๔/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายมณฑล น่ิมย่ีสุน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน)สาขา เซ็นทรัล พลาซา แกรนด พระราม 

๙ ประเภทบัญชี ออมทรัพย เลขท่ีบัญชี ๔๐๔-๙-

๕๙๗๘๖-๔ ช� อบัญชี นางสาวธนวรรณ ราชตา 

- นางสาว

ธนวรรณ

ราชตา

๓,๘๖๘,๙๑๔.๖๒ 

บาท (ณ วันท่ี 

๗ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓,๘๖๘,๙๑๔.๖๒ บาท (สามลานแปดแสนหก

หม� นแปดพันเการอยสิบส่ีบาทหกสิบสองสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายมณฑล นิ่มยี่สุน กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายกิตติพงศ ศรีมานนท)

พนักงานเจาหนาที่

(นายกิตติพงศ ศรีมานนท)
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13ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๒๑๐/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยนายชัยวุฒิ นันทวิสัย ผูรับมอบอํานาจชวง  โจทก 

ไดย� นฟอง นางสาวปริศนา สุทาวา จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน 

๓,๕๔๖,๓๐๐.๙๕ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของ

พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและ

พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนา  คําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวปริศนา สุทาวา จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวัน

ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้

ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

        ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

         (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๒๐๑/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โดยนางสาวอธิการ เขียวชัย ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก 

ไดย� นฟอง นางสาวมัณทิรา คิดหมาย จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตาม คําพิพากษา รวมจํานวน 

๑,๓๐๔,๙๔๓.๓๙ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของ

พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและ

พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวมัณทิรา คิดหมาย จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

         (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

               เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๗๗๓/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนายยุทธนันท วงษขยาย ผูรับมอบ

อํานาจ โจทก ไดย� นฟอง นายสิทธิพรหรือนิติธร อรุณะวงศา ท่ี ๑ นางสาวชญาณพัฒน พลมนตรี หรือนางสาวณัฐนันท 

ชัยถิรวราพัฒน ท่ี ๒ นางสาวสุภาวดี อรุณะวงศา ท่ี ๓ จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา รวม

จํานวน ๔,๗๑๑,๒๖๐.๖๐ บาท และจําเลยมีหน้ีสินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหน้ีสินและตองตามขอสันนิษฐาน

ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสาม

เด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยท่ี ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวชญาณพัฒน พลมนตรี หรือนางสาวณัฐนันท ชัยถิรวราพัฒน จําเลยที่ ๒ ทราบ

แทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไป

ศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง   

                  

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ 

รวมกับ บี.กริม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

สมเด็จยา 90 ประจําป 2564 ใหแกนักศึกษา

พยาบาลทั่วประเทศ เพ� อสืบสานตามแนว

พระปณิธาน และเจตนารมณทางวิชาชีพ

พยาบาลตามรอยสมเด็จยา ในการสงเสริม

พัฒนาศักยภาพบุคลากร “พยาบาล” ซึ่งเปน

อาชีพท่ีสําคัญอยางย่ิง ในการสรางคุณประโยชน

ใหแกสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะ

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส

โควิด-19 ที่สงผลกระทบกับประชาชนใน

วงกวาง ซ่ึงบุคลากรทางการแพทย ท้ังทีมแพทย 

และพยาบาล ถือเปนบุคลากรดานหนาที่มี

ความสําคัญอยางย่ิงในการชวยเหลือดูแลผูปวย 

ดวยความทุมเท เสียสละ เพ� อใหคนไทยทุกคน

สามารถผานพนวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปดวยกัน 

ดร.ฮาราลด ลิงค ประธาน บี.กริม 

และประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จ

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมกับ บี.กริม มอบทุนการศึกษาสมเด็จยา 90 ประจําป 2564 

ใหนักศึกษาพยาบาลรวม 890 ทุน พัฒนาศักยภาพ “พยาบาล” สรางคุณประโยชนใหสังคมและประเทศในระยะยาว

GPSC มอบเงินสนับสนุน

การจัดงานปยมหาราชานุสรณ 2564

ณรงคชัย วิสูตรชัย ผูจัดการฝายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธและกิจการ

สาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ หรือ GPSC แกนนํา

นวัตกรรมธุรกิจไฟฟากลุม ปตท. มอบเงินบริจาคสนับสนุนการจัดงาน

ปยมหาราชนุสรณ 2564 จํานวน 100,000 บาท  ใหกับ อัจฉรินทร 

พัฒนพันธชัย นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน

พระบรมราชูปถัมภ และประธานคณะกรรมการดําเนินงานปยมหา

ราชานุสรณ 2564 เพ� อเฉลิมพระเกียรติและนอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รวมท้ังสมทบกองทุนจุฬา

สงเคราะหและกองทุนอาหารกลางวัน ใหแกนิสิตที่มีความประพฤติดี

แตขาดแคลนทุนทรัพย อีกทั้งเพ� อสนับสนุนอุปกรณ Tablet เพ� อใชใน

การเรียนออนไลนใหกับนิสิตหรือใชในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชน

ตอสังคม

พิธีฯ ดังกลาว จัดขึ้น ณ สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ถนนพญาไท แขวงวังใหม 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รวมยินดี     วัลลภ เจริญรมย กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิกปา (ประเทศไทย) พรอมดวย

พนักงานบริษัท ซิกปา (ประเทศไทย) มอบกระเชาดอกไมรวมแสดงความยินดีกับ ธิบดี วัฒนกุล 

ในโอกาสไดรับตําแหน�ง ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง  ณ กรมสรรพสามิต  

เปดตัว  “กาวดวยธรรม MERIT RUN กาวไปไหวพระ 9 วัด” ครั้งที่ 5     คณะกรรมการ

กองทุนเพ� อผูปวยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวร

นิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ  จัดงานแถลงขาว “กาวดวยธรรม” ครั้งที่ 5 โดยใชช� อวา 

“กาวดวยธรรม MERIT RUN กาวไปไหวพระ 9 วัด” เพ� อนํารายไดไปมอบใหกับ 17 

โรงพยาบาล ในพระอุปถัมภ โดยมีศาสตราจารยพิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรรมการ

กองทุนเพ� อผูปวยและโรงพยาบาลในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวร

นิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ กลาวเปดงาน  พรอมดวย ลาวัลย กันชาติ, ดร.ลักขณา  

ลีละยุทธโยธิน, ปติ ลีเลิศพันธ,วิทูร เลิศพนมวรรณ, ยุพิน ชัยวิกรัย, แสงจันทร อนุรักติพันธุ, 

ดร.จันจิรา จันทร โฉม และสุวิกรม  อัมระนันทน รวมงานแถลงขาว ณ หองโถง อาคารมนุษย

นาควิทยาทาน  พิพิธภัณฑและหองสมุดเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

เชิญคุณมาสัมผัสความอรอยของชุด

น้ําชายามบาย “อินดัลเจนท” (Indulgence 

Afternoon Tea) และ “กลิ๊ทฟรี” (Guilt-free 

Afternoon Tea) ที่ล็อบบี้ เลานจ โรงแรม  

สินธร เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ โปรโมชั่นพิเศษ 

- รับบัตรกํานัล 500 บาททันที เม� อจองชุด

น้ําชายามบายชวงวันจันทร - วันพฤหัสบดี 

ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

หอมละมุนกรุนกลิ่นชาระดับพรีเมี่ยม 

ทั้งชาสมุนไพรและชาออรแกนิกที่มีใหเลือก

มากมาย ไมวาจะเปน ชาพีช 

บลอสซั่ม ชาเรดโรส ชา

อัสสัมเออเกรย ฯลฯ จิบคูกับ

ชุดนํ้าชายามบาย “อินดัลเจนท” 

ที่ พร อม เสิ ร ฟสโคนสูตร

พิเศษท้ังสโคนตนตํารับและ

บียอชพิชตาชิโอ สําหรับผูที่

ช� นชอบความหอมหวานสุด

คลาสสิค เสิรฟพรอมแยม

สตรอเบอรรี่ผสมราสเบอรรี่ 

คล็อตเทตครีม และเลมอนเคิรด 

ล้ิ มลอง เมนู ขอ งว า งสุ ด พิ เ ศษที่

รังสรรคขึ้นเพ� อเพิ่มความสดช� นคลาย

รอน ไมวาจะเปน แซนวิชปูผงกะหรี่

และแตงโม ล็อบสเตอร โรลราดซอส

แมร่ีโรส มูสโกทชีสเสิรฟคูองุน ตับหาน

เสิรฟคูมะมวงและบียอช ทารตมะ

เขือเทศสอดไสสลัดปลาทูน�าพรอมผัก

ดอง ตามดวยเมนูของหวานอยาง 

ยูซุปอบ – อิตาเลี่ยนเมอแรงเนื้อ

ครีมละมุนสอดไสดวยยูซุเคิรดผสมแครกเกอร 

เคกโอเปราชาโคล - เคกชาโคลผสมอัลมอนด

หอมกรุนไปดวยไซรัปและครีมกาแฟ แอ็ปเปล

สเพียร – ไวทช็อกโกแลตสอดไสดวยแอ็ปเปล

เขียวอบน้ําผึ้ง และช็อกโกแลตทรัฟเฟล – 

ดารกช็อกโกแลตจากประเทศฝรั่งเศสคลุก

เคลากับผงโกโกสุดเขมขน

สําหรับผูที่รักสุขภาพไมควรพลาด 

ชุดน้ําชายามบาย “กลิ๊ทฟรี” (Guilt-free 

Afternoon Tea) ลิ้มลองสโคนฟกทองและ

สโคนเชอรรี่สูตรไรแปงหวานนอย เสิรฟคูกับ

สตอเบอรี่ผสมราสเบอรี่แยม ครีมมะพราว      

ุดนา ายามบาย   

  -  ทโร รม น ร เ มปน ก กรุ เท

และครีมมะนาว อิ่มอรอยกับเมนูเอาใจผูรัก

สุขภาพอยาง ทารตมันมวงกับงาสอดไสครีม

ดอกกระหล่ําและเห็ดทรัฟเฟล เตาหูและ

ขาวโพดผัดซอสเผ็ดเกาหลีเสิรฟบนขาวพอง

เบอรี่ แซนวิทบรีทรูทดองกับหัวไชเทาแดง

และอโวคาโด เตาหูญี่ปุนคลุกกับมะพราวคั่ว

และแยมบัลซามิก ตามดวยเมนูของหวานอยาง 

มูสพีแคนไสพีชและมะนาวเคลือบดวยโกโก

บัตเตอร ทารตซากุระเสิรฟพรอมครีมเตาหู

วานิลลาพรอมนํ้าผ้ึงยูซุเจลล่ีและสตอเบอร่ีสด 

เคกเตาหูชาเขียวไสราสเบอรี่

พรอมครีมพิตาชิโอ โกโกผสม

อินทผลัม อัลมอนดและเม็ด

มะมวงหิมพานต แซมความ

หวานซอนเปรี้ยวดวยมะมวง

และเสาวรสเจล

ชุ ด น้ํ า ช า ย า ม บ า ย 

“อินดัลเจนท” (Indulgence 

Afternoon Tea) และ ชุดน้ําชา

ยามบาย “กลิ๊ทฟรี” (Guilt-free 

Afternoon Tea) พรอมเสิรฟคุณ ทุกวันตั้งแต

วันน้ี ในราคาชุดละ 1,900++ สําหรับ 2 ทาน 

(สามารถเติมชาเพ่ิมไดทานละ 1 คร้ัง) สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมและสํารองที่นั่ งไดที่ โทร.

0-2095-9999 หรือเย่ียมชมเว็ปไซตชองโรงแรม

ไดที่ www.kempinski.com/en/bangkok/

sindhorn-hotel/

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ 

เปดเผยวา มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีน้ี เปนอีกหน่ึง

ความภาคภูมิใจท่ี บี.กริม ไดรวมสนับสนุน

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลดานการ

ศึกษามากวา 30 ป ดวยเล็งเห็นวา

เปนอาชีพที่สรางประโยชนใหกับผูคน

จํานวนมาก เปนอาชีพที่ผูกพันกับคน

ทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ดังน้ันการพัฒนา

สงเสริมบุคลากรพยาบาลใหมีคุณภาพ 

คุณธรรม และเปนที่พึ่งพาของผูปวย 

จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีควรไดรับการสงเสริม

เปนอยางยิ่ง

ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่ผานมา บี.กริม ให

ความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมเพ� อสังคม 

เพ� อมอบโอกาสที่ดีในชีวิตใหแกคนไทย โดย

ร่วมสนับสนุนโครงการและมูลนิธิเพื่อการ

กุศลตางๆ อยางตอเน� อง สอดคลองตาม

ปรัชญาการดําเนินธุรกิจของ บี.กริม ตลอด

ระยะเวลา 143 ป ดวยรากฐาน “การดําเนิน

ธุรกิจดวยความโอบออมอารี” ที่มุ งสราง

ประโยชนใหกับผูคน สังคม และสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน

นางพวงเพชร บุญสาย เลขานุการมูลนิธิฯ 

กลาววา มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระ

ศรีนครินทราฯ กอตั้งขึ้นในป 2523 มูลนิธิฯ 

ไดเฉลิมฉลองโอกาสท่ีสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมมายุ 90 

พรรษาดวยการมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง

สาธารณสุข โดยใชช� อทุนวา “ทุนการศึกษา

สมเด็จยา 90” โดยแรกเริ่มมูลนิธิฯ ไดมอบ

ทุนการศึกษาใหทุนละ 5,000 บาทตอป ตอ

มาไดเพิ่มเปนทุนละ 8,000 บาท ในป 2550 

และไดเพิ่มเปนทุนละ 10,000 บาท ในป 

2562 เปนทุนสําหรับการศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1 

จนจบหลักสูตร 4 ป โดยตลอด 31 ปท่ีผานมา 

มีผูไดรับ “ทุนการศึกษาสมเด็จยา 90” รวม

ทั้งสิ้น 6,104 ทุน โดยสําเร็จการศึกษาแลว

จํานวน 1,217 คน ซึ่งทุนการศึกษานี้ ไมมี

ขอผูกมัดใดๆ มีเพียงความมุงหวังที่จะเห็น

นักศึกษาปฏิบัติตนใหเปนพยาบาลที่ดี พรอม

สรางประโยชนเพ� อสังคมตอไป

ในป 2564 นี้ มูลนิธิฯ รวมกับ บี.กริม 

มอบทุนการศึกษาสมเด็จยา 90 รวมทั้งสิ้น 

890 ทุน ประกอบดวยวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี 30 แหงท่ัวประเทศ จํานวน 690 ทุน, 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จํานวน 60 ทุน, 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จํานวน 60 ทุน 

และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 30 ทุน 

นอกจากนี้ ยังไดมอบทุนการศึกษาสําหรับ

นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอีก 

8 แหง รวมเปนทุนการศึกษาที่มอบในปนี้

ทั้งสิ้น 9,150,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพรอม

ให้นักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานเมื่อจบ

การศึกษา ดวยการจัดอบรม “โครงการตาม

รอยสมเด็จยา” สําหรับนักศึกษาพยาบาล

ช้ันปท่ี 3 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ที่ ไดรับ “ทุนการศึกษาสมเด็จยา 90” ใหมา

เขาคายในกรุงเทพฯ เพ� อเปดโอกาสให

นักศึกษาพยาบาลรุนใหม ไดเรียนรูแนวคิด 

ความเสียสละ และการมุงเนนประโยชน

สวนรวม เพ� อสืบทอดเจตนารมณทางวิชาชีพ

พยาบาล และอุดมการณตามรอยสมเด็จยา 

เพ� อการพัฒนาประเทศชาติตอไป ซึ่งมีการ

จัดมาแลวรวม 4 รุน แตในชวง 2 ปนี้ จําเปน

ตองงดกิจกรรมดังกลาวดวยสถานการณการ

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19
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14 ต่างประเทศ-กีฬา

จีนเลื่อนปักกิ่งมาราธอนสู้ ไวรัส
กัมพูชาห้ามคนถือสองสัญชาติเป็นนายกฯ

พนมเปญ • ส.ส.กัมพูชาผ่านกฎหมายไขรัฐธรรมนูญ ห้าม

ผู้นำาทางการเมืองถือสองสัญชาติ ในการประชุมเมื่อวันจันทร์

ที่ 25 ตุลาคม นายกรัฐมนตรีฮุน เซน กล่าวเมื่อวันที่ 6 

ตุลาคม เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมแก้รัฐธรรมนูญในเรื่อง

นี้ ระบุว่ามีความจำาเป็นต้องแก้ไขเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ

ชาติและหลีกเลี่ยงการแทรกแซงจากต่างชาติ หลังการแก้ไข

รัฐธรรมนูญมาตรานี้ ได้รับการรับรองจาก ส.ส. ฮุน เซนกล่าว

ว่า ประตูได้ปิดตลอดกาลสำาหรับชาวเขมรที่ถือสองสัญชาติที่

ต้องการจะดำารงตำาแหน่งสูงของประเทศ โดยเฉพาะตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของกัมพูชาท่ีท้ัง 

111 ที่นั่งเป็นของพรรคประชาชนกัมพูชาของนายกฯ ฮุน เซน 

โหวตผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้เมื่อวันจันทร์ หลังมี

การอภิปรายเพียงเล็กน้อย การแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรานี้

ระบุว่า ผู้สมัครในตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี, ประธานรัฐสภา, 

ประธานวุฒิสภาและสภารัฐธรรมนูญ จะต้องถือสัญชาติ

กัมพูชาเพียงสัญชาติเดียว ไม่กี่วันหลังจากฮุน เซน ประกาศ

ว่าจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรานี้ สม รังสี อดีตผู้นำา

ฝ่ายค้านของกัมพูชา ซึ่งเขาถือหนังสือเดินทางของฝรั่งเศส

ด้วย โพสต์ทางเฟซบุ๊กว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้เป็น

กฎหมายชาตินิยมที่ออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะ สมลี้ภัยใน

ฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 2558 หลังจากโดนตั้งข้อหาปลุกปั่นยุยงและ

หมิ่นประมาท ต่อมาพรรคฝ่ายค้านของเขาโดนยุบพรรคใน

ปี 2561 

แอมเนสตีเตรียมปิดสำานักงานในฮ่องกง 

ฮ่องกง • แอมเนสตีอินเตอร์เนชั่นแนล (เอไอ) เผยจะ

ปิดสำานักงานในฮ่องกง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ถูกคุมคามจาก

กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติท่ีจีนประกาศใช้กับฮ่องกงเมื่อปี

ท่ีแล้วหลังเกิดการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่ และ

บ่อยครั้งเกิดความรุนแรง อันชุลา มายา ซิงห์ เบส ประธาน

คณะกรรมการบริหารเอไอแถลงเมื่อวันจันทร์ว่า เป็นการ

ตัดสินใจที่ยากลำาบากที่จะต้องปิดสำานักงานในฮ่องกง แต่มี

ความจำาเป็นเนื่องจากกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกง 

ทำาให้เป็นไปไม่ได้ที่องค์การด้านสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงจะ

ทำางานได้อย่างมีเสรีภาพและปราศจากความกลัวที่จะโดน

ตอบโต้อย่างรุนแรงจากรัฐบาล เอไอทำางานในฮ่องกงมากว่า 

40 ปี ปัจจุบันมีสำานักงานในฮ่องกง 2 แห่ง คือ สำานักงานสาขา

ท้องถิ่นของเอไอที่ทำางานด้านสิทธิมนุษยชนและรณรงค์ใน

ประเด็นสิทธิมนุษยชนในฮ่องกง ล่าสุดมีการเผยแพร่รายงาน

เกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการออกกฎหมายความมั่นคงแห่ง

ชาติและเรื่องการใช้กำาลังของตำารวจต่อผู้ชุมนุมเรียกร้อง

ประชาธิปไตย ส่วนสำานักงานอีกแห่งของเอไอเป็นสำานักงาน

ใหญ่ของภูมิภาคนี้ ที่ทำาวิจัยและทำางานปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 

สำานักงานสาขาของเอไอในฮ่องกงจะปิดในวันท่ี 31 ตุลาคม 

ส่วนสำานักงานภูมิภาคจะปิดสิ้นปีนี้.

ปักกิ่ง • รัฐบาลจีนดิ้นรนควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ก่อนถึงโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนจะเป็นเจ้าภาพราว 100 วันข้างหน้า 

เมืองทางเหนือล็อกดาวน์ประชาชนหลายหมื่นคนในวันจันทร์ ส่ัง

ห้ามการท่องเที่ยวเดินทางข้ามมณฑลใน 5 พื้นที่ ส่วนการแข่งขัน

ปักกิ่งมาราธอนสุดสัปดาห์หน้าถูกเลื่อนอย่างไม่มีกำาหนดแล้ว 

รายงานของสำานักข่าวเอ

เอฟพีเมื่อวันจันทร์ท่ี 25 ตุลาคม 

2564 กล่าวว่า รัฐบาลจีนประ 

กาศข้อมูลอย่างเป็นทางการว่า

พบผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนาก่อโรค

โควิด-19 รายใหม่ 39 คน และ

ทำาให้ยอดรวมผู้ติดเช้ือรายใหม่

ในจีนจากการแพร่ระบาดท่ีสืบ

เน่ืองจากสายพันธ์ุเดลตาเพ่ิม

เป็นมากกว่า 100 รายในสัปดาห์

ท่ีผ่านมา 

แม้จำานวนดังกล่าวจะต่ำา                                               

มากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

ส่วนใหญ่ ในโลก แต่ จีน ยึด

นโยบายผู้ติดเช้ือเป็นศูนย์มา

ต้ังแต่เร่ิมแรก และทางการจีน

มุ่งม่ันจะขจัดการแพร่ระบาด

รอบล่าสุดน้ีให้ได้ โดยท่ีเหลือ

เวลาอีกแค่ 100 วันเศษก็จะเปิด

มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 

หลายชุมชนในกรุงปักก่ิง                                 

ถูกล็อกดาวน์แล้ว และประชา 

ชนได้รับคำาแนะนำาว่าไม่ควรเดิน

ทางออกจากเมืองหลวงแห่งน้ี

หากไม่จำาเป็น ถึงแม้ว่าการ

คมนาคมขนส่งออกนอกเมืองจะ

ยังให้บริการตามปกติ 

สวี เหอเจ้ียน รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงสารนิเทศ

ของปักก่ิง กล่าวระหว่างการ

แถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ แนะนำา

ประชาชนอย่าได้รวมตัวกันเป็น

หมู่คณะ และยกเว้นการเดินทาง 

“ท่ีไม่จำาเป็น” เพื่อออกนอกเมือง 

เจ้าหน้าท่ีกล่าวกันด้วยว่า 

ผู้ท่ีเดินทางเข้ามาเมืองหลวงจาก

พ้ืนท่ีอื่นๆ ท่ีพบผู้ติดเช้ือ จะต้อง

แสดงผลการตรวจโควิดเป็นลบ

ก่อนด้วย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ปักก่ิงมาราธอนประกาศว่า การ

แข่งขันท่ีกำาหนดไว้วันอาทิตย์ท่ี 

31 ตุลาคมน้ี จะเล่ือนไปอย่าง

ไม่มีกำาหนดจนกว่าจะแจ้งให้

ทราบ “เพ่ือป้องกันความเส่ียง

ของการแพร่กระจายโรคระบาด 

และเพ่ือปกป้องสุขภาพและ

ความปลอดภัยของนักว่ิง, เจ้า

หน้าท่ี และผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” คาดกัน

ว่าจะมีนักว่ิงมาร่วมการแข่งคร้ัง

น้ีราว 30,000 คน

ก่อนหน้าน้ี ท่ีเมืองอู่ฮ่ัน                                           

มณฑลหูเป่ย์ ซ่ึงพบผู้ติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนารายแรกเม่ือปลาย

ปี 2562 ผู้จัดการแข่งขันอู่ฮ่ัน

มาราธอนในวันอาทิตย์ท่ี 24 

ตุลาคม ก็ประกาศยกเลิกการ

แ ข่ง ขันอ ย่างกะ ทัน หัน เ ช่น

กัน คาดกันไว้ว่าจะมีนักว่ิงมา

เข้าร่วมการแข่งขันท่ีอู่ฮ่ันราว 

26,000 คน

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของ

จีนกล่าวเตือนด้วยว่า น่าจะพบผู้

ติดเช้ือเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากจีน

กำาลังเร่งตรวจเช้ือไวรัสในช่วง                                       

หลายวันข้างหน้า เพ่ือต่อสู้กับ

การแพร่ระบาดรอบน้ี ซ่ึงเชื่อม

โยงกับกลุ่มนักท่องเท่ียวในประ 

เทศท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปท่ัวจีน

เม่ือวันอาทิตย์ ทางการ

จีนส่ังระงับการท่องเท่ียวแบบ

กรุ๊ปทัวร์ข้ามระหว่างมณฑลใน 

5 พ้ืนท่ีท่ีพบผู้ติดเช้ือ รวมถึงใน

กรุงปักก่ิง 

ในภาคเหนือ ซ่ึงพบผู้ติด

เช้ือส่วนใหญ่ ทางการจีนกำาลัง

ตรวจเช้ือไวรัสให้กับประชาชน

คาร์ทูม • นายพลซูดานประ 

กาศสถานการณ์ฉุกเฉิน, ยุบ

คณะรัฐมนตรีและจะจัดตั้งรัฐ                                    

บาลใหม่เมื่อวันจันทร์ หลังทหาร

เข้าควบคุมตัวนายกรัฐมนตรี

อับดัลลา ฮัมด็อก และผู้นำาพล 

เรือนหลายคน  

เอเอฟพีรายงานว่า นาย

พลอับเดล ฟัตตาห์ อัลบูร์ฮัน 

ของซูดานแถลงทางโทรทัศน์

เ ม่ือวันจันทร์ ท่ี 25 ตุลาคม 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ท่ัวประเทศ, ยุบสภาอธิปไตย

เปลี่ยนผ่านคณะรัฐมนตรี และ

จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่

ก่ อนห น้า น้ีก ระทรวง

สารสนเทศของซูดานแถลงทาง

เฟซบุ๊กเมื่อวันจันทร์ว่า กองกำาลัง

ทหารร่วมของซูดานจับกุมตัว

นายกรัฐมนตรีอับดัลลา ฮัมด็อก 

หลังจากเขาปฏิเสธท่ีจะสนับสนุน

การรัฐประหาร นอกจากน้ียัง

มีการควบคุมตัวสมาชิกท่ีเป็น

พลเ รือนของสภาอธิปไตยท่ี

เป็นสภาปกครองประเทศ และ

รัฐมนตรีหลายคนของรัฐบาล

เฉพาะกาล พวกเขาโดนนำาตัว

ไปยังสถานท่ีแห่งหน่ึง ขณะท่ี

อินเทอร์เน็ตท่ัวประเทศโดนตัด

การให้บริการและมีการปิดถนน

สายหลักและสะพานท่ีเช่ือมต่อ

กับกรุงคาร์ทูม 

ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงาน

ว่า มีประชาชนหลายสิบคนออก

มาชุมนุมต่อต้านการควบคุม

ตัวนายกรัฐมนตรีและคณะ

รัฐมนตรี ด้วยการจุดไฟเผา

ยางรถยนต์บนท้องถนนหลาย

สายในกรุงคาร์ทูม กระทรวง

สารสนเทศระบุว่าทหารยิงกระ 

สุนจริงเข้าใส่ผู้ชุมนุม

สถานี โทรทัศน์ของทาง 

การซูดานเริ่มออกอากาศเพลง

รักชาติ

สมาคมวิชาชีพแห่งซูดาน 

กลุ่มท่ีอยู่ในสหภาพแรงงาน

ซูดานซ่ึงเป็นแกนนำาสำาคัญใน

การชุมนุมขับไล่ประธานาธิบดี

โอมาร์ อัล บาชีร์ จนพ้นจาก

อำานาจในปี 2562 แถลงการณ์

ประณามการรัฐประหารและ

เรียกร้องให้ประชาชนออกมาต่อ

ต้านรัฐประหารอย่างแข็งขัน 

ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2562 

ซูดานปกครองด้วยรัฐบาลเฉพาะ

กาลพลเรือน-ทหาร ทำาหน้าท่ี

ในช่วงเปล่ียนผ่านอำานาจไปสู่

การปกครองโดยพลเรือนเต็ม

รูปแบบ แต่เกิดความขัดแย้งข้ึน

ภายในกลุ่ม “ฟอร์เซสฟอร์ฟรี

ดอมแอนเชนจ์” (เอฟเอฟซี) ซ่ึง

เป็นแกนนำาในการชุมนุมขับไล่

ประธานาธิบดีบาชีร์ในปี 2562 

จนแตกแยกออกเป็นสองฝ่าย.

รัฐประหารซูดานควบคุมตัวผู้นำาพลเรือน

โซลชายืดอกรับผิดโดนหงส์ถล่มคาบ้าน

โค้ชโย่งขอโทษช้างศึกแค่เจ๊า 
มองโกเลีย • ช้างศึกยู 23 ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน 23 ปี เก็บ 3 

แต้มไม่สำาเร็จ หลังจากออกนำานักเตะมองโกเลียในครึ่งแรก ก่อนเจอ

เกมบู๊วิ่งสู้ฟัดของเจ้าภาพไล่ตีเสมอสำาเร็จ “โค้ชโย่ง” ยอมรับข้อผิด

พลาด นักเตะเจ็บ ขอโทษแฟนบอลที่เอาชนะไม่ได้ แต่ยังมั่นใจ 2 

เกมที่เหลือกับลาวและมาเลเซียจะเก็บเพิ่ม 6 แต้ม  

การแข่งขันฟุตบอลชิง

แชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 

ปี รอบคัดเลือก กลุ่มเจ ทีมชาติ

ไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ประเดิม

พบกับ “เจ้าภาพ” มองโกเลีย 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 

10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

ที่สนามเอ็มเอฟเอฟ ฟุตบอล 

เซ็นเตอร์  

เกมนี้ วรวุธ ศรีมะฆะ 

ส่ง ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร คุมเกม

ตรงกลาง พร้อมด้วย เบนจามิน                                                      

เดวิส, สกุลชัย แสงโทโพธิ์, จักร 

พริช พาละพล และกองหน้าเป็น 

กรวิชญ ทะสา โดยนักเตะ 11 

คนแรกที่ลงสนาม ประกอบด้วย 

เกียรติพล อุดม, โจนาธาน เข็ม

ดี, วันชาติ ชูสงค์, นาคิน วิเศษ

ชาติ, จตุรพัช สัทธรรม, พงษ์

รวิช จันทวงศ์, ธนวัฒน์ ซึ้งจิต

ถาวร, สกุลชัย แสงโทโพธิ์, จักร

กริช พาละพล, เบนจามิน เดวิส, 

กรวิชญ์ ทะสา  

เร่ิมเกมมาแค่ 10 นาที 

ไทยมาได้ประตูขึ้นนำาจากจังหวะ

ที่ ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร เปิดให้ 

จักรกริช พาละพล จิ้มเปลี่ยน

ทางเข้าไปให้ทีมชาติไทยออกนำา

ก่อน 1-0  

แต่หลังจากน้ันไทยต้อง

เสีย เบนจามิน เดวิส และวันชาติ 

ชูสงค์ ท่ีมีอาการบาดเจ็บ และ

เป็น สิทธา บุญหล้า กับ อันโธนิโอ 

แสนใจรักษ์ ท่ีโดนส่งลงสนามมา

แทนท่ี และช่วงเวลาท่ีเหลือไม่มี

ประตูเพ่ิมเติม จบคร่ึงแรกทีมชาติ

ไทยนำามองโกเลียไปก่อน 1-0  

และนาทีที่ 76 มองโกเลีย

มาได้ประตูตีเสมอจากจังหวะยิง

ไกลของ บัตจินยาม บัตโบลด์ 

บอลกระเด้งพื้นและเข้าประตูไป

ให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 1-1  

ช่วงเวลาท่ีเหลือไม่มีประตู 

เพิ่มเติม จบเกมทีมชาติไทย 

U23 เสมอกับมองโกเลียไป 1-1 

ประเดิมเก็บได้เพียง 1 แต้ม  

โปรแกรมนัดต่อไป ทีม

ชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จะ

ทำาการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบ

คัดเลือก กลุ่มเจ นัดที่ 2 พบกับ 

สปป.ลาว ในวันที่ 28 ตุลาคม 

2564 เวลา 14.00 น. ตามเวลา

ประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง

ช่อง One 31 และ AIS Play  

หลังจบเกม “โค้ชโย่ง” 

วรวุธ ศรีมะฆะ ได้กล่าวขอโทษ

แฟนบอลทีมชาติไทย “ผมว่า

เกมนี้เด็กๆ ทำาได้ค่อนข้างดี แต่

ว่าการเสียประตูมาจากความผิด

พลาดของเราเอง ถ้าเราแก้ไข

ตรงนี้ ได้ก็อาจทำาให้เราชนะ อีก

อย่างคือบางจังหวะเราต้องกล้า

ต่อบอลกว่านี้ และถ้าเราทำาได้

มันจะดีเอง”  

“ส่วนอาการบาดเจ็บของ

นักเตะ คิดว่า วันชาติ ชูสงค์ 

น่าจะเล่นต่อไม่ได้ ใน 2 เกมที่

เหลือ ส่วนเบนจามิน เดวิส น่า

จะไม่ทันในเกมกับลาว ทั้ง 2 

คนเจ็บจากจังหวะฟุตบอล อาจ

จะเจอกับความหนืดของสนาม

ทำาให้บาดเจ็บ”  

“วันนี้ต้องขอโทษแฟน

บอล เราพยายามทำาเต็มที่แล้ว 

ผมว่าถ้าเราลดข้อผิดพลาดได้ 

เราน่าจะเก็บ 3 แต้มได้ 2 เกมที่

เหลือกับ สปป.ลาวและมาเลเซีย 

เราก็พยายามเก็บ 6 คะแนนเพื่อ

ผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้”.

แมนเชสเตอร์ • โอเล กุนนาร์ 

โซลชา กุนซือปีศาจแดง แมนเชส                                                     

เตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาเปิดเผยว่า                                                    

เขาเดินทางมาไกลเกินกว่าท่ีจะ                                                   

ยอมแพ้ แต่การพ่ายแพ้ให้กับลิเวอร์ 

พูลถึง 5-0 คาถ่ินโอลด์แทรฟ                                                           

ฟอร์ดนับเป็นหน่ึงในแมตช์อัปยศ

สำาหรับแฟนปีศาจแดง

โชเซ มูรินโญ อดีตผู้จัดการ

ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดน

ไล่ออกหลังจากพาทีมบุกไปแพ้

ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ 3-1 เมื่อ

เดือนธันวาคม 2018 โดยตอนน้ัน

ปีศาจแดงอยู่อันดับ 6 ของตาราง

พรีเมียร์ลีก

ส่วนผลงานของ โอเล กุน

นาร์ โซลชา น้ันเก็บได้เพียง 1 

คะแนนจากท้ังหมด 12 คะแนน

เต็ม และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

อยู่อันดับ 7 ของตารางพรีเมียร์

ลีก โดยมีคะแนนตามหลังจ่าฝูงถึง 

8 คะแนน ท้ังท่ีเพ่ิงเล่นไปเพียง 9 

แมตช์เท่าน้ัน

ฤดูกาลท่ีผ่านมายูไนเต็ดจบ

ซีซ่ันด้วยการจบอันดับ 2 ของ

ตาราง และในปีน้ีมีความคาดหวัง

สูงข้ึนหลังได้ผู้เล่นอย่าง คริสเตีย

โน โรนัลโด, เจดอน ซานโช และ

ราฟาแอล วาราน เข้ามาเสิร์มทัพ

แต่แทนท่ี แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด จะขยับเข้าไปใกล้กับ เชลซี,                                                     

ลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ ซิตี 

เพ่ือลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นคร้ัง

แรกนับจากปี 2013 แต่ลูกทีมของ

โซลชากลับเหมือนว่ิงชนกำาแพง

โซลชาซ่ึงเพ่ิงได้สัญญา 3 ปี

เม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมายังไม่

เคยพา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้า

แชมป์ได้แม้แต่ถ้วยเดียว แต่เครดิต

ของเขาคือการพาทีมจบ 4 อันดับ

แรกบนตารางพรีเมียร์ลีก 2 ปีติด

เป็นคร้ังแรกนับจาก อเล็กซ์ เฟอร์กู

สัน ประกาศอำาลากุนซือแดง

“ผมมาไกลมากแล้ว พวก

เราทุกคนเดินทางมาไกลร่วมกัน

ท้ังทีม และตอนน้ีพวกเราใกล้ถึง

จุดท่ีจะยอมแพ้ เราคงไม่มีอะไร

แย่ไปกว่าน้ี มาดูกันว่าเราจะ

สามารถรับมือกับสถานการณ์หลัง

จากน้ีอย่างไร” โซลชากล่าว

“ผมเสียใจ ผิดหวัง และ

โกรธ แต่อารมณ์ของผมมันไม่

สำาคัญ นอกจากส่ิงท่ีเราต้องทำา

เพื่อปรับปรุงและทำาให้แน่ใจว่ามัน

จะไม่เกิดข้ึนอีก พวกเราเล่นกันได้

อย่างเยือกเย็น ส่วนเราพยายาม

สร้างโอกาส แต่เราทำาให้เกมมัน

เปิดมากเกินไป”

“เกมน้ีเป็นความผิดของผม

คนเดียว ทีมงานและนักเตะทุกคน

ทำางานกันได้ดีมากๆ แต่แผนการ

เล่นท้ังหมดน้ันเป็นผมท่ีเป็นคน

เลือก เรายังมีเกมใหญ่รออยู่ข้าง

หน้า ไม่มีเวลาต้องมาสงสารตัว

เองนอกจากต้องร่วมมือกัน” โซล

ชากล่าวในท่ีสุด.

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬา

ยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

เตรียมจัดแข่งขันชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 2 รายการ 

ชิงถ้วยพระราชทาน ขานรับ

นโยบายรัฐบาลจัดแบบไม่มี

ผู้ชม แต่ยังคงเน้นจุดยืน คัด

เลือกนักกีฬาทีมชาติลุยศึกใหญ่

ซีเกมส์กลางปีหน้าที่ประเทศ

เวียดนาม 

น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักด์ิ 

นายกสมาคมกีฬายิมนาสติก

แห่งประเทศไทย และรองประ 

ธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่ง

เอเชีย เปิดเผยว่า ทางสมาคม

กำาหนดจัดการแข่งขันออมสิน

ยิมนาสติกลีลาและแอโรบิก 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 

และออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้ง

ที่ 41 ประจำาปี 2564 ระหว่าง

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2564 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี แบบเวอร์

ชวล ด้วยการเปิดให้นักกีฬา

ทุกสโมสรที่ผ่านเข้าสู่รอบสุด                                  

ท้ายทำาการแข่งขันกับตัวเอง                             

ท่ีบ้าน หรือท่ีสโมสร ในลักษณะ                                       

ซูม เสมือนแข่งขันจริงและถ่าย                                                     

ทอดสด ซึ่งมีคณะกรรมการได้                                                

ให้คะแนนอยู่ท่ีศูนย์ฝึกยิมนาสติก 

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง

ประเทศไทย ซอยเพชรเกษม 

81 

นายกสมาคมกีฬายิม 

นาสติกแห่งประเทศไทยยังได้

ยืนยันด้วยว่า ถึงแม้ในปีน้ีจะไม่

ได้แข่งขันสนามรวมกันเหมือน

เช่นทุกปี แต่ความเข้มข้นแทบ

จะไม่ได้แตกต่างกัน เน่ืองจาก

นักกีฬาส่วนใหญ่แข่งกับตัว

เองอยู่ท่ีสโมสรต้นสังกัด ขณะ

ท่ีนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติ

ไทยท่ีเก็บตัวอยู่ท่ีศูนย์ฝึก ซอย

เพชรเกษม 81 ก็ยังคงแข่งกับ

ตัวเองเช่นเดียวกัน โดยมีคณะ

กรรมการท่ีมีความสามารถ

แต่ละสโมสรมารวมกันอยู่ท่ีศูนย์

ฝึก เร่ืองการเอนเอียงเก่ียวกับ

การให้คะแนนไม่เกิดข้ึนอย่าง

แน่นอน ท้ังน้ี สมาคมต้องการ

เฟ้นหาคนท่ีเก่งท่ีสุดเป็นตัวแทน

ทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 31 ท่ีประเทศ

เวียดนาม ในกลางปีหน้า. 

เก็บ 1 แต้ม • จักรกริช พาละพล ศูนย์หน้าช้างศึกยู 23 ในจังหวะจิ้มเปลี่ยนทางเข้าประตูให้ทีมชาติไทยออกนำา “เจ้าภาพ” มองโกเลีย 1-0 

ก่อนที่จะโดนเจ้าภาพไล่ตีเสมอ 1-1 ประตู แบ่งทีมละ 1 แต้ม ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก กลุ่ม

เจ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2564 ที่สนามเอ็มเอฟเอฟ ฟุตบอล เซ็นเตอร์ มองโกเลีย

ยิมชิงถ้วยพระเทพฯ

หาทีมชาติลุยซีเกมส์ 

ใน 11 มณฑล ส่วนท่ีเขตปกครอง

ตนเองมองโกเลียใน ทางการ

เมืองอ้ีจินเร่ิมใช้มาตรการล็อก

ดาวน์ห้ามประชาชนและนักท่อง

เท่ียว รวมประมาณ 35,000 คน 

ออกนอกเคหสถาน 

บางเมือง รวมถึงเมือง

หลานโจว เมืองเอกของมณฑล

กานซู และบางพ้ืนท่ีของมองโก 

เลียใน ทางการระงับบริการรถ

บัสและแท็กซ่ี และปิดสถานท่ี

ท่องเท่ียว.

ต้านรัฐประหาร 

• ชาวซูดาน

ฝ่ายสนับสนุน

รัฐบาลจุดไฟ

เผายางรถยนต์

กลางถนนกรุง

คาร์ทูมเมื่อวันที่ 

25 ตุลาคม หลัง

มีข่าวว่าทหาร

จับกุมตัวนา

ยกฯ อับดัลลา 

ฮัมด็อก และ

คณะรัฐมนตรี 

ต่อมาทหาร

ประกาศ

สถานการณ์

ฉุกเฉินและ

ยกเลิกรัฐบาล. 
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง 15

ปลุกม็อบ 31 ต.ค.

10.น.ส.สุธินี จ่างพิพัฒน์นวกิจ 11.น.ส.รวิสรา  

เอกสกุล 12.น.ส.ณัชชิมา อารยะตระกูลลิขิต 

และ 13.นายชลธิศ โชติสวัสด์ิ เป็นจำาเลย

ในความผิดมาตรา 112 และมาตรา 116 

กรณีชุมนุมอ่านแถลงการณ์หน้าสถานเอก 

อัครราชทูตเยอรมนีประจำาประเทศไทยเมื่อ

วันท่ี 26 ต.ค.63 

โดยวันน้ีโจทก์ย่ืนคำาร้องขอเล่ือนคดี 

อ้างว่าเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีภายในสำานักงาน

ของโจทก์ตรวจพบว่าติดเช้ือโรคระบาดไวรัส

โควิด-19  อย่างกะทันหัน ศาลพิเคราะห์แล้วมี

เหตุสมควรอนุญาตให้เลื่อนคดีไปตรวจพยาน

หลักฐานในวันท่ี 17 ธ.ค.น้ี เวลา 09.00 น.

นายอรรถพลกล่าวว่า ขอให้ประชา 

ชนที่ติดตามสถานการณ์ร่วมชุมนุมใหญ่วัน

ที่ 31 ต.ค.นี้ที่แยกราชประสงค์ เพื่อเดิน

หน้าการยกเลิกมาตรา 112 ซึ่งคดีชุมนุม

หน้าสถานทูตเยอรมนีถือเป็นครั้งแรกที่ผู้

มีอำานาจเริ่มมีการแจกคดีมาตรา 112 กับ

ประชาชนย้อนหลัง

“ยืนยันว่าสังคมไทยจำาเป็นต้องยกเลิก

มาตรา 112 โดยแนวทางรวบรวมรายชื่อ

ประชาชนเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทน

ราษฎร ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีประนีประนอม

ท่ีสุดแล้ว พร้อมทวงถามความกล้าหาญและ

เรียกร้องการทำาหน้าที่ของ ส.ส.ในสภาและ

พรรคการเมือง เพราะประเด็นนี้เป็นวาระ

แห่งชาติ ถ้าพรรคการเมืองใดไม่ตอบรับ

เจตจำานงของประชาชนก็จะไม่มีที่ยืน แต่

ในด้านกลับกัน พรรคการเมืองที่มีจุดยืน

ชัดเจนต่อเรื่องนี้ในการยกเลิกมาตรา 112 

ก็อาจจะถูกผู้มีอำานาจยุบพรรคได้เช่นกัน 

ขบวนการเคลื่อนไหวราษฎรจะผลักดันเรื่อง

นี้ให้ถึงที่สุด” นายอรรถพลระบุ

ท่ีกองบัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.)                                                                     

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. 

กล่าวว่า ต้ังแต่วันท่ี 7 ต.ค.ท่ีผ่านมา ภายใต้

นโยบายเชิงรุกตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุ

วัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.  จนถึงวันน้ีเป็น

เวลา 19 วัน ใต้ด่วนดินแดง แฟลตดินแดง 

และบริเวณโดยรอบสงบสุขระดับหน่ึง 

บช.น.ยืนยันว่าจะปฏิบัติภายใต้มาตรการนี้

ต่อเนื่องต่อไป ส่วนการดำาเนินคดีเกี่ยวข้อง

กับการชุมนุมในเขตกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 732 

คดี สอบสวนสั่งฟ้องแล้ว 341 คดี อยู่

ระหว่างการสอบสวน 391 คดี ขอย้ำาเตือนว่า

กรุงเทพฯ เป็นพ้ืนท่ีประกาศควบคุมสูงสุด การ

รวมกลุ่มทำากิจกรรมท่ีเส่ียงต่อการแพร่เช้ือโรค

ผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินและ พ.ร.บ.โรคติดต่อ

ส่วนคดีท่ียิง ส.ต.ต.เดชวิทย์ เล็ทเทน

สัน เจ้าหน้าท่ีตำารวจควบคุมฝูงชนได้รับบาด

เจ็บ ออกหมายจับไปแล้ว 10 คน จับได้แล้ว 

9 คน  จากการตรวจค้นพบผู้กระทำาความ

ผิดอีก 2 คน ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว ส่วน

อาการของ ส.ต.ต.เดชวิทย์ขณะน้ีถอดเครื่อง

หายใจแล้ว ส่วนแขนขาข้างขวาอ่อนแรง

เนื่องจากถูกยิงศีรษะด้านซ้าย แขนสามารถ

ตอบสนองแต่ขายังต้องฟ้ืนฟูอาการ ท่ีตายัง

มีก้อนเลือดอยู่เล็กน้อย อาการดีข้ึน.

เลื่อนงานบอล

ในครั้งต่อๆ ไป สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ยัง

คงสืบสานให้มีการอัญเชิญพระเกี้ยว อัน

เป็นสัญลักษณ์ที่ ได้รับพระราชทานจาก

สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหา

ธีรราชเจ้า  เพื่อเป็นขวัญ กำาลังใจ และความ

ภาคภูมิใจในจุฬาฯ ของเหล่านิสิตเก่าและ

นิสิตปัจจุบันทั้งมวล” แถลงการณ์ระบุ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ในฐานะท่ีตนเป็นนิสิต

เก่า องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหา                                                                  

วิทยาลัย (อบจ.) เป็นเพียงผู้ประสานงาน ไม่มี

อำานาจตัดสินใจอะไรแทนคนทั้งมหาวิทยา 

ลัย  กิจกรรมทั้งหมดเป็นเรื่องของนิสิตและ

ศิษย์เก่าท่ีมาช่วยกัน อย่าไปมองว่าเป็นเรื่อง

ของคณะกรรมการ อบจ.ที่มีอยู่ประมาณ 

20 คน มาเป็นคนตัดสินให้ใครทำานั่นทำานี่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย

เก่าแก่ที่มีวัฒนธรรม มีศักดิ์ศรี  ความภาค

ภูมิใจ และมีศิษย์เก่ามากมาย ดังนั้น การจะ

ทำาอะไรก็ขอให้คิดถึงเรื่องในอดีตและคิดถึง

คนอื่นเขาด้วย

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรค                                                                

ไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ

เรื่อง “ความเท่าเทียมไม่มีจริง” ว่า “กิจกรรม

ขบวนอัญเชิญพระเก้ียว สนับสนุนและสะ 

ท้อนถึงระบอบอำานาจนิยม รวมถึงค้ำายัน

ความเชื่อว่าคนไม่เท่ากัน ข้อความดังกล่าว

ของแถลงการณ์ท่ีนายกองค์การบริหารสโม 

สรนิสิตจุฬาฯ เผยแพร่ออกมา ไม่ใช่สะเทือน

ความรู้สึกของชาวจุฬาฯ เท่าน้ัน แต่สะเทือน

ความรู้สึกของคนไทยท้ังประเทศด้วย  เพราะ

จุฬาฯ เป็นของประชาชน ไม่ใช่ของเขา ไม่

เพียงแต่เขากำาลังทำาลายรากทางวัฒนธรรม

ท่ีสืบทอดมาอย่างยาวนาน ท่ีคนไทยร่วมภูมิใจ

กับชาวจุฬาฯ แต่ลึกๆ แล้ว เขาต้องการด้อย

ค่าสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยอ้างคำาท่ีสวย 

หรูคือความเท่าเทียม

เท่าไรก็ไม่ยอมจบ อยู่เพื่อถูกเป็นเครื่องมือ 

ให้เขาหลอกใช้ ด้วยวาทกรรมหลอกเด็ก 

สุดท้ายก็ติดคุกหลายคน ส่วนคนที่หลอก

เด็กก็ยังสุขสบาย” นพ.วรงค์ระบุ 

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือท่านใหม่ โพสต์

ข้อความบนเฟซบุ๊ก พร้อมโฉนดที่ดินระบุ

ว่า “มิใช่เป็นการทวงบุญคุณ น้ำาพระทัยอัน

ประเสริฐยิ่งและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

อันยิ่งใหญ่ไพศาลของปวงชนชาวไทยและ

นิสิตจุฬาฯ ตั้งแต่รุ่น 1 ลงมาจนปัจจุบัน ที่

ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ทรงมีวิสัยทัศน์กว้าง

ไกลเกินกว่าใครๆ ในหล้า พระราชทาน

ที่ดิน 700 ไร่ให้เป็น ‘สถานศึกษา’ ระดับ

อยากจะบอกน้องๆ กลุ่มนี้ว่า ความ

เท่าเทียมไม่มีจริง ไม่ว่าประเทศไหนในโลก 

เป็นเพียงวาทกรรมไว้ปลุกระดม หลอกคน

ท่ีไม่มีวุฒิภาวะ  ไม่มีประสบการณ์ชีวิต เป็น

เหยื่อให้เขาหลอกใช้ เพื่อให้เขาได้อำานาจ ไม่

เชื่อไปดูที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็ได้

ว่า คนที่นั่นเท่าเทียมกันไหม  ในฐานะที่ผม

ก็เคยเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเคยถูกปั่น

มาแล้ว ขอแนะนำาน้องๆ ว่า ถ้าคิดว่าคิด

ผิด ควรที่จะปรับปรุงตนเอง ตั้งใจเรียนให้

จบ หางานทำา เพื่อสร้างชีวิตที่ดี เมื่อเหมาะ

สมให้มาเป็นนักการเมือง อย่าเข้ามาโกง 

แค่นี้ประชาชนก็จะสรรเสริญ ไม่ใช่เรียน

อุดมศึกษาแห่งแรกอายุครบร้อยปีแล้ว และ

เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและที่แห่ง

นั้น คือ ‘จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’

และใครได้ประโยชน์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยมิใช่หรือ และจุฬาฯ คืนอะไรๆ 

ให้แก่สังคมมากน้อยแค่ไหน นอกจาก ‘สอน                                                         

หนังสือให้ความรู้’  อยากรู้จริงๆ มาวันนี้ ‘ผู้

บริหารจุฬาฯ’ ควรต้องทำาหน้าท่ีปกป้อง ‘ชาติ

บ้านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์’ อย่าง 

เปน็รปูธรรมใหค้นไทยทัง้ชาตดิว้ยนะครบั”.

จ้าง 2 ศิลปิน

ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ระบุว่าเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยว ซึ่ง

งบประมาณที่ใช้ก็เป็นงบที่ ได้รับเพิ่มเติม

จากช่วงท่ีผ่านมาในการเปิดภูเก็ตและอื่นๆ ท่ี

มีผลประกอบการดีข้ึน เราต้องเน้นการโปรโมต

การท่องเท่ียวประเทศไทยในการยกระดับการ

ท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศด้วย 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การ

ท่องเท่ียวและกีฬา กล่าวเรื่องน้ีว่า จะเสนอ

เรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่

จังหวัดกระบี่ ในช่วงเดือน พ.ย.นี้ โดยจะมี

ภาคเอกชนมาร่วมเป็นสปอนเซอร์ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ศิลปินที่จะเชิญมา

ร่วมงานมีการตอบรับมาแล้วหรือยัง นาย

พิพัฒน์กล่าวว่าตอนนี้ยัง ต้องขอดูสัญญา

ในวันที่ 30 ต.ค.ที่จะส่งมาก่อน โดยศิลปิน

ที่จะมาคือลิซ่าเพียงคนเดียว ไม่ได้มาทั้งวง 

โดยชัดเจนแล้วว่าจะมีลิซ่าและโบเชลลี ซึ่ง

จะมาโปรโมตเรื่องการท่องเที่ยว  ส่วนใน

ด้านอื่นๆ ต้องหารือกันก่อน ส่วนที่วิจารณ์

ว่าใช้งบไม่คุ้มค่านั้น  ต้องให้รอดูความคุ้ม

ค่าทางเศรษฐกิจและสังคมก่อน เพราะเชื่อ

ว่าศิลปินทั้งสองคนจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้

แน่นอน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข กล่าวยืนยันการใช้

งบทุกอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอน

ขณะเดียวกัน พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ 

ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงสถานการณ์

การแพร่ระบาดโควิด-19 ในไทยว่า พบผู้

ติดเชื้อรายใหม่ 8,675 ราย ทำาให้ยอดผู้

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

1,859,157 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น  9,589 

ราย ทำาให้มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 

2563 จำานวน  1,740,316 ราย อยู่ระหว่าง

รักษา 100,042 ราย อาการหนัก  2,437 

ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 536 ราย เสียชีวิต

เพิ่มขึ้น 44 ราย  เป็นชาย 19 ราย หญิง 25 

ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  30 

ราย มีโรคเรื้อรัง 12 ราย พบผู้เสียชีวิตมาก

สุดอยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช 6 ราย รองลง

มาคือ กทม. 5 ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิต

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 18,799 ราย 

ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของไทยเมื่อวันที่ 24 

ต.ค. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 226,178 โดส  

รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 

ก.พ.ทั้งสิ้น 70,505,802  โดส   

พญ.อภิสมัยกล่าวอีกว่า 10 จังหวัดที่

มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 25  ต.ค. ได้แก่ กทม. 

903 ราย, ปัตตานี 618 ราย, สงขลา 586  

ราย, นครศรีธรรมราช 582 ราย, เชียงใหม่ 

352 ราย, นราธิวาส  352 ราย, ยะลา 

340 ราย, ชลบุรี 295 ราย, สมุทรปราการ  

274 ราย และตรัง 248 ราย ทั้งนี้จะเห็น

ว่าใน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด มีบาง

จังหวัดอยู่ในกลุ่ม 17 จังหวัดนำาร่องด้าน

การท่องเที่ยว คือ กทม.และสมุทรปราการ 

นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อของบุคลากร

ทางการแพทย์ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะ 

กทม.และปริมณฑล จึงขอเรียนประชาชน

ว่าหากมีอาการทางเดินหายใจ เมื่อเดิน

ทางไปโรงพยาบาลขอให้บอกข้อมูลให้ครบ

ถ้วน เพราะหากบุคลากรทางการแพทย์ติด

เชื้อโควิด-19 จะต้องกักตัวและเสียกำาลัง

คน ขณะเดียวกันยังพบคลัสเตอร์ใหม่ๆ ใน

หลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานและบริษัท

เอกชนใน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มแรงงาน

ใน จ.แม่ฮ่องสอน อีกทั้งยังพบในชุมชน

และตลาดในหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่, 

ลพบุรี และเพชรบุรี ขณะที่  4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้พบการติดเชื้อในวงน้ำาชา

ที่มักล้อมวงดื่มกันยามเช้า รวมถึงวงน้ำา

กระท่อมที่ล้อมวงดื่มโดยใช้แก้วเดียวกัน

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ในการประชุม 

ศบค.ส่วนหน้า ท่ีมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ 

ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อแก้

ปัญหาโควิด-19 พ้ืนท่ีชายแดนใต้ ได้เน้นย้ำา

ถึงการเสียชีวิตท่ีพบเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและ

กลุ่มโรคเรื้อรังกว่า 90% คือคนที่ไม่ได้รับ

วัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบ จึงตั้งเป้าระดม

บุคลากรฉีดวัคซีนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนท่ีมี                                       

หลายคนต้ังคำาถามว่ายังมีการติดเช้ือในประ 

เทศอยู่ แล้วการเปิดประเทศจะมีความเส่ียง

หรือไม่น้ัน รายชื่อประเทศ 45 ประเทศ 

และ 1 เขตปกครองพิเศษฮ่องกงท่ีเราจะให้ 

เดินทางเข้าไทยน้ัน ต้องอยู่ท่ีพ้ืนท่ีต้นทาง

ด้วยว่า เขาอนุญาตให้ประชาชนของเขาออก

นอกประเทศแล้วหรือยัง แต่ยืนยันเราวาง

เงื่อนไขทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยและระ 

บบสาธารณสุขของเรารับได้ 

พญ.อภิสมัยกล่าวตอนท้ายว่า ตลอด

ทั้งเดือน ต.ค.จะมีงานบุญกฐิน งานบุญบ้ังไฟ 

ขอให้ทุกคนระมัดระวัง แต่ภาพข่าวท่ีออก

มาบางจังหวัดท่ียังห้ามรวมตัวเกิน 500 คน 

ปรากฏว่าเมื่อดูแล้วเกิน 500  คน จึงขอให้

หน่วยงานรัฐเข้าไปเข้มงวดมาตรการ ขอให้

จังหวัดกำาชับว่าเรายังไม่ผ่อนคลายข้ันสูงสุด 

ต้องค่อยเป็นค่อยไป ขอให้ทุกคนยึดมาตรการ

ป้องกันโควิด-19 แบบครอบจักรวาล

 นพ.เฉ ว ต สรร  นาม วาท  ผู้ อำานวย

การ กอง ควบคุม โรคและ ภัย สุขภาพ ใน ภาวะ 

ฉุกเฉิน  กรมควบคุม โรค  กล่าวว่า ไทยผ่าน

จุดการพบผู้ติดเชื้อใหม่สูงสุดกว่า 2 หมื่น

รายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสถานการณ์

ภาพรวมถือว่าลดลง โดยเฉพาะ กทม.และ

ปริมณฑล แต่ชายแถนภาคใต้จะต่างออก

ไป พบการติดเชื้อ 23% ขณะที่จังหวัดอื่นๆ 

พบติดเชื้อ 60% ยังคงทรงตัว โดยจังหวัด

ที่ต้องจับตาคือ  นครศรีธรรมราช, ตาก, 

ระยอง และจันทบุรี และที่มีแนวโน้มเพิ่ม

คือ เชียงใหม่และขอนแก่น ซึ่ง 6 จังหวัด

ดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 19% 

นพ.เฉวตสรรกล่าวถึงกรณีไวรัสโค

วิด-19 สายพันธ์ุ ใหม่   (AY.4.2)  ว่า เป็นสาย

พันธ์ุ ท่ีต่อเนื่องจากสายพันธ์ุ เดลตา  ซ่ึงในช่วง  

28 วันท่ีผ่านมาพบการติดเช้ือใน อังกฤษ เพ่ิม

สูงขึ้น ซึ่งไทยมีระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์ 

ย่อยต่างๆ อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เมื่อตรวจ

สอบดูพบสายพันธุ์ เดลตาพลัสเพียง 1 ราย 

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ

ชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า  กรมได้สำา 

รวจความคิดเห็นประชาชนต้ังแต่วันท่ี 14-

20 ต.ค.ถึงประเด็นคิดเห็นอย่างไรกับการ

เปิดประเทศ 1 พ.ย. พบว่าคนไทย 94% มี

ความกังวลกับการเปิดประเทศ โดยมีความ

เชื่อม่ันต่อการควบคุมป้องกันโรค 28% ใน

ขณะท่ี 72% มีความคิดเห็นว่า ควรเพ่ิม

มาตรการท่ีจะทำาให้เชื่อม่ันว่าหากเปิดประ                                                              

เทศแล้วจะปลอดภัย ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้

ทุกคนท่ัวประเทศครบตามเกณฑ์ครอบคลุม

ทุกจังหวัด  70% ข้ึนไป ให้มีการคุมเข้มการ                     

ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ตาม

แนวชายแดน 60% และมีการกำากับติดตาม                                                                 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถาน

ประกอบการและประชาชนอย่างเคร่งครัด  

55% ตามลำาดับ

นายอนุทินกล่าวว่า 4 จังหวัดชายแดน

ใต้สถานการณ์เร่ิมน่ิงและมีแนวโน้มในทางลด

ลง หลังกรมควบคุมโรคได้เร่งจัดส่งวัคซีนลง

ไป และสัปดาห์น้ีจะเร่งส่งวัคซีนไปยังจังหวัดท่ี

เร่ิมมีการระบาดมากข้ึน เช่นนครศรีธรรมราช 

เพื่อจะได้สามารถสร้างภูมิโดยเร็ว 

ด้านสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

เผยตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเช้ือโควิด-19 ว่า มีผู้

ติดเช้ือรายใหม่ 78 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วน

สถานการณ์การระบาดท่ี จ.เชียงใหม่ พบผู้ติด

เช้ือใหม่ 355 ราย และเสียชีวิตเพ่ิม 1 ราย 

ส่วนมากเป็นผู้ติดเช้ือตามคลัสเตอร์ ในจังหวัด 

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดโค

วิดในพื้นที่ภาคใต้นั้น ที่ จ.นครศรีธรรมราช

พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 624 ราย โดยติด

เชื้อในจังหวัด 533 ราย พบในเรือนจำา

กลาง 91 ราย และเสียชีวิต 5 ราย  ซึ่งน่า

สังเกตว่าผู้ติดเชื้อในเรือนจำาตรวจพบครั้ง

แรก 9 ราย วันที่ 2 พบเพิ่ม 2 ราย และวัน

ที่ 3 พบเพิ่มอีก 11 ราย แต่ล่าสุดพบมาก

ถึง 91  ราย โดยคาดว่าผู้ต้องขังในแดนนี้ 

1,100 คน อาจจะมีผู้ติดเชื้อสูงถึง  1,000 

คนก็เป็นได้ ส่วน จ.ปัตตานีพบผู้ป่วยพุ่ง

อีก 621 ราย แต่ไม่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 

ขณะที่ จ.สงขลาพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 586 ราย 

และไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนสถานการณ์ใน

พื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

จำานวน 340 ราย ทั้งหมดตรวจหาเชื้อใน

รูปแบบ RT-PCR และเสียชีวิต 1 ราย.
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บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

รถสไตล i   ท่ีขับเคล� อนดวยพลังงานไฟฟา 100% 

ของเอ็มจี มีทุกส่ิง ครบครันทุกอยาง ตอบโจทยการใชงานสําหรับการ

เปนรถยนตพลังงานไฟฟาคันแรกของทุกคน ออกแบบภายใตแนวคิด 

  ท่ีใหท้ังสมรรถนะ ( ) การควบคุม 

( L ) การออกแบบ ( ) และความปลอดภัย ( ) 

พรอมสําหรับทุกรูปแบบการใชงาน ขับเคล� อนไดไกล ประหยัดไดมากกวา 

มีตนทุนการบํารุงรักษา และตนทุนการเปนเจาของ (   -

) ท่ีคุมคามากย่ิงข้ึน

   ขนาดของหองโดยสารและพ้ืนท่ีใชสอย

  โดดเดนดวยรูปลักษณในสไตล o  o  ท่ีมีพ้ืนท่ี

หองโดยสารและพ้ืนท่ีเก็บสัมภาระท่ีกวางขวาง เพ� อสามารถรองรับการใช

งานในจุดประสงคท่ีหลากหลาย ตอบโจทยการใชงานทุกรูปแบบ โดยเบาะ

ท่ีน่ังผู โดยสารดานหลังสามารถปรับพับไดแบบ 60 40 ทําใหมีพ้ืนท่ีความจุ

สัมภาระสูงสุดถึง 1,456 ลิตร 

  มาพรอมดีไซนภายนอกท่ีทันสมัยดวยกระจังหนาแบบ 

e ded  e ท่ีตกแตงดวยโครเมียมและ o  ไฟหนา

แบบโปรเจคเตอรพรอมไฟสองสวางในเวลากลางวัน  e  

 พรอมระบบควบคุมการเปด-ปด ไฟหนาอัตโนมัติ ไฟทาย  แบบ 

e  e e  และไฟเบรก ดวงท่ี 3 แบบ  ลออัลลอยดดีไซน

แบบสปอรตขนาด 16 น้ิว

   มีระบบความปลอดภัยและส่ิงอํานวย

ความสะดวกครบครัน

  ไดรับการตกแตงภายในดวยวัสดุผิวสัมผัสนุม ( o  o ) 

ดีไซนเสนสายแบบ N  แสดงใหเห็นถึงความประณีตในทุกราย

ละเอียด เบาะคูหนาออกแบบตามหลักสรีรศาสตร ( - ed e 

e ) ซ่ึงโอบรับกับเสนสายสรีระไดเปนอยางดี น่ังสบายตลอดเสนทาง 

อีกท้ังยังมีฟงกช่ันอํานวยความสะดวก อาทิ หนาจอ o ee  ขนาด 8 

น้ิว ท่ีรองรับการเช� อมตอกับ e  และหนาจอแสดงผลอัจฉริยะ

MG EP รถยนตพลังงานไฟฟา 100%

คันใหญ สมรรถนะดี ฟงกชันครบ ตอบโจทยยุคน้ํามันแพง

แบบดิจิตอล (  - o  ) ขนาด 7 น้ิว ท่ีแสดงผลได

อยางสวยงามและชัดเจน พรอมระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล กระจกมอง

หลังตัดแสง กระจกไฟฟาแบบ e o  - o  ดานคนขับ ท่ีจะทําให

การใชงาน มีความงายมากย่ิงข้ึน  

  มาพรอมการติดต้ังเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยท่ีครบ

ครันตามมาตรฐาน โดยแตละระบบจะมีการทํางานผสานกัน ทําใหเกิดความ

ปลอดภัยและมีความม่ันใจในการขับข่ีมากย่ิงข้ึน ประกอบดวย 

 ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรกฉุกเฉิน  

 ระบบกระจายแรงเบรกดวยอิเล็กทรอนิกส 

 ระบบเสริมแรงเบรกดวยอิเล็กทรอนิกส  

 ระบบเบรกมือไฟฟา  

 ระบบปองกันการไหลของรถโดยไมตองเหยียบเบรกคาง  

 ระบบควบคุมการทรงตัว 

 ระบบควบคุมการเบรกในขณะเขาโคง  

 ระบบปองกันลอหมุนฟรี และควบคุมการล� นไถล  

 ระบบชวยการออกตัวบนทางลาดชัน  

 ระบบสัญญาณไฟแจงเตือน เม� อมีการเบรกฉุกเฉิน  

 ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง 

นอกจากน้ียังมีการติดต้ังระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ( e 

o o ) ไฟสองนําทางหลังจากดับเคร� องยนต ( o o  e o e ) 

จุดยึดเบาะ  เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบดึงร้ังกลับ ถุงลมนิรภัยคูหนา 

กลองมองหลังพรอมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง และระบบกุญแจนิรภัย

แบบ o e  

 L  สมรรถนะจาก  เทคโนโลยี

  ขับเคล� อนดวยพลังงานไฟฟา 100% โดยใชแบตเตอร่ี 

- o  มีความจุรวมถึง 50.3  ทําใหสามารถขับเคล� อนดวยไฟฟา

ไดระยะทางไกลถึง 380 กิโลเมตร ตอการชารจเต็ม 1 คร้ัง (ทดสอบตาม

มาตรฐานความประหยัดพลังงาน Ne  o e   e - N ) 

นอกจากน้ี แบตเตอร่ีของ   ยังไดรับการทดสอบตามมาตรฐานการ

ปองกันนํ้าและฝุน ระดับ 67 พรอมดวยระบบระบายความรอนแบบ 

d oo  e  ท่ีจะชวยใหแบตเตอร่ีทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และปลอดภัย ภายใตสภาวะตางๆ 

ในดานของสมรรถนะ   ขับเคล� อนดวยมอเตอรไฟฟากําลัง

สูงแบบ e e  e  o o  o o  ใหพละกําลังสูงสุด 163 

แรงมา พรอมแรงบิด 260 นิวตัน-เมตร ทํางานรวมกับเกียรไฟฟา สามารถ

ทําอัตราเรง 0-100  ไดภายใน 8.8 วินาที และทําความเร็วสูงสุดไดท่ี 185 

กิโลเมตร ช่ัวโมง มาพรอมรูปแบบการขับข่ีท้ังหมด 3 รูปแบบ ไดแก โหมด 

No  โหมด o และ โหมด o  

  สามารถชารจไฟฟาได 2 แบบ คือ  e แบบ  

ผานหัวชารจประเภท  o o 2 โดยชารจพลังงานต้ังแต 0  80% 

ในระยะเวลาประมาณ 40 นาที และ No  e แบบ  ชารจ

พลังงานต้ังแต 0  100% ผาน  o e e  ท่ีเปนหัวชารจ  

 ใชเวลาประมาณ 7 ช่ัวโมง 15 นาที ซ่ึงระยะเวลาในการชารจน้ัน จะ

ข้ึนอยูกับระดับแบตเตอร่ีท่ีเหลืออยู นอกจากน้ี ยังสามารถชารจพลังงาน

ในระหวางการขับข่ีกลับเขาแบตเตอร่ี ( e e e e) ดวย  ode 

( e  e  e o e  e ) โดยเลือกระดับการชารจพลังงานกลับ

ไดถึง 3 ระดับ

  ใหความนุมนวลในการขับข่ีดวยระบบกันสะเทือนของชวง

ลางแบบ o  e o  เสริมดวยระบบชวงลางหนาแบบ 

e o   พรอมเหล็กกันโคลง และชวงลางหลังแบบทอรช่ันบีม 

ทําใหม่ันใจย่ิงข้ึนเม� อขับข่ีบนทุกสภาพถนน

L    คุมคาในการเปนเจาของ

  มาพรอมกับการดูแลรักษาท่ีงาย และมีคาใชจายตํ่า ท้ังใน

เร� องของคาใชจายดานพลังงานท่ีไดจากการชารจผาน  o e e  

งายๆท่ีบาน โดยสามารถชารจจาก 0%-100% และมีคาใชจายซ่ึงเปนคา

ไฟฟาประมาณ 200 บาท ตอการชารจไฟ 1 คร้ัง รวมถึงคาใชจายในการ

บํารุงรักษาตามระยะทางตลอดระยะเวลา 5 ปหรือ 100,000 กิโลเมตร 

อยางใดอยางหน่ึงถึงกอน จะมีคาใชจายรวมไมเกิน 8,000 บาท อีกท้ังการ

บํารุงรักษาแบตเตอร่ีในระยะยาว  ยังนําเทคโนโลยีการเปล่ียนแบตเตอร่ี

แบบ od e มาใช ในกรณีหากจําเปนตองมีการบํารุงรักษาน้ัน สามารถ

แยกเปล่ียนเฉพาะ od e น้ันๆ ได โดยไมจําเปนตองเปล่ียนท้ังชุด จึงชวย

ลดคาใชจายระยะยาวได 

   เปดใหบริการกวา 100 แหงท่ัวประเทศ

เอ็มจีไดติดต้ังสถานีชารจแบบ  หรือ  e ไวท่ีโชว

รูมเอ็มจีท่ัวประเทศแลวกวา 100 แหง และยังคงขบยายเพ่ิมอยางตอเน� อง 

ซ่ึงลูกคาเอ็มจีสามารถคนหาสถานีชารจ ตรวจสอบเวลาใหบริการ อัตราคา

ชารจไฟ รวมถึงส่ังชารจผานแอปพลิเคชัน -  บนมือถือไดดวยตนเอง

*อัตราคาไฟฟาเฉล่ียท่ัวประเทศท่ี 3.96 บาทตอหน�วย ไมรวมคา 

FT และภาษีมูลคาเพ่ิม อางอิงจากขอมูลของคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน ณ เดือนมิถุนายน 2563

สสส.ผุดกิจกรรมออนไลน Live ผานเฟซบุกและดูยอนหลังได 

“เสารสรางสรรค” ตลอดเดือนตุลาคม สอนทักษะพัฒนาความรู 3 ดาน 

ความม่ันคงทางอาหาร-จัดการสุขภาพ-สรางอาชีพและรายได พรอม

แชรประสบการณรอดวิกฤต รูจักการพ่ึงพาตนเอง

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวม

กับภาคีเครือขาย จัดกิจกรรม “เสารสรางสรรค” ภายใต โครงการฟนฟู

คุณภาพชีวิตและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพ� อการสรางเสริมสุขภาวะ 

เม� อวันท่ี 2 ตุลาคม 2564 โดย นายวีรพงษ เกรียงสินยศ รองประธาน

กรรมการบริหารแผน สํานัก 6 สสส. และ ผอ.มูลนิธิสุขภาพไทย                     

กลาววา สถานการณการระบาดของโควิด-19 สรางผลกระทบโดยตรง

กับคนไทยอยางรุนแรง โดยเฉพาะวัยแรงงาน เพราะเศรษฐกิจหยุดชะงัก 

ขาดศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง กระทบตอรายไดและความเปนอยูของ

ครัวเรือน สงผลตอสุขภาวะของประชาชน 

จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงาน

สถิติแหงชาติ รวมกับกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม เม� อเดือน

มีนาคม ป 2564 พบประชากรกลุมวัยทํางานเปนผูวางงานกวา 7.6 แสน

คน และเปนผูเสมือนวางงาน หรือทํางานในภาคเกษตรกวา 4.3 ลานคน 

และมีผูท่ีมีงานทําแตไมไดรับคาจางกวา 7.8 แสนคน ท่ีสําคัญยังพบวา 

กลุมวัยทํางานสวนมากไมมีเงินใชจายในยามฉุกเฉิน มีทักษะเชิงเด่ียว 

ไมสามารถปรับตัวเพ� อประกอบอาชีพอ� นไดในทันทีจากการระบาดของ

โควิด-19 ท่ียาวนาน ประกอบกับวิกฤตนํ้าทวมลาสุด จึงมีแนวโนมท่ี

จะมีคนวางงานและคนท่ีมีรายไดนอยลงเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีลดลง เพราะขาดรายได ขาดโอกาส ขาดความรูในการพัฒนา

ศักยภาพตัวเอง

นายวีรพงษกลาววา สสส.ริเร่ิมโครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพ� อการสรางเสริมสุขภาวะ สนับสนุนทุน

เพ� อใหประชาชนเขามามีสวนรวมสรางเสริมสุขภาพกวา 100 โครงการ 

ผานหน�วยจัดการ (Node) 5 หน�วยจัดการครอบคลุมทุกภูมิภาค การจัด

กิจกรรม “เสารสรางสรรค” ครั้งนี้ถือเปนการเปดพื้นที่ใหหน�วยจัดการ

เขามารวมแลกเปล่ียนประสบการณ วิธีการทํางาน กลไกการขับเคล� อน

งานสรางเสริมสุขภาพ ภายใตประเด็นการทํางาน 3 ดาน คือ 

1.ความม่ันคงทางอาหาร ทางรอดทามกลางวิกฤต 2.การสราง 

ความรอบรู ทักษะ การจัดการสุขภาพ เพ� อเผชิญวิกฤต และ 3.การสงเสริม 

อาชีพและรายไดกับการลดผลกระทบจากวิกฤต มุงเสริมความรู สราง

ทักษะเพ� อฟนฟูคุณภาพชีวิตผูไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะวัยแรงงาน นํา

ความรูไปพัฒนาศักยภาพตัวเองสูการมีทักษะในการปรับตัวใหอยูรอด

ในทุกวิกฤต โดยมีเปาหมายผูเขารวมกิจกรรม 1,000 คน 

นางสาววรางคนางค น้ิมหัตถา ประธานสวนผักคนเมือง มูลนิธิ

เกษตรกรรมย่ังยืน (ประเทศไทย) และหัวหนาหน�วยจัดการสงเสริม

เกษตรในเมือง สสส. กลาววา การสงเสริมเกษตรในเมือง เพ� อความ

ม่ันคงทางอาหารในชุมชน ถือเปนเคร� องมือสําคัญท่ีเปดโอกาสใหคน

เมืองไดเร่ิมตนสูการพ่ึงพาตนเอง ท่ีเร่ิมจากการผลิตอาหาร สูการฟนฟู

คุณภาพชีวิต โดยสงเสริมการทํางานของชุมชน 4 ขอ ดังน้ี 1.พัฒนา

เพ่ิมขีดความสามารถดานความรู ทักษะการทําเกษตรในเมือง การพ่ึง

ตนเองดานอาหารในเมือง จากการเพาะปลูกพืชผัก เล้ียงไกไข โดยมีทีม

พ่ีเล้ียงท่ีมีความเช่ียวชาญลงพ้ืนท่ีใหความรู 2.สรางแหลงผลิตอาหาร                                               

เพ� อสุขภาวะในชุมชน ยกระดับการพ่ึงพาตนเอง ลดคาใชจายครัวเรือน  

มีทักษะการทําการเกษตรกับการพัฒนาสุขภาวะองครวมท้ังรางกาย 

จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 3.แบงปนอาหารสูกลุมเปราะบาง 

ในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียม และจําหน�ายอาหารในราคาถูกแกคนในชุมชน 

และ 4.พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยเสริมศักยภาพชุมชนใหพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปสงออกสูพ้ืนท่ีอ� นๆ ได

“คนใน กทม.และปริมณฑลติดเช้ือโควิดสูงเทากับคนใน 71 

จังหวัดของประเทศไทย เน� องจากเมืองหนาแน�นสูง มีชุมชนแออัด 

ความหลากหลายของกลุมคน 

คนทํางานมีรายไดมาซ้ืออาหาร 

แตในชวงโควิดหลายคนตกงาน

ไมมีเงินซ้ืออาหาร ตลาดซ่ึงเปน

แหลงกระจายอาหารหลายแหง

ถูกปด แมคา เกษตรกรเขาไมถึง                                               

คนมีเงินหรือไมมีเงินก็หาซ้ือ

อาหารไมได ความเปราะบาง

เร่ืองอาหาร คนในชุมชนมี

บทบาทดูแลกันเอง มีการคาด

หมายกันวาประเทศไทยเปน

ประเทศสุดทายในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตท่ีจะฟนตัวได 

เม� อเกิดวิกฤตคนไทยฆาตัวตาย

สูงข้ึน 22% ความขาดแคลน

อาหาร คนบางกลุมขาดโอกาส 

ไมมีเงินซ้ืออาหาร คนไมมีเงิน

รอรับบริจาค ในขณะท่ีคนมีเงิน

กักตุนอาหาร และเกษตรกร

บางสวนตองท้ิงอาหารเพราะไม

สามารถนําออกมาขายผูบริโภค

ได” วรางคนางคกลาว 

สัดสวนเมืองท่ี ไม ใช  

กทม.ในป 2050 จะเติบโต 

72% พ้ืนท่ีชนบท 28% ผลิต

อาหาร ถาเราไมรับมือในการ

ผลิตอาหาร เน� องจากหลาย

พ้ืนท่ีประสบปญหานํ้าทวมยอม

ไดรับผลกระทบ เพราะฉะน้ัน

ชุมชนจะตองเตรียมการรับมือ

สรางแหลงอาหารในเมืองรองรับ สรางโอกาส สรางความย่ังยืนใน

ชุมชน การเพ่ิมทักษะความรู การผลิตอาหารเช� อมโยงกับการบริโภค 

เปนการกระจายเศรษฐกิจในชุมชนใหรองรับกับคนจนเมือง บานม่ันคง 

องคกรพัฒนาเอกชน กลุมเด็กพิเศษ การเติมความรูเพ� อเพ่ิมขีดความ

สามารถผลิตอาหารใหได 

“แนวคิดในการสรางความม่ันคงทางอาหารคือ เก็บเก่ียวผลผลิต

เพ� อการแบงปน โดย 10 ครอบครัวทํางานดวยกัน 1 ปเพ� อสรางแหลง

อาหารในชุมชนเปนจริงได มีการใชประโยชนจากท่ีดินท่ีท้ิงรกรางวาง

เปลา สรางเปนพ้ืนท่ีอาหารท่ีอุดมสมบูรณรองรับคนเปราะบางในชุมชน 

ท้ังน้ีในเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมปหนาจะอบรมเชิงลึกทําการเกษตร

เปนอาชีพเพ� อการพ่ึงพาตนเอง จัด 30 พ้ืนท่ี พาทัวร 11 พ้ืนท่ี ทัวรทิพย

ออนไลน ขณะน้ีมีกลุมซาลาเปาสมุนไพรบางไผ กลุมสวนผักริมคลอง

บางมด ผลิตอาหารดูแลชุมชนกลุมเปราะบาง ผูบริโภคปลอดภัยรวมกัน

เปนเครือขาย” ประธานสวนผักคนเมืองกลาว และเปดเผยอีกวา 

การสงเสริมการทําเกษตรในเมืองไดนํารองใน 6 จังหวัด 30 ชุมชน 

ไดแก กรุงเทพฯ 19 ชุมชน ปทุมธานี 3 ชุมชน สมุทรปราการ 3 ชุมชน 

สมุทรสาคร 2 ชุมชน ชลบุรี 2 ชุมชน และ

นนทบุรี 1 ชุมชน คนในชุมชนสรางแหลง

ผลิตอาหารไดดวยตัวเอง สามารถลดรายจาย                                                                            

ในครัวเรือนไดถึง 300-500 บาทตอวัน มีคนในชุมชนเขารวมเปน                       

แกนนํากวา 1,000 คน มุงเปากระจายความม่ันคงดานอาหารไปสูผูไดรับ                                                                        

ผลกระทบในชุมชนเมืองท่ัวประเทศ ลดความเปราะบางดานอาหารแม

ตองเผชิญภาวะวิกฤต

นายสุวิทย หมาดอะดํา หัวหนาหน�วยจัดการฟนฟูคุณภาพชีวิต 

และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแกผูไดรับผลกระทบจากวิกฤต เพ� อการ

สรางเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต สสส. กลาววา 5 จังหวัดชายแดนภาค

ใต คือ นราธิวาส สงขลา สตูล ยะลา ปตตานี มีประชากรไมมาก แตติด

เช้ือโควิด-19 เปน 10 อันดับตนๆ ของไทย ถึงวันน้ีการระบาดของโรคยัง

น�าเปนหวง ท่ียะลาติดเช้ือ 700 คน ประชาชนแทบหมดหวัง เราปดเมือง

ไมไดเน� องจากแรงงานของเรากลับจากมาเลเซีย ภูเก็ต กรุงเทพฯ เม� อ

กลับมาอยูบานท่ีน่ียังมีโครงสรางการเกษตรท่ีรองรับได แกนนําสรางการ

มีสวนรวม มีวิทยากรจากสวนกลางเขามาอบรมความรู กลไกการทํางาน

ท่ีมีพ่ีเล้ียงดูแล การสรางทักษะการจัดการสุขภาพ

ชุมชนเช� อมโยงการผลิตอาหาร การจัดกลุมไลน

ทําเว็บไซตผานฐานขอมูล จ.สงขลาสรางความ

ม่ันคงทางอาหารท่ีบางกลํ่า วัยรุนกลับมาอยู

บานกับผูสูงอายุ ชวยกันสรางชุมชนทางอาหาร

พ่ึงพาตัวเอง ปลูกเพ� อการแบงปน ปลูกผักเพาะ

เห็ดแลกเปล่ียนเรียนรูเกิดความย่ังยืน การทําให

ทุกครัวเรือน ชุมชน คือแหลงพักพิงท่ีใหความ

ปลอดภัยและม่ันคง มีการสรางกฎกติกาการ                 

ออมเงินเดือนละ 10 บาท ทุกครัวเรือน รวมมือ

กับวัดสรางชุมชนน�าอยู เม� อมีปญหาก็ชวยเหลือ

คลายทุกขใหลดลงได 

สําหรับการฟนฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากแกผูไดรับผลกระทบจาก

วิกฤตเพ� อการสรางเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต                         

มีข้ันตอนทํางาน 3 ขอดังน้ี 1.ชักชวนผูนําชุมชน 

และผูท่ีสนใจในพ้ืนท่ีมารวมเปนแกนนําสรางความม่ันคงดานอาหารให

แกคนในชุมชน 2.พัฒนาทักษะแกนนํา เสริมความเขาใจเร� องการสราง

แหลงผลิตอาหารในชุมชน รวมถึงการจัดการการเงินในชุมชน โดยให

ฝกวิเคราะหและแกไขปญหาดานการเงินรายบุคคล 3.กระจายอาหาร 

สูคนในชุมชนอยางท่ัวถึง สามารถลดรายจายในครัวเรือน 20-40 บาท

ตอวัน ขณะน้ีมีพ้ืนท่ีนํารองใน 5 จังหวัด 15 พ้ืนท่ี ไดแก สงขลา 3 พ้ืนท่ี 

สตูล 3 พ้ืนท่ี ปตตานี 3 พ้ืนท่ี ยะลา 3 พ้ืนท่ี และนราธิวาส 3 พ้ืนท่ี                         

มีคนในชุมชนเขารวมเปนแกนนํากวา 300 คน มีเปาหมายจะขยายพ้ืนท่ี

เพ� อกระจายความม่ันคงดานอาหารไปสูผูไดรับผลกระทบท้ัง 14 จังหวัด

ภาคใตภายในป 2565

ท้ังน้ีกิจกรรม “เสารสรางสรรค” ถายทอดสดในวันเสารท่ี 2, 16 

และ 30 ตุลาคม เวลา 14.00-16.00 น. ทางเฟซบุกแฟนเพจ สรางสรรค

โอกาส และ สสส. ผูสนใจสามารถเปดดูกันไดตลอดเดือนตุลาคม. 

‘เสารสรางสรรค’ พัฒนาความรูพึ่งพาตนเอง

กิจกรรมออนไลนฟนฟูคุณภาพชีวิตสูวิกฤต

วีรพงษ เกรียงสินยศ วรางคนางค นิ้มหัตถา

สุวิทย หมาดอะดํา
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